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  ไม่ทำาเกิดความขัดแย้งในสังคม

 - ประธานรัฐสภา ยืนยัน นโยบายสร้างรัฐสภาใหม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ

  เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
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  ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 - ประธานรัฐสภาเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่รัฐสภา
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  ในระบอบประชาธิปไตยแบบกินรวบ

 - ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลกรณีละครเหนือเมฆ
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  และการค้ายาเสพติด



 - การเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่น พรรคแอลดีพีของชินโสะ อาเบะ ชนะเลือกตั้ง
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 - ประธานาธิบดีอิตาลีประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๒๔ - ๒๕ 

  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 - ญี่ปุ่นเผยโฉมคณะรัฐมตรีใหม่

 - ผู้นำาอียิปต์ลงนามบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 - ประธานาธิบดีโปรตุเกสเตรียมร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญทบทวน

  งบประมาณปี ๒๕๕๖

 - ผู้นำาญี่ปุ่น เดินทางไปยังกรุงโซล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้

 - กำาหนดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศกัมพูชา 

 - "โอบามา" ประกาศเสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำานวยการ

  ซีไอเอคนใหม่

 - สภาเวเนซุเอลาเลือกประธานรัฐสภาคนใหม่และเลื่อนพิธีสาบานตนของ

  ประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ

 - ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เสนอ "นายแจ็ค ลู" เป็น รัฐมนตรีคลังคนใหม่

 - รัฐสภากรีซ ผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่ 

 - สหรัฐอเมริกาซ้อมพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งเทอม ๒ ของ ประธานาธิบดี 

  บารัค โอบามา

 - ผู้นำาศรีลังกาอนุมัติปลดประธานศาลฎีกา
คณะกรรมาธิการ	 ๑๐๓

 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 ๑๐๓
 - คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการสอบประวัติ ความพฤติกรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมฯ 

  วุฒิสภา 

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนฯ วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคา

  ยางพาราตกตำ่าและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา 

 - คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  สภาผู้แทนราษฎร 



 - คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วม

  ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร 

 - คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

 การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ	 ๑๑๕
 - คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร  

 - คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
เปิดโลกรัฐสภา	 ๑๓๑

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส French Republic
ก้าวทันกฎหมาย	 ๑๔๑

 เรื่อง  สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๑๔๔

 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เรื่องน่ารู้	 ๑๕๑

 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ข่าวในประเทศ

ภาพกิจกรรม

ประธานรัฐสภาเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย							

เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ณ	 มณฑลยูนนนาน	 และนครฉงชิ่ง	 ระหว่าง													

วันที่	 ๑๒-๑๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 โดยประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าพบ

นายหลี่	 จี้เหิง	 ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน	

	 จากนั้น	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 รับมอบตำาแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งคุนหมิง	 จาก	 นายเหอ	 ยวี่หลิน	 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน



๘

ประธานรัฐสภา เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์สัมพันธ์สื่อมวลชน

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับประทานอาหาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์ 	 เกียรติสุรนนท์				

ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์สัมพันธ์

สื่อมวลชน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕



9

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และแผนการบริหารราชการ

	 วันจันทร์ที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๖๐๑	 ชั้น	 ๖	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน					

การบริหารราชการ	



๑๐

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำาประเทศไทย

	 วันจันทร์ที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง		

ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นางวิจิตรา	 วัชราภรณ์	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การ

รับรองรอง	 นายลี	 ชอง	 ฮ็อก	 ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประจำาสถาน

เอกอัครราชทูต	 สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำาประเทศไทย	 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่	

และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับทวิภาคี	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนทรรศนะ

ระหว่างกันในระดับรัฐสภา	



๑๑

ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

	 วันอังคารที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๔	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุม	 ก.ร.	 ครั้งที่	

๑๒/๒๕๕๕



๑๒

ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำานักงานเลขาวุฒิสภา 

อวยพรปีใหม่ประธานรัฐสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

	 วันพุธที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๒.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง								

ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 รับกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่จาก	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	



๑๓

	 จากนั้นเวลา	 ๑๒.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑									

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับกระเช้า

ผลไม้อวยพรปีใหม่	 จาก	 นางนรรัตน์	 พิมเสน	 เลขาธิการวุฒิสภาพร้อมด้วยข้าราชการ																

ชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	



๑๔

	 ต่อมาเวลา	 ๑๒.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑						

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 มอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่	 ให้แก่																		

นายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร



๑๕

	 และในเวลา	 ๑๒.๔๕	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 และนายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร	 คนที่สอง	 รับกระเช้ าผลไม้อวยพรปี ใหม่ 	 จาก																																	

นางนรรัตน์	 พิมเสน	 เลขาธิการวุฒิสภา	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา



๑๖

	 จากนั้นเวลา	 ๑๒.๕๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 และนายวิสุทธ์	 ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 รับกระเช้าอวยพรปีใหม่	 จากนายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการ														

สภาผู้แทนราษฎร



๑7

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

จัดสร้างแบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำา 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

	 วันพุธที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องมรกต	

อาคารสโมสรรัฐสภา	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดสร้างแบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ทองคำา	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	 รอบ	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 ครั้งที่	 ๑๑/๒๕๕๕



๑๘

ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อวยพรปีใหม่ 

ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒7	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง

พิเศษชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 มอบกระเช้าผลไม้

อวยพร	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	



๑9

	 จากนั้น	 เวลา	 ๑๑.๑๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 นำากระเช้าผลไม้อวยพร	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่



๒๐

	 ต่อมา	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 นำากระเช้าผลไม้อวยพร	 นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	

จันทร์รัตนปรีดา	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่



๒๑

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

	 วันศุกร์ที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๐9.๐9	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 วงเวียนใหญ่	 กรุงเทพมหานคร	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

นำาพานประดับพุ่มดอกไม้ในนามสภาผู้แทนราษฎร	 ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช	 เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



๒๒

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	 วันศุกร์ที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม							

งบประมาณ	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖



๒๓

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการสำานักงานฯ ลงนามถวายพระพร	

	 วันอังคารที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรม

มหาราชวัง	 กรุงเทพมหานคร	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

และข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมลงนามถวายพระพรแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และพระบรม

วงศานุวงศ์	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	



๒๔

ประธานรัฐสภา แถลงข่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรม

วันเด็กแห่งประจำาปี ๒๕๕๖ ณ รัฐสภา

              	วันพฤหัสบดีที่	 ๑๐	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	

แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖



๒๕

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

	 วันเสาร์ที่	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐9.๑๕	 นาฬิกา	 ณ	 เวทีดนตรีและ

การแสดง	 บริ เวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล																					

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	

ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ซึ่งสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 โดยมี					

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวรายงาน	 จากนั้น																		

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เดินชมซุ้มต่างๆ	 ภายในบริเวณงานวันเด็ก									

แห่งชาติ



26

พระราชกฤษฎีกา

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

พ.ศ. 2๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 2๕๕๕

เป็นปีที่ 6๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ       

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำาหนดวันเริ่มประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ

นิติบัญญัติ ในวันที่ 2๑ ธันวาคม

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑2๗ มาตรา ๑2๘ และมาตรา ๑๘๗                     

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2๕๕๕ ในวันที่ 2๑ ธันวาคม 2๕๕๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

      ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

        นายกรัฐมนตรี



2๗

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 ที่รัฐสภา วันพุธที่  26 ธันวาคม พุทธศักราช 2๕๕๕ มีการประชุม                

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  2๔ ปีที่  2 ครั้ งที่  ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ ) โดยมี                      

นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่การประชุม                 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                

เชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ       

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2๕๕๕

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน         

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

การประชุมสภา



2๘

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ศาลฎีกาได้มีคำาสั่งยกคำาร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำาร้องขอให้

ศาลฎีกามีคำาสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 2๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. 2๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑6 ดังนี้

 ๑) จังหวัดชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทนนายโอชิษฐ์ 

เกียรติก้องชูชัย โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำาสั่งให้รับคำาร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ 

๑๑ กรกฎาคม 2๕๕๕

 2) จังหวัดนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและขอให้

มีการเลือกตั้งใหม่ แทน นายดิสทัต คำาประกอบ โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำาสั่ง

ให้รับคำาร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2๕๕๕

 ๓) กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่  2๘ ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน              

พันตำารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำาสั่งให้รับคำาร้อง          

ดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 2๕๕๕

 บัดนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้พิจารณาและวินิจฉัยทั้ง ๓ คดีดังกล่าวเสร็จแล้ว 

มีคำาสั่งให้ยกคำาร้องกรณีของนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เมื่อวันที่ ๑2 ธันวาคม 2๕๕๕ 

กรณีของนายดิสทัต คำาประกอบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 2๕๕๕ และกรณีของ                

พันตำารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ เมื่อวันที่ 2๔ ธันวาคม 2๕๕๕ จึงทำาให้สมาชิก            

สภาผู้ แทนราษฎรทั้ ง  ๓ คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  ดั งนั้นปัจจุบันจึ งมีสมาชิก                             

สภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๔๙6 คน

 ที่ประชุมรับทราบ

 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำาเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้อยตำารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ 

และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม               

ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง

 ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ

 ๓. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำานวน ๓ เรื่อง



2๙

 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่  2๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่  ๑๙ 

พฤศจิกายน 2๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน 2 ฉบับ คือ

   (๑)  ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. . . . .  ซึ่ ง คณะ

กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

   (2)  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)             

พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

 2) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 2๘ 

พฤศจิกายน 2๕๕๕ ได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓)  วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 จำานวน ๔ ฉบับ คือ

   (๑)  ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน 2๕๕๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำานวย

ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่

วันที่ 2๗ ธันวาคม 2๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

   (2)  ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 

2๘ พฤศจิกายน 2๕๕๕ ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็น

กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๔6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน 

๓ ฉบับ คือ

      ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ          

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      2. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. ....

      ๓.  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....

 ที่ประชุมรับทราบ

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน                

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) จำานวน ๕ ครั้ง 

คือ

 ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ 2๙ กุมภาพันธ์ 2๕๕๕



๓๐

 ครั้งที่ 2๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม 2๕๕๕

 ครั้งที่ 2๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม 2๕๕๕

 ครั้งที่ 22 วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม 2๕๕๕ และ

 ครั้งที่ 2๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม 2๕๕๕

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุน

สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ ๑)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ 2 โดยเริ่มต้นด้วย

ชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓ 

เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยโดยในระหว่างการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการ

ประชุม

 ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้นำา

ระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคือ

 ๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ                

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)

 2.  พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ                 

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)

 จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้

นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำาหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียน 

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่ 6) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ



๓๑

 ๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑2)

 2. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)

 ๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี               

ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)

 ๔.  พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)

 ต่อจากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป 

ตามลำาดับ คือ

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ         

ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่ 2)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ   

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสนอ

 2. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่ ๓)

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง                

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ             

ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ ๔)

 ๔. ร่ า งพระราชบัญญัติ เหรี ยญพิทั กษ์ เสรี ชน (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .                                        

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้

เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ ๕)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ในวาระที่ 2 ทีละฉบับ 

ตามลำาดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง และได้

ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลำาดับเพื่อเสนอให้วุฒิสภา

พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ           



๓2

คณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ      

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี

ด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

 เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๕ นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๔ ฉบับ คือ

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....

 2. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 - ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... 



๓๓

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 2๗ ธันวาคม พุทธศักราช 2๕๕๕ มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  2๔ ปีที่  2 ครั้ งที่  2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ )  โดยมี                  

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓2 นาฬิกา

 เนื่องจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปราชการ      

ต่างประเทศ เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว                

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลำาดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการคุกคามข่มขู่ 

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำารวจเอก          

เฉลิม อยู่บำารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 2. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถาม 

นายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ            

(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา

กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การระบายข้าวแบบจีทูจี ถามนายกรัฐมนตรี               

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำาดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรี              



๓๔

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม                     

สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

 2. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อบริหาร

ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)       

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การนำานโยบายรับจำานำาข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลไปปฏิบัติ

กับโรงสีโชคชัยธัญกิจ ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์           

(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ

ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อน ตามลำาดับ คือ

 ๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการ

แก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ

ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จำานวน 22 คน และตั้งคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

 ๑. พลตำารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์  2. นายพิชิต ชื่นบาน

 ๓. นายไชยา พรหมา  ๔. นายขจิตร ชัยนิคม

 ๕. พันตำารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์  6. นายวิทยา นีติธรรม

 ๗. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  ๘. พลตำารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่

 ๙. นายกษิต ภิรมย์  ๑๐. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

 ๑๑. นางสาวเรวดี รัศมิทัต

 2. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)



๓๕

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับ       

การแก้ ไขเพิ่ม เติมของวุฒิสภา โดยมีมติกำ าหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น                             

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  จำานวน 22 คน                 

และตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

 ๑. พลตำารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์  2. นายพิชิต ชื่นบาน

 ๓. นายไชยา พรหมา  ๔. นายขจิตร ชัยนิคม

 ๕. พันตำารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์  6. นายวิทยา นีติธรรม

 ๗. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  ๘. พลตำารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่

 ๙. นายกษิต ภิรมย์  ๑๐. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

 ๑๑. นางสาวเรวดี รัศมิทัต

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๘ นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
 ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม 

ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จำานวน 2 ฉบับ คือ

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย พ.ศ. ....



๓6

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 ที่รัฐสภา วันพุธที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช 2๕๕6 มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2 ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) โดยมี นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๘ 

นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบ

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. คำาสั่งศาลฎีกา จำานวน 2 ฉบับ คือ

   (๑)  ศาลฎีกาได้มีคำาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใหม่ แทน นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง                    

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2๕๕๐ มาตรา 2๓๙ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง                  

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑6 จึงทำาให้สมาชิกภาพการเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สิ้นสุดลง

   (2)  ศาลฎีกาได้มีคำาสั่งยกคำาร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่น

คำาร้องขอให้ศาลฎีกามีคำาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี                 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ แทน นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ตามรัฐธรรมนูญแห่ง                            

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2๕๕๐ มาตรา 2๓๙ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง                  

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑6 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำาสั่งให้รับ     

คำาร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2๕๕๕ บัดนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้วินิจฉัย     

ให้ยกคำาร้องคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 2๗ ธันวาคม 2๕๕๕ จึงทำาให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปได้



๓๗

 ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๔๙๗ คน

 2. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 2๔ ธันวาคม 

2๕๕๕ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

   (๑)  ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี

พิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

เสร็จแล้ว

   (2)  รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง         

การคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำาและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2๕๕๕         

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๕๕

 ๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 2๕ ธันวาคม 

2๕๕๕ ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ       

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ มกราคม 

2๕๕6 ตามมาตรา ๑๔6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ที่ประชุมรับทราบ

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ 2๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 2๑ มีนาคม 

2๕๕๕

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำาหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

ลำาดับที่ ๑)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ 2 โดยเริ่มต้นด้วย              

ชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓         

เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย



๓๘

 ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้

นำาพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๑๘) พ.ศ. 2๕๕๕                          

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓) ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบ

 ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้นำา

ระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้

เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ ๗) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้

ลงมติเห็นชอบ คือ

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....        

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)

 2. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.2)

 ๕. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

 6. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน

ราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและ

ภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)

 ๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการ

ได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว                 

(ในระเบียบวาระที่ ๔.๕)

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป ตามลำาดับ คือ



๓๙

 ๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ 2)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีรองประธานสภา                       

ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับ        

การแก้ ไขเพิ่ม เติมของวุฒิสภา โดยมีมติกำ าหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น                             

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จำานวน 22 คน และตั้ง

กรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

 ๑.  นายไพจิต ศรีวรขาน  2. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

 ๓.  นายพิชิต ชื่นบาน  ๔. นายขจิตร ชัยนิคม

 ๕.  นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง  6. นายสมชาติ ธรรมศิริ

 ๗.  นายวรงค์ เดชกิจวิกรม  ๘. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

 ๙.  นางผุสดี ตามไท  ๑๐. นายบุญเลิศ ไพรินทร์

 ๑๑.  นางสาวเรวดี รัศมิทัต

 2. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน      

ลำาดับที่ ๓)

 ๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี               

ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่ ๔)

 ๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน    

ลำาดับที่ ๕)

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลำาดับและได้

ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับตามลำาดับ จึงถือว่า

ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ๕. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี         

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ 6)



๔๐

 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ผลัด

เปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ตอบชี้แจง

จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ 

ประกอบด้วย

 ๑. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  2. นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์

 ๓. นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์  ๔. นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม

 ๕. นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย  6. นางมนพร เจริญศรี

 ๗. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์  ๘. นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์

 ๙. นายจักริน พัฒน์ดำารงจิตร  ๑๐. นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์

 ๑๑. นายกิตติ สมทรัพย์  ๑2. นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี

 ๑๓. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ  ๑๔. นายพหล วรปัญญา

 ๑๕. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์  ๑6. นายอำานาจ ชุณหะนันทน์

 ๑๗. นายนพคุณ รัฐผไท  ๑๘. นายนิยม ช่างพินิจ

 ๑๙. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์  2๐. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์

 2๑. นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ  22. ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

 2๓. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา  2๔. นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล

 2๕. นายเชน เทือกสุบรรณ  26. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย

 2๗. นายชื่นชอบ คงอุดม  2๘. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค

 2๙. นายมนู พุกประเสริฐ  ๓๐. นางสาวพัชรี โพธสุธน

 ๓๑. นายเกรียงไกร เพิ่มทวี

 กำาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

 เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๘ นาฬิกา



๔๑

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(กำาหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอน

และมรดกฯ)

 ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมตาม

มาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๓ ฉบับ คือ

 ๑.  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 2.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓.  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



๔2

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช 2๕๕6 มีการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  2๔ ปีที่  2 ครั้ งที่  ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ ) โดยมี                  

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานการ

ประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๓ นาฬิกา

 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว นายวิสุทธิ์ 

ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กระทู้ถามสด ตามลำาดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย                           

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) เป็นผู้ตอบ

 2. กระทู้ถาม ของ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจและ                    

ผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา ๓๐๐ บาท ถาม รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย

สะสมทรัพย์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

 ๓.  กระทู้ถาม ของ นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถามรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้มี

หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป        

ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

 ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำาดับ คือ



๔๓

 ๑. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

นครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2 

ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 2๗ ธันวาคม 2๕๕๕ ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 2. กระทู้ถาม ของ นางผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนถาม    

นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)                  

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำาในการอุปโภคบริโภค และ

เพื่อใช้ในการเกษตร ในเขตอำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  

(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔.  กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

สกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านหินโงมโนน

สร้างไพ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ

ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อน ตามลำาดับ คือ

 ๑.  พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. 2๕๕๕ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)

 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ได้แถลง

เหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์            

เล็กอุทัย) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำาหนด   

ฉบับดังกล่าว



๔๔

 2.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่ ๗)

 เมื่ อรั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  (นายศิ ริ วัฒน์                            

ขจรประศาสน์) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควร

แล้วที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ 

ประกอบด้วย

 ๑. นายนิกร จำานง  2. นางวิมลพร ธิติศักดิ์

 ๓. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  ๔. นายเสกสม อาตมางกูร

 ๕. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร  6. นายเกษม อุประ

 ๗. นายมานพ จรัสดำารงนิตย์  ๘. นายหนูแดง วรรณกางซ้าย

 ๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ  ๑๐. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

 ๑๑. นายพีระเพชร ศิริกุล  ๑2. นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล

 ๑๓. นายรังษี เสรีชัยใจมุ่ง  ๑๔. พลตำารวจตรี ประจวบ เปาอินทร์

 ๑๕. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย  ๑6. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

 ๑๗. นางสาวอรุณี ชำานาญยา  ๑๘. นายสัญชัย วงษ์สุนทร

 ๑๙. นางพัชรินทร์ มั่นปาน  2๐. นายประกอบ รัตนพันธ์

 2๑. นายกุลเดช พัวพัฒนกุล  22. นายศุภชัย ศรีหล้า

 2๓. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ  2๔. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

 2๕. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์  26. นายวัชระ เพชรทอง

 2๗. นายเอกชัย ทรงอำานาจเจริญ  2๘. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

 2๙. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา  ๓๐. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร

 ๓๑. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

     กำาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

     เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐6 นาฬิกา



๔๕

สรุปผลการพิจารณา
 อนุมัติพระราชกำาหนด จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. 2๕๕๕

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒4	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 มีการประชุม

วุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๑๐	 นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และนางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา	 รองประธานวุฒิสภา						

คนที่สอง	 ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

พ.ศ.	๒๕๕๕	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เป็นต้นไป

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ						

ทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับ

คัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (กสทช.)	 ออกไปอีก	 ๑๕	 วัน	

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
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นับแต่วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 แต่เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลานอกสมัยประชุม	

ประธานวุฒิสภามีอำานาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙7													

วรรคสอง

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการ

พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรม	

วุฒิสภา	 เรื่อง	 กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม																	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 และผลการดำาเนินการของ

กระทรวงวัฒนธรรมตามรายงานดังกล่าวแล้ว

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 4.		รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของสำานักงานอัยการสูงสุดตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕6	 ของวุฒิสภา

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.		รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	....	 วุฒิสภา

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 6.		รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑6๙	 วรรคสาม	 ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕4	 (๑	ตุลาคม	๒๕๕๓	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๕4	และ	๑	เมษายน	๒๕๕4	-	๓๐	กันยายน	

๒๕๕4)	 พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษารายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑6๙	 วรรคสาม																

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕4	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 -	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕4)	 ของ																

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ	 โดยมี

สมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งนายเพิ่มศักดิ์	 สัจจะเวทะ	 ที่ปรึกษา

สำานักงบประมาณ	และคณะ	 ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

	 -	ที่ประชุมรับทราบ
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	 7.		รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานการกู้เงินตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง

การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำาและสร้างอนาคตประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ตามมาตรา	 7	 แห่งพระราชกำาหนดให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้ เ งินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ าและสร้างอนาคตประเทศ																												

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งนายทวี												

ไอศูรย์พิศาลศิริ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 กระทรวงการคลัง	 และ

คณะได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 8.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการดำาเนินการตามมาตรา	 ๑7	 แห่ง																						

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕48	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕								

โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งนายทวี	 ไอศูรย์พิศาลศิริ												

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังและคณะ	 ได้ตอบชี้แจง							

ต่อที่ประชุม

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ

วาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	 ดังนี้

	 ครั้งที่	8	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑7	กันยายน	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	๑8	กันยายน	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสี่ครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา

ในศาลแขวง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	โดยที่ประชุม

ได้พิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา	 ๑47	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงาน																			

โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ																			

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๐๕	นาฬิกา



4๙

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....



๕๐

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 มีการประชุมวุฒิสภา							

ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	 นางพรทิพย์		โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่	ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑6๕	 วรรคสาม	 จำานวน		

7	กระทู้

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมาธิการการกีฬาขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในการเป็น

กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 เนื่องจาก	 นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 ได้ลาออกจาก													

คณะกรรมาธิการการกีฬา	 ดังนั้น	 จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา							

ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการฯ	 เป็น	 นายจรัล	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอขยายเวลาการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ	 และการตั้งกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ตามญัตติที่								

สมาชิกฯ	 เสนอ	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	

ส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๓					

มกราคม	๒๕๕6	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑46

	 -		ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ

	 ๒.		ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกีฬา	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ที่ประชุมมี

มติให้ตั้ง	 พันตำารวจเอก	 พายัพ	 ทองชื่น	 เป็นกรรมาธิการการกีฬา	แทนตำาแหน่งที่ว่าง



๕๑

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 (นายสมชาย	 แสวงการ)	 ได้แจ้งความคืบหน้าในการ

ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน	 ตามมาตรา	 7๐	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ								

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	

จากกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำาสั่งกำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการดำาเนินการ		

คัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ก่อนนั้น	

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 เห็นควรให้ระงับการดำาเนินการดังกล่าว	 ส่วนด้านอื่น	 ๆ													

คงให้ดำาเนินการต่อไป	 โดยในวันอังคารที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	

คณะกรรมาธิการฯ	 ได้ เชิญผู้ ได้รับการเสนอชื่อด้านอื่น	 ๆ	 ทั้ ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่ 																							

ด้านกิจการกระจายเสียง	 ด้านกิจการโทรทัศน์	 ด้านกิจการโทรคมนาคม	 และด้านการ								

ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 มาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถาม	 แต่เนื่องจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามใน

ลำาดับที่	 ๓.๑	 ลำาดับที่	 ๓.๒	 ลำาดับที่	 ๓.๓	 ลำาดับที่	 ๓.4	 และลำาดับที่	 ๓.7	 มีภารกิจ

สำาคัญ	 จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้งห้ากระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน	 โดยประธานของที่

ประชุมได้สั่งให้เลื่อนกระทู้ถามลำาดับที่	 ๓.6	 และกระทู้ถามลำาดับที่	 ๓.๕	 ขึ้นมาพิจารณา

ก่อน	 ดังนี้

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 แผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและการสำารองพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศ	 ของนายวิบูลย์	 คูหิรัญ	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	๓.6)

	 ๒.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 แผนพัฒนากำาลังไฟฟ้าของประเทศ	 พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕7๓

(PDP	 2010)	 ของนายสุรเดช	 จิรัฐิติเจริญ	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๕)	 										

	 โดยทั้งสองกระทู้ดังกล่าว	 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน	 (นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการการแก้ไขการโฆษณาทางเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน

ของนายวันชัย	 สอนศิริ	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.8)	 โดยนายกรัฐมนตรี													

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 เป็นผู้ตอบ

กระทู้ถามดังกล่าว



๕๒

	 4.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การป้องกันและการบูรณะโบราณสถานจากสภาวการณ์		

น้ำาท่วมของนายประดิษฐ์	 ตันวัฒนะพงษ์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๙)														

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 (นายสนธยา	 คุณปลื้ม)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามดังกล่าว	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	

และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๕.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสในการขนส่งผู้ประกอบ								

พิธีฮัจญ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ของนายสุริยา	 ปันจอร์ 	 ถามนายกรัฐมนตรี 																				

(กระทู้ถามที่	 ๓.๑๐)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 เลิกประชุมเวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา



๕๓

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 7	 มกราคม	 ๒๕๕6	 มีการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๓	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๓๕	 นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

นายสุรชัย	 เลี้ ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ ง 	 และนางพรทิพย์ 																																

โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิด

ประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อ

ที่ประชุมตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ								

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	 ....			

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสาัญฯ	 และผลการดำาเนินการ

ของกระทรวงสาธารณสุข	ตามข้อสัเกตของคณะกรรมาธิการดังกล่าวแล้ว

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการ

พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 วุฒิสภา	 เรื่อง	 การบริหารจัดการและ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการและผลการดำาเนินการของกระทรวงมหาดไทยตามข้อสังเกตและ																								

ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการดังกล่าวแล้ว

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒4	 ปีที่	๒	 ครั้งที่	 ๒	 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒7	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับ

การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ฉบับที่	 ..)											

พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ	

การร้าย	พ.ศ.	....	ของวุฒิสภา	 และได้กำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ

ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับดังกล่าว	 ตามมาตรา	 ๑47	 (๓)	 ของ



๕4

รัฐธรรมนูญฯ	 จำานวน	 ๒๒	 คน	 โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งกรรมาธิการ	 ฝ่ายสภา									

ผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๑๑	 คน	 และที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา	

จำานวน	๑๑	 คน	 ประกอบด้วย	

	 ๑.	นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 ๒.	นายคำานูณ		สิทธิสมาน

	 ๓.	พลตำารวจเอก	จงรัก		จุฑานนท์	 4.	พลตำารวจโท	พิชัย		สุนทรสัจบูลย์

	 ๕.	พลตำารวจโท	มาโนช		ไกรวงศ์	 6.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 7.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ	8.	พันตำารวจเอก	สนธยา		แสงเภา

	 ๙.	พลตำารวจโท	สมยศ		ดีมาก		 ๑๐.	นายสมัคร		เชาวภานันท์

	 ๑๑.	นายอนุรักษ์		นิยมเวช

	 4.	 ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร 	 ชุดที่ 	 ๒4	 ปีที่ 	 ๒ 	 ครั้ งที่ 	 ๑																						

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 ๒6	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ	 พ.ศ.	 . . . .	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน													

พิจารณาเสร็จแล้ว	 และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒4											

(สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ											

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 ดังนั้น	 ร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้จึงเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของวุฒิสภา	 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้ทำาแบบสอบถาม

เพื่อสำารวจการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา	 เพื่อจะนำาผล

สำารวจไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	 เพื่อให้ตอบสนอง												

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกฯ	 ให้มากยิ่งขึ้น	 ในการนี้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ							

ได้จัดเจ้าหน้าที่แจกแบบสำารวจ	 ณ	 บริเวณห้องประชุมรัฐสภา	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

ในระหว่างวันที่	 7-8	 มกราคม	 ๒๕๕6	 จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ	 ตอบแบบสอบถาม					

ดังกล่าวด้วย

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อตั้ง

กรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	ในคณะกรรมาธิการต่าง	ๆ	ดังนี้



๕๕

	 ๑.	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค	 ขอตั้งนายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่่

ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ๒.	 นายสุรเดช	 จิรัฐิติเจริญ	 ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 ขอตั้ง								

นายต่วนอับดุลเล๊าะ	 ดาโอ๊ะมารียอ	 และนายสุธรรม	 พันธุศักดิ์	 เป็นกรรมาธิการแทน

ตำาแหน่งที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ๓.	 นายสมชาติ  พรรณพัฒน์	 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ขอตั้งนางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	 ตามลำาดับ	 ดังนี้	

	 ๑.	 เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน	 ตามมาตรา	 7๐	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	

(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 โดยที่ศาลปกครองได้มีคำาสั่งให้ทุเลาการบังคับคำาสั่งไม่รับสมัครของ												

นายวุฒิพร	 เดี่ยวพานิช	 ผู้สมัครเป็นกรรมการฯ	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ของคณะ

กรรมการเพื่อจัดทำาบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด	 หรือศาล

ปกครองจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น	 มีผลให้วุฒิสภาต้องระงับการดำาเนินการคัดเลือกกรรมการฯ	

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ก่อน	 ภายหลังประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรม	 ของผู้สมควรได้รับ														

การคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้นำาเสนอรายงาน																					

ในส่วนที่หนึ่ง	 ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้ว	 จึงได้มีสมาชิกฯ	 อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ในประเด็นว่าวุฒิสภาควรดำาเนินการลงคะแนนคัดเลือกกรรมการฯ	 ในด้านอื่นทั้ง	 4	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านกิจการกระจายเสียง	 ด้านกิจการโทรทัศน์	 ด้านกิจการโทรคมนาคม	 และด้าน

การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อไป	 หรือจะเลื่อนการดำาเนินการคัดเลือก								

ออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย	 ประธานของที่ประชุมจึงได้ขอมติจากที่ประชุม										

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการลงคะแนนคัดเลือกกรรมการฯ	 ดังกล่าวออกไปก่อน
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	 โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๑	 ประธานวุฒิสภา	 ได้ผลัดเปลี่ยนกับ

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๒.	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๑8)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 แต่โดยที่สภาผู้แทนราษฎรยังมิได้มีการ

พิจารณาพระราชกำาหนดดังกล่าว	ประธานของที่ประชุมจึงให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง										

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 ที่ประชุมได้พิจารณา																		

ในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 และพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	 ๒4	

แล้วประธานของที่ประชุมให้เลื่อนการลงมติในมาตราดังกล่าว	และการพิจารณามาตราอื่น	ๆ										

ที่เหลือไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	4	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	8	

มกราคม	๒๕๕6	

	 โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๓	 ประธานวุมิสภาได้ผลัดเปลี่ยนกับ							

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑7.๓๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 8	 มกราคม	 ๒๕๕6	 มีการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 4		

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	 ๑๑.๑๐	 นาฬิกา	

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธาน

วุฒิสภา	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เป็นการพิจารณาต่อจาก							

การประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 7	 มกราคม	 ๒๕๕6											

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา	 ๒4	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และ									

ลงมติในวาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมีมติเห็นด้วยกับ							

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	

คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สาม	 ให้แก้ไข					

เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที	่ ๒	 ประธานวุฒิสภา	 ได้ผลัดเปลี่ยนกับ

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 .. . .	 ซึ่ง																		

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และ						

ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัต	ิ คือ	 นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติใน

วาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จำานวน	 ๒๕	 คน	 ประกอบด้วย

	 ๑.	นายคำานูณ		สิทธิสมาน	 ๒.	นายจเร		พันธุ์เปรื่อง

	 ๓.	นายดิเรก		ถึงฝั่ง	 4.	นายถาวร		ลีนุตพงษ์
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	 ๕.	รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง	 6.	นายธานี		อ่อนละเอียด

	 7.	รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท	์ 8.	นางนิลวรรณ		เพชระบูรณิน

	 ๙.	นายนัฑ		ผาสุข	 ๑๐.	นายบุญส่ง		โควาวิสารัช

	 ๑๑.	รองศาสตราจารย์พรพันธุ์		บุณยรัตพันธุ	์๑๒.	นางพิกุลแก้ว		ไกรฤกษ์

	 ๑๓.	พลตำารวจโท	พิชัย		สุนทรสัจบูลย	์ ๑4.	นายไพจิต		ศรีวรขาน

	 ๑๕.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร	์ ๑6.	นายวรวิทย์		วงษ์สุวรรณ์

	 ๑7.	นายวันชัย		สอนศิริ	 ๑8.	นายวิบูลย์		คูหิรัญ

	 ๑๙.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์	 ๒๐.	นายสุรชัย		ชัยตระกูลทอง

	 ๒๑.	นายสุชัย		งามจิตต์เอื้อ	 ๒๒.	นางสาวสุนนท์		สิงห์สมบุญ

	 ๒๓.	นายสุโข		วุฑฒิโชติ	 ๒4.	นายสิริวัฒน์		ไกรสินธุ์

	 ๒๕.	นายอภิชาต		การิกาญจน์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา											

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑4๒

	 4.	 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 4)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และรัฐมนตรี	

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติใน

วาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายจาตุรงค์		ธีระกนก	 ๒.	นายจารุพงศ์		จีนาพันธ์

	 ๓.	พันตำารวจโท	จิตต์		ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ	์4.	นายชรินทร์		หาญสืบสาย

	 ๕.	นางนฤมล		ศิริวัฒน์	 6.	นายบุญมา		เตชะวณิช

	 7.	นายบุญชัย		โชควัฒนา	 8.	นายประดิษฐ์		ตันวัฒนะพงษ์

	 ๙.	นางปัจฉิมา		ธนสันติ	 ๑๐.	นายไพบูลย์		ซำาศิริพงษ์

	 ๑๑.	นายไพบูลย์		นิติตะวัน	 ๑๒.	นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์

	 ๑๓.	พลตำารวจโท	มาโนช		ไกรวงศ์	 ๑4.	นายยุทธนา		ยุพฤทธิ์

	 ๑๕.	นางสาวรสนา		โตสิตระกูล	 ๑6.	นายวันชัย		สอนศิริ

	 ๑7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู	 ๑8.	นายสมชาย		แสวงการ

	 ๑๙.	นายสมศักดิ์		พณิชยกุล	 ๒๐.	นายสิงห์ชัย		ทุ่งทอง

	 ๒๑.	นายสุพจน์		เลียดประถม	 ๒๒.	นางสาวสุนันท์		สิงห์สมบุญ

	 ๒๓.	นายสุรพงษ์		ตันธนศรีกุล
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	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา												

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑4๒

	 โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 4	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง									

ได้ผลัดเปลี่ยนกับรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง												

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลอากาศเอก	 สุกำาพล	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว								

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติ													

มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการทหารพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยมี

กำาหนดการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑4๒

	 6.	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 6)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลอากาศเอก	 สุกำาพล	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุม

ได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติมอบหมายให้

คณะกรรมาธิการการทหารพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติ

ภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑4๒	

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ซึ่งประธานวุฒิสภาได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาใน

ครั้งนี้	 จำานวน	 ๕	 กระทู้	 แต่เนื่องจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น								

ผู้ตอบกระทู้ถามทั้ง	 ๕	 กระทู้	 มีภารกิจสำาคัญประธานของที่ประชุมจึงให้เลื่อนการตอบ

กระทู้ถามทั้ง	 ๕	 กระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน

	 เลิกประชุมเวลา	 ๑8.๒๐	 นาฬิกา



6๐

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	....

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาจำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	...)	พ.ศ.	....

	 ๓.		ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 4.		ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑4	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕6	 มีการประชุม

วุฒิสภา	 ครั้ งที่ 	 ๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ ) 	 โดยมี	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย																						

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๓๕	

นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการ

พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 วุฒิสภา	

เรื่อง	 การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำาลึกทวาย	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑6๕	 วรรคสาม	 จำานวน								

๑	 กระทู้

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.		คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 ขอเปลี่ยนแปลง	

ผู้แทนในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 ในการเป็น

กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยขอเปลี่ยนจาก	 นางสาวสุนันท์	

สิงห์สมบุญ	 เป็น	 นายวันชัย	 สอนศิริ

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ

วาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	 ดังนี้

	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๒4	 กันยายน	 ๒๕๕๕

	 ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันอังคารที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 และ
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	 ครั้งที่	 ๑4	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕

	 	 	 -		ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสามครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	 ๆ

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	ๆ	 ดังนี้

	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง

ประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒6	 มกราคม	 ๒๕๕6	

ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๑46

	 	 	 -	ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 ๒.		ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน

ตำาแหน่งที่ว่าง	 ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง	 นายประสงค์	 ตันมณีวัฒนา	 เป็นกรรมาธิการแทน							

ตำาแหน่งที่ว่าง

	 ๓.		ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง																

ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง	 นายสมศักดิ์	 บุญเปลื้อง	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.		พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 พร้อมรายงาน										

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ								

ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนที่หนึ่ง	 ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผย	 และมี

สมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ต่อมาประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุม

ลับ	 ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐8	 วรรคสอง	 เพื่อพิจารณา

รายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานลับตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐6	

วรรคสอง	 โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 ได้เสนอรายงานลับดังกล่าว	 และมี									

สมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว	 หลังจากนั้นประธานของที่ประชุมจึงได้																				

ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	 และให้สมาชิกฯ	 ออกเสียงลงคะแนนเลือก	 นายอุดม	 มั่งมีดี	
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ด้วยวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนลับ	 ตามมาตรา	 ๑๒6	 วรรคห้า	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ประกอบ																				

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 68(๒)	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบให้	 นายอุดม	 มั่งมีดี	 ดำารง																	

ตำาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วน	 ประธานวุฒิสภา	 รองประธานวุฒิสภา													

คนที่หนึ่งและรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของ													

ที่ประชุม

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 โดยที่ประชุมได้พิจารณา

รายงานและร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	

๑47(๓)	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงาน	 โดยมีสมาชิกฯ	

อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ												

ดังกล่าว

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 โดยที่

ประชุมได้พิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา	 ๑47(๓)	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงานแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 4.	พระราชกำ าหนดแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ มประมวลรั ษฎากร 	 (ฉบั บที่ 	 ๑8 )																															

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 4)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง(นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 แถลงเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ						

ไม่อนุมัติตามมาตรา	 ๑84	 วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติ							

พระราชกำาหนดฉบับดังกล่าว

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระ						

ที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบมาตรา	 ๑๒	

ประธานของที่ประชุมได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมวุฒิสภา	 ครั้ งที่ 	 6																			

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๕6

	 เลิกประชุมเวลา	 ๑8.๒๐	 นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว  

จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย	พ.ศ.	....

	 อนุมัติพระราชกำาหนด จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -		พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	๑8)	พ.ศ.	๒๕๕๕



6๕

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๕	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕6	 มีการประชุม

วุฒิสภา	 ครั้งที่	 6	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธาน

วุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๑.๑๐	 นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธาน

วุฒิสภาขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (ฉบับที่ . .)										

พ.ศ.	....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๑)	 ซึ่งเป็นการพิจารณา

ต่อจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๑4	 มกราคม	

๒๕๕6	 ที่ประชุมได้พิจารณาในมาตรา	 ๑๓	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนจบร่าง				

และได้ลงมติในวาระที่สาม	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....										

(สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง				

คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติในวาระที่สาม											

เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธาน

วุฒิสภาคนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน									

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 ที่ประชุม

พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา						

จนจบร่าง	 และได้ลงมติในวาระที่สาม	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 4.	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่ . .)										

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 4)	 ที่ประชุม



66

พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่าง	 และได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ

วาระกระทู้ถาม	 จำานวนหนึ่งกระทู้ถาม	 คือ

	 -		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 แนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจำากัดการอนุญาตให้

มีและใช้อาวุธปืน	 การควบคุมและจำากัดร้านค้าอาวุธปืน	 และยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการ

แก่ข้าราชการที่หน่วยงานต่างๆ	 จัดทำาขึ้น	 ของพลตำารวจโท	 มาโนช	 ไกรวงศ์	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(กระทู้ถามที่	 ๓.4)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 (พลตำารวจโท	 ชัจจ์	 กุลดิลก)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 อนึ่ง	 รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามติดภารกิจสำาคัญ	

และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามจำานวนสี่กระทู้ถาม	 ดังนี้

	 ๑.		ก ร ะทู้ ถ า มด่ ว น 	 เ รื่ อ ง 	 ปั ญห าตล าด ข้ า ว ไ ท ย ในสห รั ฐ อ เ ม ริ ก า																																					

ของนายประเสริฐ	 ประคุณศึกษาพันธ์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๑)	

	 ๒.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ	 ของนายเจตน์							

ศิรธรานนท์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๒)	

	 ๓.		กระทู้ ถาม	 เรื่ อ ง 	 นโยบายของรั ฐบาลในด้ านการปฏิ รูปประเทศ																											

ของนายคำานูณ	 สิทธิสมาน	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๓)

	 4.	 ก ร ะ ทู้ ถ า ม 	 เ รื่ อ ง 	 ปั ญ ห า วิ ก ฤ ติ ก า ร ณ์ น้ำ า ท่ ว ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย																																												

ของนายสุริยา		ปันจอร์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๕)

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และ							

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	 ๑๕.๕๕	 นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (ฉบับที่ . .)										

พ.ศ.	....

	 ๒.		รา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบบัที.่.)	 พ.ศ.	 ....	 							

	 (สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)

	 ๓.		ร่างพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน									

พ.ศ.	....	

	 4.		ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่ . .)										

พ.ศ.	....	
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ข่าวในประเทศ

	 ประธานรัฐสภา  สนับสนุนแนวทางทำาประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ ๓

	 ประธานรั ฐสภา 	 เป็ นประธาน เปิ ด งานสั งสรรค์ สั มพันธ์ สื่ อมวลชน																										

พร้อมบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 "ทิศทางการเมืองไทย	 กับการทำางานของรัฐสภา	 ปี	 ๒๕๕6”	

ระบุเห็นด้วยกับแนวทางการทำาประชามติ	 ก่อนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ	 ๓			

ของรัฐบาลทุกประการ

รอบรั้วสภา

     	 วันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์	

เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์สัมพันธ์สื่อมวลชน	

ณ	 ห้องเลี้ยงรับรองอาคารรัฐสภา	 ๑	 โดยมีสื่อมวลชน

ประจำารัฐสภา	 ผู้บริหารงานสำานักงานเลขาธิการ											

สภาผู้แทนราษฎร	 และข้าราชการรัฐสภา	 เข้าร่วมงาน	

เพื่อสานสัมพันธ์สื่อมวลชน	 พร้อมบรรยายพิเศษ	

เรื่อง	 "ทิศทางการเมืองไทย	 กับการทำางานของรัฐสภา	

ปี	๒๕๕6"
	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวแสดงความเห็นถึงแนวทางการทำาประชามติ	 ก่อนการ						

ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 วาระ	 ๓	 ของรัฐบาล	 ว่า	 ตนเห็นด้วยกับแนวทางการทำา

ประชามติและประชาเสวนาของรัฐบาล	 ซึ่งถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด	 เพราะเป็นการลดความ

นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์
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ขัดแย้งและสร้างความเข้าใจกับประชาชน	 โดยให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินใจ	 ซึ่งผล

การทำาประชามติออกมาเป็นอย่างไรคือข้อสรุปของคนทั้งประเทศ	 อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่า															

การทำาประชามติเป็นทางออกที่ดีที่สุด	 เนื่องจากขณะนี้มีเพียง	 ๒	 ทางเลือกเท่านั้น	 คือ	

การทำาประชามติทั้งก่อนและหลังการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ	 ๓	 และการดำาเนินการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำาประชามติ	 หรือเลวร้ายที่สุดคือประชาชนออกมา

ใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็ต้องตกไป	 แล้วจึงค่อยเสนอแก้รัฐธรรมนูญ								

เป็นรายมาตรา	 ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ย่อมดีกว่าการไม่ทำาประชามติเลย	 เพราะอาจนำาไปสู่

ความขัดแย้งในสังคมได้

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานสัมมนา

  เสริมสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ	

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.					

คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ในวันศุกร์ที่	

๒๑	 ธันวาคม	๒๕๕๕	 ณ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

	 วันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และการเสริมสร้างแนวทางการทำางานร่วมกัน

เป็นทีมภายในสำานักกรรมาธิการ	 ๑,	 ๒	 และ	 ๓	 ในวันศุกร์ที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	

เวลา	 9.๓๐	 น	 ณ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	 อ.เมือง	 จ.เชียงใหม่	 พร้อมบรรยายพิเศษ	

เรื่องความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของ	 พ.ร.บ.	 คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ																	

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และแนวคิดในการปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.คำาสั่ง

เรียกฯ	 ให้เกิดประสิทธิภาพให้กับผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	

9	 จังหวัด	 ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งผู้บริหาร	 และ							

เจ้าหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ทั้งนี้	 การสัมมนาจัดอย่างต่อเนื่อง

จนถึงวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 โดยมีการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การปฏิบัติ
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ของหน่วยงานเมื่อได้รับหนังสือตามมาตรา	 6	 และคำาสั่งเรียกตามมาตรา	 8	 การเปิดเวที

รับฟังความคิดเห็น	 และการสัมมนากลุ่มย่อย	 เพื่อนำาไปสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.คำาสั่งเรียกฯ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่าย														

ในการปฏิบัติราชการของสำานักกรรมาธิการ	 สภาผู้แทนราษฎรกับส่วนราชการของ																			

ฝ่ายบริหารทั้งในส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

และรัฐวิสาหกิจ

	 พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญันติบิญัญตั ิ  

  พ.ศ.  ๒๕๕๕

	 มีพระราชกฤษฎีกา เรี ยกประชุมรั ฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 																									

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕

	 วันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม

สามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ความว่า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 โดยที่สภาผู้แทนราษฎร	 ได้กำาหนด									

วันเริ่มประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติในวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 อาศัยอำานาจ						

ตามความในมาตรา	 ๑๒7	 มาตรา	 ๑๒8	 และมาตรา	 ๑87	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง																											

ราชอาณาจักรไทย	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ในวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี

	 ประธานวุฒิสภา  เชื่อทำาประชามติก่อนแก้รธน.และหลัง     

  ส.ส.ร.  ยกร่าง  เป็นทางออกที่มีผลกระทบน้อยสุด

	 ประธานวุฒิสภา	 เชื่อ	 ทำาประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญและหลังสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	 (ส.ส.ร.)	 ยกร่าง	 ตามมาตรา	 ๒9๑	 เป็นทางออกที่มีผลกระทบน้อยสุด										
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แต่รัฐบาลยังไม่ตกผลึก	 ส่วนจะแก้เป็นราย

มาตราก็สามารถทำาได้	 เพราะมีบางมาตรา

ที่ยังไม่ชัดเจน	 ไม่เป็นธรรม

	 วันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

กล่ าวถึ งกรณีพรรคร่ วมรั ฐบาลเตรียม											

เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ว่า							

ตนเห็นว่าหากแก้รัฐธรรมนูญเป็นประเด็น											

ทั่ว	 ๆ	 ไปก็จะไม่มีวันแก้เสร็จ	 แต่ถ้าหากจะแก้เป็นรายมาตราก็สามารถทำาได้	 เพราะจะ

เป็นการแก้มาตราที่เกี่ยวเนื่องกัน	 โดยมุ่งแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาก่อน	 เพราะรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้	 มีบางมาตราที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ	 ไม่ชัดเจน	 ไม่เป็นธรรม	 เช่น	 หมวด

เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของรัฐสภา	 และองค์กรอิสระที่เห็นได้ชัดว่าทำาหน้าที่คาบเกี่ยวกันอยู่	

จึงต้องแก้ไขให้ชัดเจน	 ส่วนจะทำาประชามติก่อนแก้ไขหรือไม่นั้น	 ถ้าตาม	มาตรา	๒9๑	ต้อง

ทำาประชามติก่อนเดินหน้าวาระ	 ๓	 แก้รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งถ้าประชาชนเห็นชอบก็เดินหน้าแก้ไข

โดยตั้ง	ส.ส.ร.	 ยกร่าง	และเมื่อยกร่างเสร็จ	 ก็จะต้องมีการลงประชามติอีกครั้ง	 ซึ่งเชื่อว่าเป็น

ทางออกที่มีผลกระทบน้อยสุด	 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทางรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงกัน

ได้ว่าจะเดินหน้าทำาประชามติก่อนหรือไม่	 การแก้รัฐธรรมนูญต้องเลือกแนวทางที่มีปัญหา

อุปสรรคน้อยที่สุด

	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเลือกแนวทางที่มีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด											

หากต้องทำาประชามติก็ถือเป็นโอกาสดีของรัฐบาล	 ที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจข้อมูล	

อย่างแท้จริง	 ซึ่งทางวุฒิสภายอมรับได้ทั้ง	๒	แนวทาง	เพราะเห็นว่ามีบางมาตราในรัฐธรรมนูญฯ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	ต้องแก้ไข	ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	 ๑6๕	ระบุว่า	ก่อนการออกเสียงประชามติ	

รัฐต้องดำาเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ	มีโอกาส

แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน	จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของรัฐบาลที่จะใช้โอกาสนี้

อธิบายให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่แท้จริง

นายนิคม  ไวยรัชพานิช



7๒

ความคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 แล้วหันมาเร่งแก้ไขปัญหา					

ปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชน	 และปัญหา

การทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนและประเทศมากกว่า	 หากรัฐบาลยังเดินหน้าใน

เรื่องนี้ต่อไป	 รัฐบาลจะต้องมีคำาตอบเบื้องต้นให้กับ

ประชาชนว่ารัฐธรรมนูญมาตราใดที่เป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารราชการแผ่นดิน	หรือเป็นปัญหาทำาลายผลประโยชน์

ของประชาชน	 อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านจะเดินหน้าคัดค้าน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญจนถึงที่สุดทั้งในข้อเท็จจริงและ												

ข้อกฎหมายตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

	 วิปฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลล้มเลิกความคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ

	 วิปฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลล้มเลิกความคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ระบุเป็นการนำา

ประเทศไปสู่ความแตกแยกมากกว่าความปรองดอง	 พร้อมยืนยันเดินหน้าคัดค้านแก้ไข

รัฐธรรมนูญจนถึงที่สุด

	 วันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฎ์	 ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 เรียกร้องรัฐบาลล้มเลิกความคิดการแก้ไข

รัฐธรรมนูญในสถานการณ์ปัจจุบัน	 เพราะการกระทำาดังกล่าวจะนำาประเทศไปสู่ 																										

ความแตกแยกมากกว่าความปรองดอง	 เนื่องจากเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้						

มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	 ซึ่งความจริงรัฐบาลไม่ได้มีเพียงแค่						

๓	 ทางเลือกเหมือนกับที่ชี้นำาสังคมในตอนนี้	 แต่รัฐบาลควรมีทางเลือกทางที่	 ๔	 คือ	 การล้มเลิก

	 ประธานฯ	 วิปฝ่ายค้าน	 กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาเสนอความเห็นให้ทำา

ประชามติโดยใช้หลักการเดียวกับการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญในปี	 ๒๕๕๐	 ว่า	 การทำา

ประชามติที่อาจเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการทำาประชามติเพื่อหาข้อยุติว่าประชาชนจะเห็นชอบให้

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 แล้วเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ตามจุดประสงค์ของรัฐบาล

หรือไม่	โดยต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในประเทศ	 และต้อง

มีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งด้วย	ซึ่งไม่เหมือนกับการทำาประชามติเมื่อปี	๒๕๕๐	ที่เป็นการทำา

ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แล้วจึงทำาประชามติเพื่อขอความเห็นชอบ	 อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายค้านจะติดตามการทำาประชามติในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม    

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
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	 ฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าขยายผลตรวจสอบการทำางานรัฐบาล

	 ฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าขยายผลตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล	 หลังยื่น					

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ตรวจสอบข้อเท็จจริง	

ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 พร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งกำาหนดวาระแถลงผลงาน

	 วันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๕ นายจุรินทร์	ลักษณะวิศิษฎ์	ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 กล่าวถึง	 การอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปลาย

สมัยประชุมที่ผ่านมาว่า	 วิปฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าขยายผลในเรื่องดังกล่าวต่อไป	 แม้ผลการ

ลงมติรัฐบาลจะได้รับความไว้วางใจก็ตาม	 แต่ไม่ได้หมายความว่าการตรวจสอบจากฝ่ายค้าน

จะยุติลง	 เพราะยังมีการดำาเนินการตรวจสอบที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	กรณีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ใน	 ๔	 เรื่องคือ	 การทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว	 การแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ	

การฮั้วทุจริตเงินงบประมาณฟื้นฟูน้ำาท่วม	 ๑.๒	 แสนล้านบาทของกรมเจ้าท่า	 และกรณีที่					

นายกรัฐมนตรีกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ที่นายกรัฐมนตรีไม่ออกมติคณะรัฐมนตรีให้

ความเห็นชอบให้มีการเปิดเผยราคากลางและวิธีคิด

คำานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการจัด

ซื้อจัดจ้างและกรมบัญชีกลาง	 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอน						

การพิจารณาของ	 ป.ป.ช.	 ดังนั้นการทำาหน้าที่ของฝ่ายค้าน

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังต้องติดตามตรวจสอบในเรื่อง		

ดังกล่าวต่อไป	

	 นอกจากนี้	 ประธานฯวิปฝ่ายค้าน	 ยังกล่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและ

รัฐบาลเร่งดำาเนินการกำาหนดวาระแถลงผลงานรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้โดยเร็วด้วย	

เนื่องจากขณะนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว
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	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากประธาน

  องค์การแรงงานฯ

	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากประธานองค์การแรงงานแห่ง

ประเทศไทย	 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย	 เพื่อเสนอให้พิจารณาแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

	 วันที่	 ๒6	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายวัฒนา	 เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธานสภา								

ผู้แทนราษฎร	 รับรายชื่อประชาชนจำานวน	 ๑๐,๓๐๐	 รายชื่อ	 จากนายมนัส	 โกศล	 ประธาน

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย	 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย	

พร้อมคณะที่เข้าชื่อสนับสนุนการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ….	

(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)	 เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน	 โดยเน้นปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ใน	๑๔	ประเด็น	อาทิ	 การขยายความคุ้มครอง

ไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทั้งรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล	

ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการเปลี่ยนแปลงโอนย้าย

นายจ้าง	 กำาหนดสิทธิการลาเพื่อกิจธุระ										

อันจำาเป็นของลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้าง	 และเพิ่ม

สิทธิลูกจ้างหญิงมีครรภ์ในการลาก่อนคลอด

และหลังคลอด	เป็นต้น
    	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	กล่าวว่า	การที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน

เห็นควรปรับปรุงกฎหมายใดเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

มากขึ้น	 ตนเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภามีความยินดีอย่างยิ่งในการพิจารณากฎหมายดังกล่าว										

ซึ่งหลังจากนี้จะนำาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป
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	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับมอบทองคำาแท่งสำาหรับจัดสร้าง 

  แบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำา

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบทองคำาแท่งสำาหรับจัดสร้างแบบจำาลอง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราช

กุมาร	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	รอบ	ยืนยันสามารถคัดเลือกเพื่อหา

บริษัทผู้รับจ้างได้ภายในเดือนมกราคม	นี้

	 วันที่	 ๒7	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภา																									

ผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำาเนินการจัดสร้างแบบจำาลองอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ทองคำาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	๒8	กรกฎาคม	๒๕๕๕	กล่าวถึงความคืบหน้า

ในการดำาเนินการจัดสร้างแบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำาเฉลิมพระเกียรติฯ													

ว่าขณะนี้	 คณะกรรมการได้ดำาเนินการตรวจรับทองคำาแท่งบริสุทธิ์	 99.99	 เปอร์เซ็นต์	

จำานวน	 7	 กิโลกรัม	 จากบริษัทแม่ทองสุก	 โกล์ดสมิท	 จำากัด	 เพื่อนำาไปจัดสร้างแบบจำาลอง

อาคารรัฐสภาฯ	 ด้วยการจัดซื้อแบบวิธีพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำานัก

การคลังและงบประมาณ	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นผู้รับมอบฝากทองคำาแท่ง	

หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการดำาเนินการเกี่ยวกับการจ้างผู้รับจ้าง	 เพื่อจัดสร้างแบบจำาลอง
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อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำาเฉลิมพระเกียรติฯ	 ซึ่งขณะนี้	 อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำา	

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้าง	 (TOR)	 โดยมีบริษัทที่มีความพร้อมมา											

ดำาเนินการ	๒	บริษัท	 คือ	บริษัทบิวตี้เจมส์	 แฟคตอรี่	 จำากัด	 และ	 ร้านยูไนเต็ด	ฟายน์	 จิวเวลรี่    						

ซึ่งหากจัดทำารายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว										

คณะกรรมการจะเชิญทั้ง	 ๒	 บริษัท	 มาดำาเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป			

ซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดเลือกบริษัทที่จะมาดำาเนินการได้ภายในเดือนมกราคม	๒๕๕6	นี้

	 คณะกรรมการสื่อสารการเมืองพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

  บุคคลประชาธิปไตย  

	 คณะกรรมการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา	 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ											

ด้านส่งเสริมบุคคลประชาธิปไตย	 ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลประชาธิปไตย	

ระบุ	 บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง	 ต้องคิดดีทำาดีมาจากตัวตนไม่ใช่ทำาดีเพราะมีเป้าหมาย

	 วันที่	๒8	ธันวาคม	๒๕๕๕	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	ประธานคณะกรรมการสื่อสาร

การเมืองของรัฐสภา	 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แตงอ่อน	 มั่นใจตรง	 ประธานคณะ

อนุกรรมการด้านส่งเสริมบุคคลประชาธิปไตย	 ภายใต้คณะกรรมการสื่อสารการเมืองของ

รัฐสภา	 พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลประชาธิปไตย	 เพื่อส่งเสริมบุคคล

ประชาธิปไตย	 อาทิ	 รางวัลนักการเมืองตัวอย่าง	 รางวัลพลเมืองและเยาวชนตัวอย่าง																	

โดยคณะกรรมการได้เชิญ	 นายชวน	 หลีกภัย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ระบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคประชาธิปัตย์	 ร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งภายหลังการ

พิจารณา	นายชวน	ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	การส่งเสริมบุคคลประชาธิปไตยนับเป็นโครงการที่ดี	

แต่คณะกรรมการต้องพิจารณาในการคัดเลือกอย่างรอบคอบ	 เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม

สำาหรับการยกย่องอย่างแท้จริงโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นนักการเมืองพร้อมเห็นว่า	 ขณะนี้

รัฐสภาควรมีการส่งเสริมให้แต่ละสถาบันหรือองค์กรต่างๆ	 ได้มีโอกาสทำาหน้าที่ของตนเอง

อย่างตรงไปตรงมา	 ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยกับประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มเยาวชน	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น						

เพื่อให้เกิดผลในระยะยาว 
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	 ด้านประธานคณะกรรมการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการ

จะรวบรวบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนำาไปพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลประชาธิปไตย

ที่เป็นต้นแบบ	 ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึงแนวทางการเป็นนักการเมือง	 นักประชาธิปไตย							

ที่ดี	 พร้อมเชื่อว่าบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องต้องคิดดีทำาดีมาจากตัวตนไม่ใช่ทำาดีเพราะ	

มีเป้าหมาย

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้สื่อฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นกลาง

  และเป็นธรรม

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 เป็นกลไกของรัฐสภาที่สื่อสารให้ประชาชนเห็นถึงความเป็นกลางทางการเมือง								

ขอให้ทำาหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมกับนักการเมืองทุกฝ่าย

	 วันที่	 ๒8	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสุวิจักขณ์    นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 ให้โอวาทแก่ข้าราชการและพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	 ๒๕๕6	 ว่าในฐานะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์รัฐสภาเป็นสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติ	 จึงขอให้ดำารงตนอย่างเป็นกลางทางการเมือง	

เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ทำาหน้าที่ทางการเมืองของตนเอง

อย่างเต็มที่และเป็นธรรม	 เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนว่า	 สถานีฯ	 มีความเป็นกลางทาง			

การเมืองอย่างแท้จริง	 และในโอกาสนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานีฯ	 ตั้งใจทำางานเพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป
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ตนยังยึดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม	 รวมถึง

เชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาก็เช่นเดียวกัน	 ส่วนข้อซักถามถึง

พฤติกรรมไม่เหมาะสมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

บางคนนั้น	 ถือว่าเป็นเรื่องจิตสำานึกของสมาชิกฯ									

ซึ่ งทุกฝ่ายต้องช่วยกัน	 และเห็นว่าฝ่ายที่มีกรณี 				

ระหว่างกันต่างได้ร้องเรียนเข้ามายังกรรมการจริยธรรม	

ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแล้ว

	 นอกจากนี้	 ประธานรัฐสภา	 ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเสียง

วิจารณ์การทำาหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในสภาที่มีน้อยเกินไปว่า	 เท่าที่ติดตามดูเห็นว่า										

นายกฯ	ให้ความสำาคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติแต่ก็มีภาระงานจำานวนมาก	เช่น	เมื่อเริ่มรับตำาแหน่ง

ใหม่	ๆ	ต้องแก้ปัญหาภาวะน้ำาท่วม	และแก้ปัญหาใหญ่	ๆ	หลายอย่าง	ส่วนการที่มีผู้ตำาหนิถึง

การที่รัฐบาลยังไม่แถลงผลงานรอบ	๑	ปี	 ต่อรัฐสภา	 แม้ผ่านมาแล้วกว่า	๒	เดือนนั้น	 เห็นว่า

รัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็แถลงช้าไปปีกว่า	 ทั้งนี้การแถลงผลงานช้าหรือเร็ว	 ไม่มีบทลงโทษแต่		

อย่างใด

	 ประธานรัฐสภา เชื่อสถานการณ์การเมืองปี ๕๖ ดีขึ้น

	 ประธานรัฐสภา	 เชื่อสถานการณ์การเมืองในปี	 ๒๕๕6	 ดีขึ้น	 แม้จะมีการแก้

กฎหมายรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายปรองดอง	 ขณะส่วนตนยึดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ประธาน

เช่นเดิม	 แต่พฤติกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนถือเป็นเรื่องจิตสำานึกส่วนตน

	 วันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์การเมืองในปี	 ๒๕๕6	 ที่มีกรณีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ปรองดองว่า	 ส่วนตัวเห็นว่า

ภาพรวมการเมืองปี	๒๕๕6	จะเป็นไปในทิศทางที่ดี	โดยมองได้จากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ที่รัฐบาลจะทำาประชามติซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องตั้งแต่ต้นควบคู่กับการสาน

เสวนา	 ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติปรองดองฯ	 ที่ยังคงค้างอยู่ในวาระการพิจารณา	 ไม่น่าจะ

มีปัญหา	 ส่วนแนวโน้มการเมืองในรัฐสภาเชื่อว่าจะดีขึ้นเช่นกัน	 สังเกตได้จากบรรยากาศ		

การประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาในช่วงปลายปี	 ๒๕๕๕	 ตนจึงเห็นว่าสถานการณ์ในปี	 ๕6								

ไม่น่าเป็นห่วง  เพราะยังไม่เห็นจุดอ่อนไหวทางการเมือง	 แต่การเมืองก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

	 ต่อข้อถามถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในปี	 ๒๕๕6	 ประธานรัฐสภากล่าวว่า	
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	 ประธานรัฐสภาเชื่อการสานเสวนาควบคู่การทำาประชามติ

  ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทำาเกิดความขัดแย้งในสังคม

	 ประธานรัฐสภา	 สนับสนุนให้มีการสานเสวนาควบคู่ไปกับการทำาประชามติใน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 เชื่อสังคมไม่มีความขัดแย้งในเรื่องมุมมองที่แตกต่าง	 เพราะการสาน

เสวนาเป็นการทำาความเข้าใจด้วยเหตุและผล	 ระบุหากประชามติไม่ผ่านก็ยังแก้ไข

รัฐธรรมนูญรายมาตราได้	เพราะเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

	 วันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา														

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า	ส่วนตัวเห็นด้วย

กับแนวทางของรัฐบาลในการทำาประชามติและอาจจัดการสานเสวนาควบคู่ไปด้วย																			

โดยเฉพาะการสานเสวนานั้นเห็นว่าควรทำาทุกตารางนิ้ว	 เพราะวิธีการทำาประชามติและสาน

เสวนาถือเป็นการกลับไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง	 ส่วนจะมีคนเสื้อแดง

เห็นต่างจากนี้หรือไม่	 ตนเห็นว่าเป็นเรื่องของมุมมองที่จะมีแตกต่างกันได้	 ความคิดเห็น									

ที่แตกต่างถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย	 อย่างไรก็ตาม	เชื่อว่าจะไม่มีความขัดแย้ง

รุงแรงเกิดขึ้นในสังคมอีก

	 สำาหรับข้อซักถามที่ว่าหากมีการทำาสานเสวนา	อาจจะกลายเป็นจุดให้เกิดข้อขัดแย้ง

ภายนอกสภาด้วยนั้น	 ตนเห็นว่าการสานเสวนาเป็นการพูดคุยด้วยเหตุผล	 ด้วยข้อเท็จจริง	

ส่วนความขัดแย้งเกิดจากความไม่เข้าใจ	 เมื่อได้นำาข้อเท็จจริงไปทำาความเข้าใจ	 ความขัดแย้ง

น่าจะลดลง	 อย่างไรก็ตาม	 การลงทุน	 ๒	 พันล้านบาท	 เพื่อทำาประชามติไม่ถือว่าสูญเปล่า	

เพราะคำาตอบที่ได้จากการทำาประชามติถือที่เป็นข้อสรุปของประชาชน	 เพื่อนำามาเป็น

ทางออกให้กับประเทศต่อไป

	 ทั้งนี้	 ประธานรัฐสภากล่าวต่อไปว่า	 หากทำาประชามติแล้วไม่ผ่าน	 หรือผู้ออก

เสียงมาใช้สิทธิไม่ครบตามจำานวนที่กฎหมายกำาหนด	 ก็ยังคงสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ											

รายมาตราได้	 เพราะมีการพิจารณาค้างอยู่ในสภาแล้ว	 จึงสามารถเสนอแก้รายมาตราเข้ามา

ได้ทันที	 แต่จะเหมาะสมหรือไม่นั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 และขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าช่วงเวลาใด

จะเหมาะสมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ส่วนความเห็นต่อพรรคเพื่อไทยนั้น	 ตนเห็นว่านาทีนี้

ไม่สามารถทำาอย่างอื่นได้เลยนอกจากเดินหน้าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 เพื่อนำาไปสู่การตั้ง

สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 (ส.ส.ร.)	 เนื่องจากได้สัญญาไว้กับประชาชนและแถลงนโยบายไว้ต่อ

รัฐสภาแล้ว
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	 ประธานรัฐสภา ยืนยัน นโยบายสร้างรัฐสภาใหม่เป็นไปอย่าง   

  โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

	 ประธานรัฐสภา	 ยืนยัน	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซอง

ประกวดราคาสร้างรัฐสภาใหม่	 เพราะที่ดำาเนินการอยู่เป็นดำาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็น

ประโยชน์ต่อภาครัฐ	 ระบุนับจากนี้อีก	 ๒	 ปี	 8	 เดือน	 ได้เห็นรัฐสภาแห่งใหม่อย่างแน่นอน	

หากไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ

	 วันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ถึงการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ย่านเกียกกาย							

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นประกวดราคาการก่อสร้างว่า	 ที่ประชุมคณะกรรมการมีข้อสรุปให้คง

คุณสมบัติเบื้องต้น	 (พีคิว)	ของผู้ประกวดราคาก่อสร้างเดิมไว้	 เนื่องจากเห็นว่ามีความโปร่งใส

และจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐมากกว่าการเปลี่ยนแปลงพีคิวใหม่	 เนื่องจากเห็นว่า														

หากยกเลิกพีคิวเดิมจะมีปัญหาตามมามาก	 อาทิ	 การฟ้องร้องตัวบุคคล	 และการฟ้องร้องต่อ

ศาลปกครอง	 เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้กับผู้รับเหมารายอื่น	 ย่อมทำาให้ผู้รับเหมารายเดิมที่

ผ่านการคัดเลือกแล้วเสียประโยชน์	 และเกิดความล่าช้า	 หากเปิดรับผู้รับเหมารายใหม่แล้ว

ไม่มีบริษัทใดผ่านเกณฑ์	 ซึ่งจะทำาให้เสียเวลาในการประมูลงานอีกอย่างน้อย	 ๒	 เดือน	 หรือ

หากมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใดผ่านคุณสมบัติเข้ามา	 ย่อมจะเกิดข้อครหาว่ามีส่วนได้

ส่วนเสียกับโครงการ	 ตนจึงได้ให้นโยบายสำาคัญไว้กับคณะกรรมการคือ	 ให้มีความโปร่งใส	

และแล้วเสร็จตามกำาหนด
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	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวต่อไปว่า	 การคืนพื้นที่แปลงสุดท้ายซึ่งเป็นพื้นที่ทหารและ

มีผลกระทบกับการสร้าง	 จะมีขึ้นภายในวันที่	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕6	 ส่วนพื้นที่โรงเรียน

โยธินบูรณะซึ่งไม่กระทบกับการสร้าง	 จะคืนพื้นที่ให้หลังจากคืนพื้นที่ทหารแล้ว	 อย่างไรก็ตาม													

ขั้นตอนการการประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้เวลา	 ๒	 เดือน	 รวมกับระยะ

เวลาการสร้างอีก	 9๐๐	 วัน	 จึงสรุปว่ารัฐสภาแห่งใหม่จะแล้วเสร็จภายใน	 ๒	 ปี	 8	 เดือน												

หากไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ

	 ประธานวุฒิสภาเชิญชวนผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็ก

	 ประธานวุฒิสภา	 เชิญชวนผู้ปกครอง	 เด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ	

ประจำาปี	 ๒๕๕6	 ที่รัฐสภาและอาคารสุขประพฤติ	 พร้อมขอให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีของ

ประเทศชาติ	 ยึดมั่นในพระราชดำารัสของพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

	 วันที่ 	 ๓	 มกราคม	 ๒๕๕6	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา										

กล่าวเชิญชวนผู้ปกครอง	 เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณอาคาร

รัฐสภา	 ถนนอู่ทองใน	 เขตดุสิต	 และอาคารสุขประพฤติ	 บริเวณริมคลองประปา	 บางซื่อ	
โดยได้เตรียมของรางวัล	 และกิจกรรมต่างๆ	 ไว้มากมาย	

ซึ่งประธานวุฒิสภากล่าวว่า	 งานปีนี้จะจัดในบรรยากาศ

เกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียน	 เพื่อเป็นการให้ความรู้

กับเด็กและเยาวชน	 ควบคู่ไปกับการให้สาระความบันเทิง	

การเล่นเกมต่างๆ	 รวมไปถึงการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา	

พร้ อมทั้ ง ขอ ให้ เ ยาวชนทุกคนเป็นคนดี ของพ่อแม่ 									

ประเทศชาติ	 ยึดมั่นในพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของ	 ความเมตตา	 ความปรารถนาดี

ต่อกัน	เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
นายนิคม  ไวยรัชพานิช
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	 วันที่	 ๓	 มกราคม	 ๒๕๕6	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 รับเรื่อง

ร้องเรียนจาก	 นายนิยม	 วรปัญญา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ระบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	

และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหวยตู้ออนไลน์	 เกี่ยวกับการขอให้ประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อ						

เร่งรัดให้มีการเปิดขายหวยตู้ออนไลน์	 (หวยบนดิน)	 หลังจากที่ได้หยุดขายมาเป็นเวลา									

7	 ปี	 แล้วนำาเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาบำารุงการศึกษา	 การพยาบาล	 การศาสนา	 ฟื้นฟู

เยียวยาผู้บริโภค	 และขอให้นำาเงินที่ได้จากหวยบนดินที่ผ่านมา	 มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ

และช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายหวยบนดิน	 ที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐสั่งหยุดขายเป็น

เวลานาน	 จึงขอฝากประธานวุฒิสภาประสานไปยังนายกรัฐมนตรี	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ให้พิจารณาดำาเนินการเปิดขายหวยตู้ออนไลน์ต่อไป

	 ประธานวุฒิสภารับเรื่องร้องเรียนขอให้เร่งรัฐบาลเปิดขาย

  หวยออนไลน์

	 ประธานวุฒิสภา	 รับเรื่องร้องเรียนจากชมรมหวยบนดิน	 ขอให้เร่งประสานงาน

กับทางรัฐบาลให้ดำาเนินการเปิดขายหวยตู้ออนไลน์	 เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าหวยบนดินที่ได้													

ความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
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	 รัฐสภาไทยเตรียมร่วมประชุมรัฐสภานานาชาติ เพื่อการต่อต้าน

  การทุจริต ครั้งที่ ๕ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 เตรียมเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภา

นานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต	 (GOPAC)	 ครั้งที่	 ๕	 ณ	 กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐ		

ฟิลิปปินส์	 ระหว่างวันที่	 ๓๐	 มกราคม	 –	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕6

	 วันที่	 ๓	 มกราคม	 ๒๕๕6	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	 นำาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติ						

เพื่อการต่อต้านการทุจริต	 (GOPAC)	 ครั้งที่ 	 ๕	 ระหว่างวันที่	 ๓๐	 มกราคม	 –																				

๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕6	 ณ	 ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส	์ กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

โดยหัวข้อหลักในการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต	

(GOPAC)	 มี	 7	 หัวข้อ	 ดังนี้	 ๑.	 การดำาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต	 (UNCAC)	 ๒.	 การกำากับดูแลของรัฐสภาและบทบาทการตรวจสอบใน		

การต่อต้านการทุจริต	 โดยการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการทุจริต	 ๓.	 กฎหมายต่อต้าน

การฟอกเงินและความลับของธนาคาร	 ๔.	 สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของ

สังคม-พลเมืองในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต	 ๕.	 ความโปร่งใสในการจัดซื้อของ								

ภาครัฐด้วยการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม	 6.	 ประมวลจริยธรรมรัฐสภา	 และ																				

7.	 บทบาทของสมาชิกรัฐสภาสตรีและเครือข่ายสมาชิกสตรีใน	 GOPAC	 โดยในวันศุกร์ที่																																																																																																																											

๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕6	 จะมีการประชุมกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคของ	 GOPAC	 ด้วย

	 สำาหรับรายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมประชุม	 GOPAC	 ครั้งที่	 ๕																	

มีดังนี้	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
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รัฐสภาไทย	 นายประศาสน์	 ประศาสน์วินิจฉัย	 เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงมะนิลา																		

นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 นายอภิชาต	 การิกาญจน์	 สมาชิก													

สภาผู้แทนราษฎร	 นายประกอบ	 จิรกิติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 นางสิรินทร	 รามสูต	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 นางสาวธีรรัตน์	 สำาเร็จวาณิชย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												

พลเอกธีรเดช	 มี เพียร	 สมาชิกวุฒิสภา	 นายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 สมาชิกวุฒิสภา																			

นายประวิทย์ 	 จันทราประภาวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 และรองศาสตราจารย์ลลิตา																				

ฤกษ์สำาราญ	 ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

		 ประธานรัฐสภาเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติที่รัฐสภา

	 ประธานรัฐสภา	 แนะนำาเด็กและเยาวชนน้อมนำากระแสพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในเรื่องการมีเมตตาธรรมมาดำาเนินชีวิต	 พร้อมกล่าวเชิญชวน

เด็กและเยาวชน	 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่รัฐสภา

	 วันที่	8	มกราคม	๒๕๕6	 นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	กล่าวว่า	ในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติประจำาปี	 ๒๕๕6	 นี้	 ตนในฐานะประธานรัฐสภา	

อยากเห็นเด็กและเยาวชนยึดมั่นในกระแสพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงพระราชทานเมื่อวันที่	 ๕	

ธันวาคมที่ผ่านมา	 ในเรื่องของความมีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง	 เพื่อ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและสามารถเป็นที่พึ่งที่หวังของ

ประเทศชาติได้ในอนาคต	 และในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ									

ขอเชิญชวนให้เด็กและเยาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ที่รัฐสภา	เพราะในปีนี้รัฐสภาจัดกิจกรรมต่างๆ	ไว้มากมาย	 เพื่อให้

เด็กได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป	 อาทิ	 การแสดง

บทบาทสมมุติ	 การเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเข้าชมห้องประชุม

รัฐสภาได้แบบใกล้ชิด	 ซึ่งไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่เปิดโอกาสให้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
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เด็กเพียงแค่ยืนดู	 ณ	จุดที่จัดไว้เท่านั้น	ส่วนของรางวัลที่ทางรัฐสภาจัดไว้แจกเด็กและเยาวชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาตินั้น	 มีจำานวนมาก	 โดยเฉพาะจักรยานที่เตรียมไว้ถึง	

๑,๐๐๐	 คัน	 เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

  ฝ่ายค้านชี้แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลนำาประเทศไปสู่

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกินรวบ

	 วิปฝ่ายค้าน	ชี้	แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล		เป็นการนำาประเทศไปสู่					

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกินรวบ	 พร้อมยืนยันการทำาประชามติเรื่องการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ควรทำาเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าทำาเพื่อขอคำาปรึกษา

	 วันที่	 8	 มกราคม	 ๒๕๕6	 นายจุรินทร์	 ลักษณะวิศิษฎ์	 ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 กล่าวถึง	 แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ

รัฐบาล	 และพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาว่า	 แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า	 รัฐบาล

กำาลังนำาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรวบอำานาจแบบเบ็ดเสร็จโดย

ฝ่ายบริหาร	 หรือเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบกินรวบ	 เนื่องจากมีการกำาหนดให้ยกเลิก

กลไกตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 หรือฝ่ายบริหาร	 อาทิ	 การเสนอให้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ	

ศาลปกครอง	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 และผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	 การกำาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภา	 รวมถึงการแก้ไข
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รัฐธรรมนูญมาตรา	๓๐9	เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่ง	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาล

สามารถทุจริตการบิดเบือนการใช้อำานาจรัฐได้สะดวกมากขึ้น

	 พร้อมกันนี้	 ประธานวิปฝ่ายค้าน	 ได้กล่าวถึง	 แนวทางการทำาประชามติแก้ไข

รัฐธรรมนูญ	 ของพรรคเพื่อไทย	 ว่า	 หากมีการทำาประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นการทำา

เพื่อหาข้อยุติมากกว่าแปลงโฉมการทำาประชามติเพื่อขอคำาปรึกษา	 เพราะการทำาประชามติ

เพื่อหาข้อยุติ	 ต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในประเทศ	 จึงจะ

สามารถนำาไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้	 ซึ่งฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบ

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

	 ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลกรณีละครเหนือเมฆ

	 ฝ่ายค้าน	ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาล	กรณี	การใช้อำานาจเผด็จการแทรกแซงสื่อละคร					

เหนือเมฆ	๒	กรณีปราสาทพระวิหาร	 และผลกระทบค่าแรงงานขั้นต่ำา	 ๓๐๐	บาท	พร้อมเผย							

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนร่าง	 พ.ร.บ.	 การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	 และ	 พระราชกำาหนด						

เกี่ยวกับภาษีอากร	ขึ้นมาพิจารณาก่อน

	 วันที่	 8	 มกราคม	 ๒๕๕6	 นายจุรินทร์	 ลักษณะวิศิษฎ์	 ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	(วิปฝ่ายค้าน)  เปิดเผยว่า	ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลใน

เรื่อง	 การใช้อำานาจเผด็จการแทรกแซงสื่อเกี่ยวกับละครเหนือเมฆ	 ๒	 ซึ่งเป็นการปิดการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 และสะท้อนปัญหาทางการเมือง	 โดยฝ่ายค้านมีความคิดเห็นว่า	
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	 ประธานวิปฝ่ายค้าน	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ที่ประชุมวิปได้มีมติให้เลื่อนร่างพระราช

บัญญัติ	 ๒	 ฉบับ	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพ.ร.บ	 การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	

พ.ศ.	 ....	 และ	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๑8	 )	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีการดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๑86	 ที่ระบุว่ารัฐบาล											

ต้องนำาเสนอพระราชกำาหนดดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร	 ภายในสามวันนับแต่วันถัดจาก

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ประธานวิปรัฐบาลลาออกจากตำาแหน่ง

	 นายอุดมเดช	 เผยเหตุลาออกจากตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาล	 เพราะปัญหา

สุขภาพ	 ยืนยันไม่เกี่ยวกับการสรรหาตัวผู้สมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ควรตรวจสอบ

และค้นหาคำาตอบที่แท้จริง	 เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีของประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร	 พร้อมทั้ง		

ตั้งกระทู้ถามสดกรณีปราสาทเขาพระวิหาร	 ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจะต้องให้									

คำาตอบว่า	 การที่ให้สัมภาษณ์ว่าผลการพิจารณาของศาลโลกที่จะออกมาปลายปีนี้มีแต่											

แพ้กับเสมอ	มีที่มาเป็นอย่างไร	และกระทู้ถามสดเรื่องผลกระทบค่าแรงงานขั้นต่ำา	๓๐๐	บาท	

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ	SME	และผู้ใช้แรงงาน	ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบ
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ใบลาออกแบบเงียบ	 ๆ	 มีผู้ใหญ่ในพรรคทราบเพียงไม่กี่คนเท่านั้น	 สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้

ต้องลาออกจากตำาแหน่งดังกล่าว	 เนื่องจากมีโรคประจำาตัวคือเส้นโลหิตตีบ	 โดยได้แสดง						

ใบรับรองแพทย์แก่สื่อมวลชนด้วย	 ทั้งนี้ใครจะรับตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาลแทนนั้นเป็น

อำานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาแต่งตั้ง	 แต่ทราบว่ามีบุคคลแล้วแต่ยังไม่ขอบอกว่า

เป็นใครพร้อมยืนยันว่าการลาออกในครั้งนี้	 ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด

  ประธานรัฐสภาระบุข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา 

  แก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร เป็นความเห็นส่วนตัว

	 ประธานรัฐสภา	 ระบุ	 ข้อเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลฎีกานักการเมือง																	

และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ ไขรัฐธรรมนูญ																																	

สภาผู้แทนราษฎร	เป็นความเห็นส่วนตัว	พร้อมชี้	ยังไม่ถึงเวลาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เพราะ

แนวทางแก้รัฐธรรมนูญยังอยู่ในขั้นตอนของหลักการ	ยังไม่ได้พิจารณาลงรายละเอียด

	 วันที่	 ๑๐	มกราคม	๒๕๕6	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	 	 และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึง	 กรณีคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

สภาผู้แทนราษฎร	 เสนอให้ยกเลิกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	

	 วันที่	9	มกราคม	๒๕๕6	นายอุดมเดช	

รัตนเสถียร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

นนทบุรี 	 พรรคเพื่อไทย	 และอดีตประธาน								

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล										

(วิปรัฐบาล)	 เปิดเผยถึงเหตุผลในการลาออกจาก

ตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาล	 เนื่องจากมีปัญหา

เรื่องสุขภาพ	 พร้อมแสดงใบลาออกต่อสื่อมวลชน	

และกล่าวว่า	 ตนได้ยื่นใบลาออกจากตำาแหน่ง

ป ระธ านวิ ป รั ฐบ าลแล้ ว 	 ตั้ ง แ ต่ วั นที่ 	 ๒6	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ซึ่งการลาออกดังกล่าวมีผล

เมื่อวันที่	 ๒8	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ทั้งนี้	 ได้ยื่น
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
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ยุบศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้ตรวจการแผ่นดินว่า	 ข้อเสนอดังกล่าว

เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัว	 ซึ่งตนยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้	

พร้อมเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้	 ยังไม่มีความจำาเป็นที่ต้องแสดง

ความคิดเห็นดังกล่าว	 เพราะแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออก

มาในทิศทางไหน	 ยังอยู่ในขั้นตอนของหลักการยังไม่ได้พิจารณา

ลงรายละเอียด	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน	

ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

	 พร้อมกันนี้	 ประธานรัฐสภา	 ยังกล่าวถึงแนวคิดให้สถาบันศึกษาเข้ามาศึกษา

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย	 ว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี	 เพราะ

แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน	 โดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้ที่มี

ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ส่วนกรณีแกนนำานปช.	 ยื่นหนังสือถามความชัดเจนคำา

วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อสอบถามว่า

รัฐสภาจะสามารถลงมติวาระ	 ๓	 ได้หรือไม่	 รวมทั้งการขอข้อแนะนำาในเรื่องการจัดทำา

ประชามตินั้น	 ตนเห็นว่าเป็นเพียงการถามความคิดเห็น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามสิทธิ

ของประชาชนเท่านั้น

	 ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรับจดหมายเปิดผนึกจากเครือข่าย 

  ครอบครัวคัดค้านหวยออนไลน์ 

	 เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน	 เข้าพบฝ่ายค้านเพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการหวยตู	้

เพราะทำาให้พื้นที่พนันเพิ่มมากขึ้น	 หวั่นกระทบเด็ก	 เยาวชน	 และสังคมรอบด้าน	 วอนยุติ

โครงการเพราะไม่ช่วยแก้ปัญหาสลากเกินราคาตามที่รัฐบาลอ้าง

	 วันที่	 ๑๐	มกราคม	๒๕๕6	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	 รับจดหมายเปิดผนึกจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี	 และมูลนิธิสื่อเพื่อ

เยาวชนเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน	 ที่ขอให้ทางพรรคประชาธิปัตย์	 คัดค้านโครงการ

จำาหน่ายสลากอัตโนมัติ	(หวยตู้)	ตามที่นายอภิสิทธิ์	เคยประกาศจุดยืนไว้ในสมัยดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีว่า	 ไม่ต้องการให้สังคมไทยหรือคนไทยต้องพึ่งหวย	 ซึ่งเป็นจุดยืนที่สอดคล้อง

กับจุดยืนของเครือข่ายฯ	 ที่เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด	 มุ่งเน้นหารายได	้
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โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสังคม	 และไม่มีมาตรการที่ดีพอ	 เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่จะตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  	ทั้งนี้  เครือข่ายฯ  อยากให้พรรคประชาธิปัตย์	

ยึดถือและดำาเนินการตามจุดยืนที่เคยประกาศไว้	 เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กไทยทุกคน	 โดยขอ

เร่งติดตามตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำาโครงการจำาหน่ายสลากอัตโนมัติ	 ว่าเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของคนในส่วนรวม	 เด็กและเยาวชนหรือไม่	 และเปิดเผยข้อมูลความจริงที่

ประชาชนควรได้รับรู้จากโครงการนี้	 ตลอดจนแสดงจุดยืนที่เป็นทางออกในการยับยั้ง

โครงการดังกล่าว	 เพราะโครงการนี้ยังไม่มีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันเด็กและ

เยาวชน	 อีกทั้งไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างแท้จริง
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ข่าวต่างประเทศ

นายจอห์น แครี่ วุฒิสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอาจจะได้รับเลือก

ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่

	 วันที่ 	 1๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 แห่ ง

สหรัฐอเมริกา	 ได้ตัดสินใจเลือกนายจอห์น	 แคร์รี่	 วุฒิสมาชิกรัฐสภาสหรัฐขึ้นมาเป็น

รอบรั้วสภา

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่	 สืบต่อจากนางฮิลลารี	 คลินตัน	

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบัน	 ซึ่งกำาลังล้มป่วยอยู่ในขณะนี้	

โดยนางฮิลลารี	 คลินตันได้แสดงเจตนารมย์ชัดเจนแล้วว่า	 จะไม่ขอรับ

ตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในคณะผู้บริหารสมัยที่	 ๒	 ของ

ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 เพราะต้องการพักผ่อน

นายจอห์น แคร์รี่
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ลิเบียปิดชายแดนทางใต้ของประเทศ เพื่อหยุดการลักลอบเดินทางเข้า

ประเทศและการค้ายาเสพติด

	 วันที่	 1๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 สมาชิกรัฐสภาลิเบียมีมติ	 ให้ปิดชายแดนทางใต้

และประกาศกฎอัยการศึกใน	 ๗	 รัฐทางใต้	 เพื่อหยุดการลักลอบเข้าเมืองและการค้าผิด

กฎหมาย	 อย่างไรก็ตามคำาประกาศนี้ไม่ได้ระบุระยะทางหรือด่านชายแดนที่จะปิด	 โดยระบุ

คร่าวๆ	 ว่าจะปิดชายแดนด้านที่ติดต่อกับไนเจอร์	 ซูดานและ	 อัลจีเรีย	 เนื่องจากพบว่า	

พื้นที่ทางใต้	 กลายเป็นพื้นที่ที่ปราศจากกฎหมาย	 นับตั้งแต่มูอัมมาร์	 กัดดาฟี	 ถูกโค่นลง

จากอำานาจ	 มีทั้งการค้ายาเสพติด	 และเหตุรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งสถานการณ์อาจเลวร้าย

ลงเมื่อกองกำาลังนานาชาติ	 ปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงทางเหนือของมาลี

	 มติของสมาชิกรัฐสภามีขึ้นต่อเนื่องจากการที่สหภาพยุโรป	 หรืออียู	 มีมติให้

กองทัพฝึกทหารลิเบียในพื้นที่ทางใต้	 เพื่อป้องกันการขนอาวุธเข้ามาในประเทศ

การเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่น พรรคแอลดีพีของชินโสะ อาเบะ ชนะเลือกตั้ง

	 วันที่	 1๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 พรรคเสรีประชาธิปไตย	 (แอลดีพี)	 ภายใต้

การนำาของนายชินโสะ	 อาเบะ	 ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่น	 โดยผลการนับ

คะแนนล่าสุด	 พรรคแอลดีพี	 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักกวาดที่นั่งได้	 ๒9๔	 ที่นั่ง	 ขณะที่
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พรรคพันธมิตรฝ่ายค้านอย่างพรรคนิวโคโมโตะได้	 3๗	 ที่นั่ง	

ทั้ง	 ๒	 พรรครวมกันได้	 331	 ที่นั่ง	 จากทั้งหมด	 ๔๘๐							

ที่ นั่ ง ใ นสภาผู้ แ ทน ร าษฎรหรื อ สภาล่ า ง 	 ส่ ว นพร รค

ประชาธิปไตยญี่ปุ่น	 (ดีพีเจ)	 ของนายกรัฐมนตรี	 โยชิฮิโกะ	

โนดะ	 ได้	 ๕๗	 ที่นั่ง

	 นายอาเบะ	 ในฐานะหัวหน้าพรรคแอลดีพีจะก้าว

ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น	 หากไม่มีเหตุการณ์ไม่

คาดฝันเกิดขึ้น	 ระหว่างการประชุมสภาไดเอทหรือรัฐสภาญี่ปุ่นนัดพิเศษ	 ในวันที่	 ๒๖	

ธันวาคม	 เป็นอย่างเร็วที่สุด	เพื่อเลือกผู้นำาคนใหม่ของประเทศ

	 ขณะที่นายโนดะ	 ประกาศว่า	 จะก้าวลงจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคดีพีเจ	 เพื่อ

แสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ของพรรคในการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี	้ โดยการเลือก

หัวหน้าพรรคดีพีเจคนใหม่จะมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐสภาญี่ปุ่นนัดพิเศษในช่วงปลายเดือนนี้	

รัฐสภาฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายคุมกำาเนิด

	 วันที่	 1๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ผู้นำาคาทอลิกของฟิลิปปินส์	 ประกาศจะรวมพลัง

เพื่อคว่ำากฎหมายการคุมกำาเนิดและเพศศึกษา	 หลังรัฐสภาผ่านกฎหมายสำาคัญและก่อให้เกิด

การถกเถียงโต้แย้งกันหนัก	 ตามการผลักดันของคณะรัฐบาล

ประธานาธิบดีเบนิโญ	 อากีโน	 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการคุมกำาเนิดและเพศศึกษาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น	

ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา	 ช่วยสตรียากไร้หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์	

และชะลอการแพร่ระบาดของโรคจากเพศสัมพันธ์

	 วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ต่างอนุมัติร่าง

กฎหมายอนามัย เจริญพันธุ์ 	 โดยขั้ นตอนยั งจะต้องส่ งต่ อ ให้

ประธานาธิบดีอากีโน	 ลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในหนึ่ง

สัปดาห์	 ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร	 เพราะฝ่ายรัฐบาลเองเป็นผู้ผลักดัน

เรื่องนี้

นายเบนิโญ อากีโน

นายชินโสะ	 อาเบะ
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	 อย่างไรก็ตาม	 บรรดาผู้นำาศาสนาคริสต์	 นิกายคาทอลิก	 ซึ่งมีอิทธิพลสูงมากใน

แดนตากาล็อก	 พากันออกมาประกาศเดินหน้าต่อต้านกฎหมายฉบับนี้	 ด้วยการยื่นอุทธรณ์

ต่อศาลสูงสุด	รวมทั้งรณรงค์ต่อต้านผู้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ในระหว่างการเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภาเดือนพฤษภาคมปีหน้า

	 บิชอป	 เกเบรียล	 เรเยส	 ประธานคณะกรรมการปัญหาครอบครัว	 ขององค์การ

ที่ประชุมบาทหลวงบิชอปคาทอลิกฟิลิปปินส	์ เผยว่า	 กลุ่มนักกฎหมายคาทอลิกกำาลังเตรียม

การฟ้องร้องต่อศาลสูงสุดว่า	 การร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรม	 ในทันทีที่ผ่าน

ออกมาบังคับใช้

ประธานาธิบดีอิตาลีประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

	 วันที่	 ๒3	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายจอร์โจ	 นาโปลิตาโน	 ประธานาธิบดีอิตาลี	
ประกาศยุบสภาและกำาหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่	 ๒๔	 และ	

๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 หลังจากนายมาริโอ	 มอนติ	 นายกรัฐมนตรี	

ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

	 การลาออกของนายมอนติ	 วัย	 ๖9	 ปีมีขึ้น	 หลังจากที่

สภาล่างของอิตาลีได้อนุมัติงบประมาณปี	 ๒๕๕๖	 ซึ่งเป็นไปตามความ

ตั้งใจที่ได้เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะลาออกจากตำาแหน่งเมื่อร่าง									

งบประมาณผ่านการรับรองจากรัฐสภา นายจอร์โจ นาโปลิตาโน

	 ทั้งนี้	 พรรคประชาธิปไตยกลาง-ซ้าย	 จะชนะการเลือกตั้ง	 ขณะที่นายมอนติ					

ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือให้การสนับสนุนพรรคใดหรือไม่
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ญี่ปุ่นเผยโฉมคณะรัฐมตรีใหม่

นายทาโร อาโซะ

ขณะมีผู้ใช้สิทธิจำานวนร้อยละ	 3๒.9	 ซึ่งคาดว่า						

นายมอร์ซีจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน	 ๒	 เดือน	

โดยที่ผ่านมา	 กลุ่มแนวคิดเสรี	 ชาวคริสต์และ										

ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ	 ต่างคัดค้านเนื้อหาในร่างฉบับนี้	

ที่เชื่อว่า	 ไม่ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน	

มากพอ	 และชนกลุ่มน้อยวิตกว่ารัฐธรรมนูญจะให้

อำานาจผู้นำาศาสนาอิสลามแทรกแซงกระบวนการใน

รัฐสภาได้ นายโมฮาเหม็ด มอร์ซี

	 วันที่ 	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายชินโซ	 อาเบะ	

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น	 เปิดตัวคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่	

๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 หลังผ่านการลงมติจากรัฐสภาในวันเดียวกัน	

โดยนายอาเบะแต่งตั้งนายทาโร	 อาโซะ	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 ๗๒	 ปี	

เป็นรัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรี	 แต่งตั้งนายอากิระ	 อะมาริ	

อดีตรัฐมนตรีการค้า	 และอุตสาหกรรม	 เป็นรัฐมนตรีฟื้นฟูเศรษฐกิจ	

นายโทชิมิตสึ	 โมเตง	 เป็นรัฐมนตรีการค้าและรับผิดชอบการร่าง

นโยบายพลังงานและนายฟุมิโอะ	 คิชิดะ	 เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ	

ผู้นำาอียิปต์ลงนามบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

	 วันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด	 มอร์ซีของอียิปต์									

ลงนามบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที	่ ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 หลังกรรมการเลือกตั้ง

รับรองผลประชามติ	 ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงร้อยละ	 ๖3.๘	 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	
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ประธานาธิบดีโปรตุเกสเตรียมร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญทบทวน

งบประมาณปี ๒๕๕๖

	 วันที่	๒	มกราคม	๒๕๕๖	ประธานาธิบดีอานิบาล	คาวาโก	ซิลวา	ของโปรตุเกสได้

ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญทบทวนงบประมาณปี	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านร่างครั้งล่าสุดของโปรตุเกส								

ที่กำาลังแบกรับภาระหนี้สิน	ประธานาธิบดีคาวาโกกล่าวว่า	งบประมาณดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ต่างประเทศ		
อย่างไรก็ตาม	 ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องควบคุมให้งบประมาณ

ของรัฐปี	 ๒๕๕๖	 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 	 ซึ่งงบประมาณ	

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังได้รับอนุมัติจากรัฐสภาและ	

การลงนามของประธานาธิบดี	 ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดี						

คาวาโกได้ เตือนว่ าหากไม่มี การปรับลดยอดขาดดุล																		

อย่างเข้มงวด	 โปรตุเกสอาจสูญเสียองค์ประกอบนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่สำาคัญที่สุดที่ ใช้การได้	 และอาจประสบกับ										

ผลกระทบขั้นรุนแรงจากภายนอก	 และยังยอมรับว่า	

มาตรการรัดเข็มขัดยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการกระตุ้น						

การขยายตัวของเศรษฐกิจ

	 อย่างไรก็ตาม	 ประธานาธิบดีคาวาโกคาดการณ์ในเชิงบวกว่า	 "ปี	 ๒๕๕๖										

จะเป็นปีในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทิศทางเชิงลบที่เราพบในการผลิตและการจ้างงานใน

ประเทศ	 จะเป็นปีที่สภาพอากาศช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น	 และการลงทุนทางธุรกิจจะเริ่ม						

ขยายตัว"

ผู้นำาญี่ปุ่น เดินทางไปยังกรุงโซล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้

	 วันที่	 3	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 นายชินโซะ	 อาเบะ	 (Shinzo	 Abe)	 ผู้นำาของ	

ญี่ปุ่นคนใหม่	 ได้เดินทางไปถึงกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลี	 เพื่อเตรียมหารือระงับ

ข้อพิพาทในแต่ละพื้นที่	 ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น	 โดยนายอาเบะ	 ถือว่า

นายอานิบาล คาวาโก ซิลวา
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เกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงและสำาคัญที่สุดอีกด้วย	

นายฟูกุชิโระ	 นุคางะ	(Fukushiro	Nukaga)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังของญี่ปุ่น	 ก็ได้เริ่มแผนการเชื่อมความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้	

โดย	นางสาวปาร์ค	กึน	เฮ	ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้	 วางแผนที่จะ

พบปะกับประชาชนในกรุงโซล	 และเขียนจดหมายไปยังผู้นำาของ

ญี่ปุ่น	 นายอาเบะ	 หวังว่าการรับจดหมายครั้งนี้น่าจะเป็นสัญญาณ

ถึงความปรารถนาดี	 ที่จะปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศทั้ง	 ๒	 หลังจากที่เกิดความตึงเครียดเกี่ยวกับข้อพิพาท	

ประเด็นมรดกของโลกมานาน

นางสาวปาร์ค กึน เฮ

กำาหนดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศกัมพูชา	

	 วันที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ	 (NEC)	

ประกาศว่า	 พลเรือนชาวกัมพูชาประมาณ	 9.๖๗	 ล้านคน	 จะมีสิทธิลงคะแนนใน																		

การเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่งได้กำาหนดอย่างเป็นทางการว่าจะมีการเลือกตั้ง

ทั่วไปในวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 โดย	 นายฮาเวน	 ซิวิเลย์	

(Havan	 Sivilay)	 หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ	

(NEC)	 ออกมาแถลงการณ์ว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นจะมีสถานที่ใน	

การเลือกตั้งอยู่	 19,๐๐9	 แห่ง	 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่นั่งในรัฐสภา	

1๒3	 ที่นั่ง	 และพรรคการเมืองที่จะลงสมัครเลือกตั้งจะต้องเริ่มลง

ทะเบียนบุคคลและผู้สมัครของพวกเขาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

แห่งชาติ 	 (NEC)	 ตั้ งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือน				

พฤษภาคมของปี	 ๒๕๕๖

นายฮาเวน ซิวิเลย์
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"โอบามา" ประกาศเสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

และผู้อำานวยการซีไอเอคนใหม่

															วันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๖	ประธานาธิบดีบารัค	โอบามา	ของสหรัฐอเมริกา	ประกาศ

ว่าจะเสนอชื่อนายชัค	ฮาเกล	อดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน	ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมคนใหม่	 และนายจอห์น	 เบรนแนน	 ที่ปรึกษาด้านต่อต้านการก่อการร้าย	

ให้เป็นผู้อำานวยการหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ	 (CIA)	 โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าว	

ยกย่องนายฮาเกลว่าเป็น	"ผู้นำาที่คู่ควรของกองทัพ"

	 นายฮาเกลและนายเบรนแนน	 พร้อมกับนายจอห์น	 เคอร์รี่	 วุฒิสมาชิกอาวุโส

จากพรรคเดโมแครต	 ซึ่งเป็นผู้ที่โอบามาได้เสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อ

เดือนก่อน	 จะเริ่มจัดตั้งศูนย์กลางคณะทำางานด้านความมั่นคงแห่งชาติสมัยที่	 ๒	 ของ

ประธานาธิบดีโอบามา

นายชัค ฮาเกล นายจอห์น เบรนแนน

	 อย่างไรก็ตาม	 การเสนอชื่อนายฮาเกล	 และนายเบรนแนน	 อาจเผชิญการ									

โต้แย้งในรัฐสภาสหรัฐ

	 ทั้งนี้	 สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านต่อ

การที่ประธานาธิบดีโอบามาเลือกนายฮาเกล	 โดยตั้งข้อสงสัยว่าอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐเนบราสก้า	

ผู้นี้จะเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับอิสราเอลและจะมีท่าทีที่จริงจังเพียงพอต่อประเด็น										

อิหร่านหรือไม่
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สภาเวเนซุเอลาเลือกประธานรัฐสภาคนใหม่และเลื่อนพิธีสาบานตน

ของประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ

	 วันที่	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ว่า	 รัฐสภาเวเนซูเอล่า

ได้เลือกนายดิออสดาโด้	 คาเบลโล้	 เป็นประธานรัฐสภาคนใหม่	

เพื่อรักษาการแทนประธานาธิบดีฮูโก้	 ชาเวซ	 ซึ่งยังไม่ฟื้นจาก

อาการผ่าตัดมะเร็ง	 ขณะที่หลายฝ่ายยังคงจับตาดูอาการ													

นายชาเวซหากไม่สามารถสาบานตนในฐานะประธานาธิบดีหลัง

ชนะเลือกตั้งเป็นผู้นำาฯ	 วาระสอง	 ในวันที่ 	 1๐	 มกราคม	

๒๕๕๖	 โดยนายนิโคลาส	 มาดูโร	 รองประธานาธิบดีและทายาท

การเมืองของนายชาเวซ	 จะเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลสังคมนิยม	

ชิงตำาแหน่งผู้นำาเวเนซูเอล่า นายดิออสดาโด้ คาเบลโล้

	 ขณะที่พรรคฝ่ายค้านต้องการให้นายชาเวซประกาศลาป่วยอย่างเป็นทางการ	

เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 โดยมุ่งจะขัดขวางไม่ให้นายชาเวซ

ได้กลับมาเป็นผู้นำาเวเนซูเอล่าอีกครั้ง	 หลังจากนายนิโคลาส	 มาดูโร	 กล่าวว่า	 นายชาเวซ

จะยังคงเป็นผู้นำาเวเนซูเอล่าต่อไป	 แม้เขาจะไม่ได้สาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม

	 และในวันที่	 9	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 รัฐสภาของเวเนซุเอลามีมติให้เลื่อนพิธี

สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดี	 ของนายฮูโก	 ชาเวซ	 ซึ่งกำาลังรักษาตัวหลังจาก

ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งที่กระดูเชิงกราน	 ไปเป็นการสาบานตนต่อหน้าศาลสูงสุดในวันหลัง	

ขณะที่ฝ่ายค้านไม่พอใจและกล่าวโจมตีว่า	 เป็นการกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

	 ทั้งนี้	 ประธานาธิบดีฮูโก	 ชาเวซ	 ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีสาบานตนในวันอังคาร

ที่ผ่านมาได้นั้น	 ได้รับการยืนยันจากจดหมายของรองประธานาธิบดี	 นิโคลัส	 มาดูโร	 ที่ส่ง

ไปให้นายดิออสคาโด้	 คาเบลโล้	 ประธานสภาแห่งชาติ	 (รัฐสภา)	 เนื่องจากประธานาธิบดี	

ฮูโก	 ชาเวซ	 ยังต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ	 ที่โรงพยาบาลในประเทศ

คิวบา	 ซึ่งนายมาดูโรระบุว่า	 กระบวนการฟื้นตัวของนายชาเวซ	 อาจล่วงเลยเกินวันที่	 1๐	

มกราคม	 ๒๕๕๖

	 ขณะที่พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้ศาลสูงสุดตัดสินใจหาทางออกให้ประเทศว่าควร

เดินต่อไปในทิศทางไหน	 โดยกระตุ้นให้ทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่า

ประธานาธิบดีต้องสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งก่อนสมาชิกสภาแห่งชาติ	 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่	



1๐๐

1๐	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 แต่หากประธานาธิบดีหรือผู้ชนะการเลือกตั้งเสียชีวิต	 หรือถูก

ประกาศว่าไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้	 ก็ให้ประธานสภาผู้แทนฯ	 รักษาการแทน	 และ

ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน	 3๐	วัน										

	 อย่างไรก็ดี	 รัฐธรรมนูญยังกำาหนดว่า	 หากประธานาธิบดีไม่สามารถสาบานตน

ก่อนสภาแห่งชาติ	 อาจสาบานตนต่อหน้าศาลสูงสุดได้	 ซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างว่า	 ข้อกำาหนดนี้

ไม่ได้ระบุเวลาที่แน่ชัด	 แต่ฝ่ายค้านแย้งว่า	 ข้อกำาหนดดังกล่าวบ่งบอกว่าเส้นตายคือ															

วันสาบานตนของสภาแห่งชาติ

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เสนอ "นายแจ็ค ลู" เป็น รัฐมนตรีคลังคนใหม่

	 วันที่	 11	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามาของสหรัฐฯ	 ประกาศ

เสนอชื่อนายแจ็ค	ลู	ประธานเจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาว	ขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของประเทศ
	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 เสนอชื่อนายแจ็ค	 ลู	

หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาว	 เป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของ

สหรัฐ	 แทนนายทิโมธี	 ไกธ์เนอร์	 โดยประกาศว่า	นายแจ็ค	 ลู	 ผู้มี

ประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำางานด้านนโยบายเศรษฐกิจและ						

งบประมาณมานานถึง	 3๐	 ปี	 พร้อมทั้งชื่นชมว่านายลูเป็นคน

ทำางานจริงจัง	 เคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการด้านงบประมาณของ

นายโอบามา	 และเคยทำางานในวอลล์สตรีทมาก่อน	 ถือว่าเป็น						

เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายที่	 ๔	 ที่ได้รับการแต่งตั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์		

ที่ผ่านมา	 ก่อนการรับตำาแหน่งในสมัยที่สองของนายโอบามา
นายแจ็ค ลู

	 ทั้งนี้	 หากได้รับการรับรองจากสภาคองเกรสแล้ว	 นายแจ็ค	 ลูจะต้องเริ่มทำา

หน้าที่และรับมือกับแนวต้านจากพรรครีพับลิกันด้วยเรื่องสำาคัญหลายประการ	 ทั้งการเพิ่ม

เพดานหนี้	 หลีกเลี่ยงการตัดลดงบประมาณอย่างอัตโนมัติ	 และมาตรการต่างๆ	 ในรัฐสภา

ที่กำาลังจะหมดอายุลง



1๐1

รัฐสภากรีซ ผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่

	 วันที่	 13	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 รัฐสภากรีซ	 ผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่							

เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่	 ในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ

	 รัฐสภากรีซ	 ผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่แล้ว	 เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่	 ในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ	 โดยร่างกฎหมายภาษีดังกล่าว														

เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบภาษี	 ผ่านความเห็นชอบจากเสียงของรัฐบาลผสม													

3	 พรรค	 1๖3	 เสียง	 จากสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เข้าร่วมประชุม	 ๒๘๘	 คน	 จาก

ทั้งหมด	 3๐๐	 คน

	 ร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่นี้ 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายรับให้กับรัฐบาล	

ประมาณ	 ๒,๐๐๐	 ล้านยูโร	 ในช่วง	 ๒	 ปีข้างหน้าผ่านทางมาตรการภาษีพิเศษ	 เพื่อทำา

ระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ให้ง่ายขึ้น	 และจัดการกับการเลี่ยงภาษีที่ขยายวงกว้างมากขึ้นด้วย

	 นายยานนิส	 สตูร์นาราส	 รัฐมนตรีคลังของกรีซ		

กล่าวว่า	 การรับรองกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำาคัญของ

สหภาพยุโรป	 (อียู)	 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (ไอเอ็มเอฟ)	

ก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้งวดต่อไปจำานวน	 9,๐๐๐	 ล้านยูโร	 ในอีก

ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

	 ทั้งนี้คาดว่า	 จากการผ่านกฎหมายดังกล่าว	 และนำามา

บังคับใช้ในการเบิกจ่าย	 และปรับปรุงระบบจัดการภาษีใหม่												

จะทำาให้เศรษฐกิจของกรีซกลับมาฟื้นตัว	 และขยายตัวอีกครั้ง							 นายยานนิส สตูร์นาราส

สหรัฐอเมริกาซ้อมพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งเทอม ๒ ของ 

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา

	 วันที่	 1๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 สหรัฐอเมริกาเตรียมความพร้อมซ้อมพิธีสาบานตน

รับตำาแหน่งเทอม	 ๒	 ของประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ที่จะมีขึ้นในวันที่	 ๒1	 มกราคม	

๒๕๕๖	 รัฐบาลสหรัฐฯ	 ได้มีการเตรียมความพร้อม	 ซักซ้อมขั้นตอนการสาบานตน	 เข้ารับ



1๐๒

ตำาแหน่งวาระที่	 ๒	 ของประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน	

ดี.ซี.	 โดยขั้นตอนทุกอย่างทำาเหมือนกับพิธีจริงทั้งหมด	 ใช้ตัวแสดงแทนเป็น	 ประธานาธิบดี	

โอบามา	และภรรยา										

	 สำาหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 อย่างเป็นทางการ		

ตรงกับวันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 โดยประธานาธิบปีบารัค	 โอบามา	 จะสาบานตน								

เข้ารับตำาแหน่งในพิธีที่จัดขึ้นแบบส่วนตัวก่อน	 จากนั้น	 จะเป็นพิธีสาบานตนต่อสาธารณชน													

ณ	 อาคารรัฐสภา	 ในวันจันทร์ที่	 ๒1	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ต่อไป

ผู้นำาศรีลังกาอนุมัติปลดประธานศาลฎีกา

	 วันที่	 1๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ประธานาธิบดีมหินทา	 ราชปักษี	 ผู้นำาศรีลังกา

ลงนามในคำาสั่งปลด	 นางศิรานี	 บันดาราไนยเก	 ประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศ

ออกจากตำาแหน่งแล้ว	

	 ประธานาธิบดีมหินทา	 ราชปักษี	 ผู้นำาศรีลังกา	 ลงนามอนุมัติให้ปลดนางบันดาราไนยเก

ออกจากตำาแหน่งโดยอาศัยอำานาจจากรัฐสภาที่มีมติ ให้ถอดถอน	 โดยการปลด																																	

นางบันดาราไนยเก	 มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีราชปักษีได้หารือ

เป็นการภายในกับผู้พิพากษาระดับสูงหลายคน	 ซึ่งนับตั้งแต่นางบันดา

ราไนยเก	 ดำารงตำาแหน่งผู้นำาสูงสุดขององค์กรด้านยุติธรรมได้ตัดสินคดี

หลายคดี	 ที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาล	 การปลดนางบันดาราไนยเกออก

จากตำาแหน่งมีขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้าน	 จากวงการยุติธรรมทั้งในและ

นอกประเทศ	 โดยสหรัฐกับอังกฤษได้แสดงความวิตกเป็นอย่างยิ่ง								

ต่อมติให้ถอดถอนนางบันดาไนยเกออกจากตำาแหน่งในครั้งนี้ มหินทา ราชปักษี
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ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่ 	 1๘	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผล

เกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาผลการตรวจสอบเครื่องวัดค่าความชื้น	 โดยแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการกับปัญหาเครื่องตรวจวัดความชื้นไม่ได้มาตรฐาน	 เพื่อป้องกันไม่

ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ	

	 การประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	

ที่มี	 นายวิชัย	 ล้ำาสุทธิ	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้มีการพิจารณาผลการดำาเนินการ

ตรวจสอบเครื่องวัดค่าความชื้นในการรับซื้อและรับจำานำาข้าว	 ของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ	

โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจำานำาข้าว	 ได้ร้องเรียนเรื่องการหักค่าความชื้นจากโรงสี								

ที่ไม่เป็นธรรม	 โดยได้รับคำาชี้แจงจากผู้แทนกรมการค้าภายใน	 และ

องค์การคลังสินค้าว่าส่วนหนึ่งของปัญหามาจากเครื่องวัดความชื้น					

ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องวัดความชื้น									

ไม่เพียงพอ	 แต่หากมีการตรวจสอบพบว่าเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้

มาตรฐาน	 เกิดจากปัญหาทางเทคนิคซึ่งไม่ได้เป็นความตั้งใจของ							

ผู้ประกอบการ	 เจ้าหน้าที่จะสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง	 เว้นแต่		

เป็นเครื่องวัดความชื้นรุ่นที่แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้คำารับรองใช้งาน							
นายวิชัย  ล้ำาสุทธิ

กรรมาธิการ
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ส่วนกรณีที่เครื่องที่มีลักษณะครุฑขาดหรือนอกเหนือจากครุฑขาดแล้วมีอัตราเผื่อเหลือ									

เผื่อขาดเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด	 โดยมีลักษณะเจตนาเอาเปรียบประชาชน	 หรือมี

ลักษณะเป็นการฉ้อโกง	 ก็จะดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

	 ภายหลังรับฟังคำาชี้แจงแล้ว	 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม	

สภาผู้แทนราษฎร	 มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในระยะยาว	 โดยให้

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้น	 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้										

ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดและแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องอัตราเผื่อเหลือ										

เผื่อขาดให้มีอัตราที่แคบลง	เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

	 วันที่	 1๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม	 วุฒิสภา	 ติดตามผลการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่

โพแทชในประเทศไทย	 และกรณีเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดอุดรธานี	 แนะควรให้มีการแบ่ง

ผลประโยชน์ที่ได้จากเหมืองแร่โพแทชให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรม	 พร้อมให้ประชาชน						

เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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	 คณะกรรมาธิ ก า ร เ ศ รษฐกิ จ 	 ก า รพาณิ ชย์ และ

อุตสาหกรรม	 วุฒิสภา	 ที่มีนายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย	 และกรณี

เหมืองแร่โพแทชในจังหวัดอุดรธานี	 โดยเชิญผู้แทนจากทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	 ประกอบด้วยผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่	 ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี	 องค์การบริหาร นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์

ส่วนจั งหวัดอุดรธานี 	 สำ านักงานอุตสาหกรรมจั งหวัดอุดรธานี 	 และสำ านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยหลังรับฟังคำาชี้แจงแล้ว	 สรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น	

มาจากการที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ขาดความเข้าใจและขาดการเข้าถึงข้อมูลใน

การดำาเนินโครงการ	 ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของประชาชนในพื้นที่	ผู้ประกอบการ

และหน่วยงานของรัฐ	 ดังนั้น	 จึงต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มของ

ประชาชนคือ	 ด้านผู้ประกอบการและหน่วยงานต้องให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลและปัญหา

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 สภาพความเป็นอยู่ประชาชนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

การดำาเนินงานของเหมืองแร่โพแทช	 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเข้าถึงมวลชนใน

พื้นที่	 เสนอข้อมูล	 ข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผย	 ยึดหลักการทำางานด้วยความโปร่งใส	 ปรับ

แก้ไขค่าชดเชย	 เงินช่วยเหลือทดแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านมลภาวะ	

และต้องทำาการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน	 โดยการทำาประชาพิจารณ์	 เพื่อจะได้

ทราบถึงความต้องการของประชาชนที่แท้จริง

	 ภายหลังการพิจารณา	คณะกรรมาธิการ	มีข้อเสนอแนะให้มีการแบ่งผลประโยชน์

รายได้ที่ได้จากเหมืองแร่โพแทชให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นธรรม	 รวมถึงต้องให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 และหน่วยงานภาครัฐต้องมีหน่วยงานหลัก	

ในการรับผิดชอบ	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย	 กับโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการจะลงพื้นที่เพื่อทราบ														

รายละเอียดข้อเท็จจริง	 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการเหมืองแร่

โพแทชจังหวัดอุดรธานีด้วย
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คณะกรรมาธิการสอบประวัติ ความพฤติกรรมและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมฯ วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒1	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายอนุรักษ์	 นิยมเวช	 ในฐานะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม										

บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ในรอบแรก	
เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า	 ได้เรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือก								

รอบแรก	 จำานวน	 ๗	 คน	 จากทั้งหมด	 10	 คน	 มาชี้แจง										

ในประเด็นที่มีผู้ร้องเรียน	 โดยใช้เวลาประมาณ	 3	 ชั่วโมง												

ซึ่งไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งจากนี้

ทางคณะกรรมาธิการ	 จะได้รวบรวมคำาชี้แจงตามประเด็นที่ซักถาม

ทำาเป็นรายงานเพื่อนำาเสนอให้กับวุฒิสภา	 เพื่อประกอบการ

พิจารณาลงคะแนนคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินผลงาน	

กสทช.	 ในรอบสุดท้าย	 ในวันที่	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๕6	 แต่ไม่ใช่

เป็นการชี้ถูกหรือชี้ผิด	 บุคคลที่ถูกเชิญมาชี้แจง

										

นายอนุรักษ์  นิยมเวช

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนฯ วุฒิสภา

	 วันที่ 	 ๒1	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการ							

การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	

และผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 โดยมีนายอโณทัย	 ฤทธิปัญญาวงศ์	

เป็นประธานในการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงกรณีเกิดคดี

สะเทือนขวัญนักเรียนใช้อาวุธกราดยิงในโรงเรียนมีนักเรียนเสียชีวิต

หลายคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และต่อมาจากการสอบสวนของ

เจ้าหน้าที่ตำารวจทราบว่าเด็กมีปัญหาทางจิต	 รวมทั้งติดเกม									

ส่งผลให้เกิดอารมณ์รุนแรง	 ซึ่งในประเทศไทยก็กำาลังเกิดปัญหา นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์
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คล้ายคลึงกัน	 เนื่องจากปัจจุบันมีร้านเกมจำานวนมากนำาเกมการต่อสู้รุนแรงมาให้เด็กเล่น

ขณะที่ผู้ปกครองก็ปล่อยปละละเลย	 โดยไม่สนใจดูว่าเกมมีลักษณะความรุนแรงมากน้อย

ขนาดไหน

	 นางสรวงมณฑ์	 สิทธิสมาน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการฯ	 กล่าวว่า	

ขณะนี้มีปัญหาน่าห่วงคือ	 วัยรุ่น	 นักเรียน	 นักศึกษา	 แม้กระทั่งผู้ใหญ่ติดเกมกันงอมแงม	

เล่นกันวันละหลายชั่วโมง	 ร้านเกมในปัจจุบันก็ตกแต่งในบรรยากาศที่มอมเมาเยาวชน	

นอกจากนี้	 เกมที่ไม่เหมาะสมมีความรุนแรงก็มีมาก	 ทำาให้คนเล่นเกิดซึมซับอารมณ์รุนแรง

ตามไปด้วย	 เช่น	 เกมให้ผู้เล่นหาวิธีปล้น	 และเกมผู้ร้ายทำาอย่างไรจึงจะไปข่มขืนผู้หญิงได้	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย	 ด้านนายอนันต์	 วรธิตินันท์	 ที่ปรึกษา

คณะกรรมาธิการ	 กล่าวว่า	 ระยะหลังเยาวชนที่มีพฤติกรรมรุนแรง	 มีการใช้อาวุธปืนมากขึ้น	

จึงควรมีมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุม	 พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมาธิการ						

ทำาหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องการออกใบอนุญาตเปิดร้านจำาหน่ายปืน	

และจำานวนปืนที่มีการสั่งเข้ามาขายว่ามีมากน้อยเท่าไร	 ทั้งนี้	 ก่อนจบการประชุม	 ที่ประชุม

มีมติให้ประธานคณะกรรมาธิการ	 ทำาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้มงวดกวดขัน

ร้านเกมด้วย	 พร้อมทั้งทำาหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์	 ขอทราบ

จำานวนการอนุญาตให้เปิดร้านขายปืน	 ย้อนหลังไป	 ๕	 ปี	 และจำานวนปืนที่สั่งเข้ามา

จำาหน่ายด้วย.

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

ปัญหาราคายางพาราตกตํ่าและแนวทางการส่งเสริม

การพัฒนายางพาราทั้งระบบ  วุฒิสภา

	 วันที่ 	 ๒4	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 นายวรวิทย์ 	 บารู 	

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำา	 และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบ	 วุฒิสภา	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการได้เชิญ						

ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร	 สำานักกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	

นายวรวิทย์  บารู
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และสำานักเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม	 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำาเนินการตาม

ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕6	 และแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคา

ยางพารา

	 คณะกรรมาธิการเห็นว่ารัฐบาลควรมีแนวทางการดำาเนินการและบริหารจัดการ	ดังน้ี	

	 1.	 การใช้เงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราจะทำาให้มีพื้นที่

ปลูกยางพาราที่เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น  การพิจารณาให้การสงเคราะห์ของสำานักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำาสวนยางพาราจะต้องมีแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกยางพารา	

หรือการจัดโซนนิ่ง	 ให้มีความชัดเจน	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่	 เนื่องจากที่ผ่านมา

เกษตรกรหลายรายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราโดยใช้พื้นที่นาทำาเป็นสวนยางพาราซึ่งไม่มี							

ความเหมาะสมในการปลูกยางพารา	 อันอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ										

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งอุปสงค์หรืออุปทานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้	 ทั้งนี้	 ประเด็นดังกล่าว

ควรมีการประเมินความเหมาะสมและกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราในคราวต่อไปด้วย

	 ๒.	เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่มีการคำานวณและกำาหนดต้นทุนการ

ผลิตยางพาราที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางการพิจารณากำาหนด

ต้นทุนการผลิตยางพาราให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงและประโยชน์ในการกำาหนด

ราคาที่เหมาะสม	 โดยมาตรฐานต้นทุนการผลิตดังกล่าวต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานต้นทุน

การผลิตยางพาราของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการ			

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่มี 	 พล .ต .ท .วิ โ รจน์ 	 เปาอินทร์ 	 เป็นประธาน																		

คณะกรรมาธิการ	 ได้มีการพิจารณาถึงข้อร้องเรียนตรวจสอบ		

การก่อสร้างที่ทำาการสถานีตำารวจ	 (ทดแทน)	 จำานวน	 3๙6	 หลัง	

วงเงินงบประมาณ	 ๕,๘4๘	 ล้านบาท	 ของสำานักงานตำารวจแห่งชาต	ิ

(สตช.)	 ที่น่าจะส่อไปในทางทุจริต	 โดยมีคณะข้าราชการตำารวจ
พล.ต.ท.วิโรจน์  เปาอินทร์
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นำาโดย	 พล.ต.อ.วรพงษ์	 ชิวปรีชา	 รอง	 ผบ.ตร.เข้าชี้แจง	 ทั้งนี้	 การพิจารณาส่วนใหญ่เน้น

ไปที่การซักถามถึงความคืบหน้าการก่อสร้างหลังเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕3	 แต่การดำาเนินการกลับล่าช้า

	 พล.ต.อ.วรพงษ์	 กล่าวว่า	 มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่	 และในแต่ละพื้นที่

ทั่วประเทศก็มีการดำาเนินการแตกต่างกัน	 บางที่อาจจะช้า	 บางที่อาจจะเร็ว	 โดยปัญหา

สร้างไม่เสร็จที่ประสบอยู่นั้น	 ได้มีการรายงานแตกต่างกันไป	 อาทิ	 เกิดอุปสรรคในเรื่องของ

แรงงาน	 ผู้รับเหมา	 แบบอาคารที่มีการปรับเปลี่ยน	 ความสูงของอาคารที่ประชาชนมองว่า

ไม่สมควร	 กระทั่งบางแห่งประสบปัญหาน้ำาท่วม	 เช่น	 จ.อ่างทอง	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	

ทาง	 สตช.	 ก็ได้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณภายในให้ติดตามดูรายละเอียดในเรื่องนี้		

พร้อมตรวจสอบข้อบกพร่องว่าเกิดขึ้นจากส่วนใด	 ทั้งผู้รับเหมา	 และตำารวจที่รับผิดชอบ

โครงการต่างๆ	 พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหา	 ซึ่งหากผิดที่ผู้รับเหมาก็อาจต้องเลิก

สัญญาและฟ้องร้องค่าเสียหาย	 ทั้งนี้	 ยืนยันว่าไม่เคยละเลย	 โดยมีการเร่งรัด	 และประชุม

ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด

	 ขณะที่นายพร้อมพงศ์	 นพฤทธิ์	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 กล่าวถึง								

ภาพรวมการพิจารณาเรื่องนี้ว่า	 ยังติดใจในประเด็นที่	 สตช.	 ได้ทำาสัญญาว่าจ้าง	 บริษัท	

พีซีซี	 ดีเวลลอปเม้นท์	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จำากัด	 เป็นผู้ทำาการก่อสร้างแต่เพียงรายเดียว

ทั้งที่การก่อสร้างมีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับกำาหนดตารางแผนงานที่

ต้องแล้วเสร็จภายใน	 4๕0	 วันแล้ว	 จะเห็นได้ว่าไม่มีทางดำาเนินการได้ทันอย่างแน่นอน	

นอกจากนี้	 จากการลงพื้นที่ยังพบปัญหาที่สถานีตำารวจบางแห่งมีการทุบสถานีตำารวจเดิม

แล้วไม่มีการสร้างใหม่	 ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไปเช่าสถานที่	 หรือขอยืมสถานที่จาก						

ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	 บางแห่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสถานีตำารวจชั่วคราว	 เรื่องดังกล่าว

ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจและประชาชนที่มาใช้บริการเดือดร้อน	 และทำาให้ราชการเสียหาย

เพราะตำารวจไม่สามารถทำางานได้เต็มที่

	 นายพร้อมพงศ์	 กล่าวว่า	 มีหลักฐานระบุว่าโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสัญญา	 ในสมัย	 ผบ.ตร.	 ที่มีการเปลี่ยนบุคคลผู้มาดำารงตำาแหน่ง	 แต่มีผู้ลงนาม

เพียงคนเดียวโดยรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์	 ซึ่งต้องตั้งคำาถามว่าบุคคล

นั้นรู้เห็นเป็นใจหรือไม่	 ดังนั้น	 จึงเห็นว่านอกจากการยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ								

(ดีเอสไอ)	 สอบสวนแล้ว	 ตนจะเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ด้วย	 ทั้งนี้	 ในการประชุมคณะกรรมาธิการ												
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ครั้งต่อไปจะให้	 สตช.	 ไปรวบรวมตัวเลข	 และความคืบหน้าในการก่อสร้างแต่ละพื้นที่มา								

ทั่วประเทศ	 เพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถพิจารณาได้ว่าควรจะดำาเนินการอย่างไรต่อ

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ						

สิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร	ยังต้องตรวจสอบกรณีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช	 สั่งโยกย้ายบุคลากรในกรมไม่โปรงใส่	 เหตุเพราะรองอธิบดีที่มาชี้แจง	 ยังให้											

คำาตอบไม่กระจ่าง

	 นายนริศ	 ขำานุรักษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวภายหลังการพิจารณาแผนการดำาเนินงานด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ของกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 โดยเชิญ	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช	 มาชี้แจง	 ว่า	 คณะกรรมาธิการต้องการทราบถึงกรณี	

การโยกย้ายแต่งตั้งบุคคลากรในกรมอุทยานฯ	 ว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อ

แก้ปัญหาส่วนตัวหรือไม่	 ซึ่งทางรองอธิบดีได้เข้ามาชี้แจงแทน	 จึงไม่

สามารถสรุปสาระสำาคัญของประเด็นดังกล่าวได้	 ทางคณะกรรมาธิการ

จึงนัดหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ	 เข้าชี้แจงใหม่ในภายหลัง
นายนริศ  ขำานุรักษ์

	 นายนริศ	 กล่าวต่ออีกว่า	 คณะกรรมาธิการเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณ

จำานวน	 3๕0,000	 ล้านบาท	 ที่ทางรัฐบาลได้จัดให้มีการปลูกป่า	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ					

เห็นว่าไม่ควรปลูกในพื้นที่เดิม	 เพราะจะเป็นการฟอกป่า	 แต่ควรจะไปปลูกในพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม	 เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	 ส่วนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมของ

รัฐบาลชุดที่แล้ว	 ซึ่งทางปลัดกระทรวงใช้งบประมาณจำานวนกว่า	 ๒,000	 ล้านบาท	 ในการ

เปลี่ยนแปลงแผนที่นั้น	 ทางคณะกรรมาธิการเห็นว่าสูงเกินไปหรืออาจจะเกิดปัญหาในการใช้

งบประมาณก้อนนี้	 และจะพิจารณาตรวจสอบทั้งสองเรื่องนี้ต่อไป
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสาร

มวลชน	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายศุภชัย	 ศรีหล้า							

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการพิจารณาศึกษาการจัดสานเสวนา	

เพื่อสร้างความปรองดองของรัฐบาล	 โดยมีนายมนตรี	 นาคสมบูรณ์	

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 นายพีระพล	 ตัณฑโอภาส																	

ผู้อำานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง	 กรมการปกครอง							

นายสุขุม	 เฉลยทรัพย์	 ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต	 ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง	

สรุปเนื้อหา	 ประเด็นการจัดสานเสวนาเพื่อสร้างความปรองดอง	

10๘	 เวที	 ในพื้นที่กรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัดเข้าชี้แจง นายศุภชัย  ศรีหล้า

	 นายพีระพล	 กล่าวว่า	 การดำาเนินการประชาเสวนาเพื่อหาทางออกประเทศไทย	

มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะสนับสนุนเท่านั้น	

โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ	 โดยก่อนหน้าที่ตนได้รับทราบ

หนังสือของกรมการพัฒนาชุมชน	 ที่ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่า	 ให้ชะลอโครงการ

นี้ออกไปก่อน	 เพราะคณะรัฐมนตรี	 ได้ตั้งคณะทำางานศึกษาข้อกฎหมายและวิธีการออก

เสียงประชามติ	 และต้องให้ได้ข้อสรุปก่อน	 ขณะเดียวกัน	 ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้

กระทรวงมหาดไทยแล้ว	 ๙0	 ล้านบาท	 แต่ก็ยังเหลืออีกกว่า	 160	 ล้านบาทที่ยื่นขอไปใน

ภายหลังยังไม่ได้รับการอนุมัติ	 ขณะที่นายมนตรี	 กล่าวว่า	 แนวทางดำาเนินการได้กำาหนด					

ไว้แล้ว	 แต่ขณะนี้	 คณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติโครงการนี้อย่างเป็นทางการ	 โครงร่าง													

ที่เตรียมไว้จึงไม่เป็นปัจจุบัน	 และอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง	 ส่วนกรณีที่ภาคสังคม

จับตามองการทำางานของกระทรวงมหาดไทยว่า	 จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้หรือไม่นั้น							

ก็ยอมรับว่าก็ตกเป็นเป้าว่าจะมีการระดมมวลชนเพื่อมาสนับสนุน	 แต่ตนยืนยันว่าบทบาท

ของกระทรวงมหาดไทยคือ	 การอำานวยความสะดวก	 และให้การดำาเนินงานสำาเร็จไปได้					

ด้วยดี

	 ด้านนายสุขุมกล่าวว่า	 เรื่องนี้เป็นเพียงโครงการ	 ขณะนี้ยังไม่มีการใช้จ่าย											

งบประมาณ	 หรือดำาเนินการใดๆ	 เพียงแต่ขออนุมัติโครงการตามระบบราชการ	 ซึ่งโครงการ
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นี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับการทำาประชามติ	 แต่เป็นโครงการหาทางออกให้กับประเทศไทย	 ซึ่งเริ่ม

ต้นโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 แต่ระยะหลังสถานการณ์การเมือง	 โดยเฉพาะ

เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ทำาให้โครงการนี้ถูกนำาไปพัวพัน	 เกิดความสับสน	 ทำาให้ขณะนี้

ตอบไม่ได้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร	 เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติ	 และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง	 ส่วนการคัดเลือกวิทยากรที่ทางคณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วง

ว่า	 จะมีความเป็นกลางหรือไม่นั้น	 คุณสมบัติของวิทยากรคือมีความสนใจเรื่องบ้านเมือง	

และมีความเป็นกลาง	 ควบคุมการประชาเสวนาได้	 ยืนยันว่านักการเมืองในพื้นที่เป็น

วิทยากรไม่ได้	 ส่วนการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในพื้นที่จะเป็นคนกลาง									

ในการคัดเลือกวิทยากร	 ที่อาจเป็นนักวิชาการ	 ผู้รู้	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และทางจังหวัดจะ

เป็นผู้รวบรวมรายชื่อวิทยากรทั้ง	 440	 คนจากทั่วประเทศ	 เพื่อเข้ามาอบรมที่ส่วนกลาง

เพื่อให้ทำาหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 10	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	

แนะหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมหารือกับประชาชน	 หมู่บ้านอาภากร	 1	 จ.นครปฐม															

เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน	 พร้อมรายงานผล

มายังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป	

	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวถึงผลการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่บ้าน

อาภากร	 1	 ตามรายงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

เรื่องร้องเรียน	 กรณีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะ

กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐมละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตาม	

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๕43	 ที่ไม่ดำาเนินการให้	 บริษัท	

สิริพัชรนันท์	 จำากัด	 จัดให้มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการ

หมู่บ้านอาภากร	 1	 ตำาบลศาลายา	 อำาเภอพุทธมณฑล	 จังหวัด

นครปฐม	 โดยเชิญ	 นายก่อเกียรติ	 สิริยะเสถียร	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 จังหวัดนครปฐม	 อธิบดีกรมที่ดิน	 คณะอนุกรรมาธิการฯ	

นายชัย  ชิดชอบ
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กรรมการผู้จัดการบริษัท	 สิริพัชรนันท์	 จำากัด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และผู้ร้องเข้าร่วม

ประชุม	 ภายหลังคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า	 กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมา	

ยาวนานทำาให้มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 อาทิ	 เจ้าของบ้านที่ก่อสร้างบ้านทับซ้อนพื้นที่

สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน	 การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและ												

บริษัท	 สิริพัชรนันท์	 จำากัด	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมหารือกับประชาชนใน

หมู่บ้านอาภากร	 1	 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันอีกครั้ง	 พร้อมรายงานผลมายัง										

คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

	

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

	 วันที่	 10	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการศึกษา

ตรวจสอบ	 เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา							

ที่มี	 นางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี	

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณี	

ปราสาทพระวิหาร	 โดย	 ศ.ดร.สมปอง	 สุจริตกุล	 ในฐานะ													

อดีตทนายความผู้ประสานงานคดีฯ	 กล่าวว่า	 การจะปฏิเสธอำานาจ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	 หรือศาลโลก	 นั้น	 ประเทศไทย

สามารถทำาได้	 เนื่องจากคดีข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา	 เป็นคดี

เก่ามากว่า	 ๕0	 ปี	 ซึ่งศาลโลกไม่มีอำานาจที่จะมาทบทวนแล้ว

ตีความใหม่อย่างสิ้นเชิง

น.ส.สุมล  สุตะวิริยะวัฒน์

	 ทั้งนี้	 หากศาลจะหยิบยกคดีมาพิจารณาใหม่	 จะต้องเป็นคดีใหม่เลย	 ดังนั้น

เรื่องนี้จึงไม่ใช่คดีใหม่	 เพราะประเทศไทยยังไม่ได้มีการลงนามตามข้อตกลง	 จึงอยากเสนอ

ว่า	 ระหว่างที่รอเวลาการประกาศคำาตัดสินของศาลโลกนั้น	 ประเทศไทยควรดำาเนินการ

ยกเลิก	 เอ็มโอยู	 ๒๕43	 ก่อน	 เพราะที่ผ่านมาเรามีใช้ในการอ้างก็ไม่เห็นว่าจะประท้วง

ชนะแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 หากไม่มีไทยก็ไม่เสียหายอะไร	 เพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตย

	 โดยเชื่อว่า	 ถ้าผลคำาตัดสินของศาลโลกออกมา	 ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร	

ประเทศไทยสามารถไม่ยอมรับคำาตัดสินนั้นได้	 และไม่มีผลอะไรต่อประเทศไทยอีกด้วย						
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ยกตัวอย่าง	 ทางการสหรัฐฯ	 เองยังเคยไม่ยอมรับคำาตัดสินจากศาลโลก	 และยังคิดตรงข้าม	

ปฏิบัติตรงข้ามทันที	 ซึ่งก็ไม่เห็นอีกว่า	 จะมีประเทศใดขัดแย้งเลย	 อีกประการหนึ่งที่จะฝาก

เป็นข้อสังเกต	 เมื่อถึงกำาหนดการแถลงปิดด้วยวาจาช่วงเดือนเมษายนนั้น	 อยากให้													

คณะทำางานต่อสู้คดีของไทยได้พิจารณาด้วยว่า	 คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยใครบ้าง											

ถ้าคิดว่าจะทำาให้ไทยมีส่วนเสียเปรียบก็ควรประท้วงตามสิทธิ์	 เพื่อรักษาผลประโยชน์											

ของประเทศนั่นเอง

	 ขณะที่ 	 น าย ไพบู ลย์ 	 นิ ติ ต ะวั น 	 สมาชิ ก วุฒิ สภาสรรหา 	 ในฐานะ																																

คณะกรรมาธิการมองว่า	 ดูเหมือนรัฐบาลจะส่งสัญญาณในการพยายามให้ประเทศไทย	

ยอมรับคำาตัดสินของศาลโลก	 ซึ่งในความเห็นส่วนตัว	 การทำางานของคณะทำางานต่อสู้คดี

ฝ่ายไทย	 ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร	 และคิดว่าถ้ามีการยอมรับอำานาจศาลโลกจริง							

อาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

	 ด้าน	 นางสาวสุมล	 เสนอว่า	 เราควรได้เข้าพบ	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	

นายกรัฐมนตรี	 สักครั้ง	 เพื่อนำาข้อมูลจากการหารือของทางคณะกรรมาธิการที่ตกผลึก

แล้วไปมอบให้นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะทำางานต่อสู้คดีของไทย	 โดยอยาก

เสนอ	 ศ.ดร.สมปอง	 เข้าไปอยู่ในคณะทำางานด้วย	 เพราะถือเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย

ระหว่างประเทศและทราบข้อมูลคดีปราสาทพระวิหารเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 ทั้งนี้														

ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องรับทราบผลการประชุม	 และข้อเสนอในการเข้าพบนายกรัฐมนตรี	

เพื่อหารือร่วมกันในเร็ววัน
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คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 1๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 เผย										

ผลงานเด่นรอบปี	 เสนอ	 สมช.	 ยกเลิกกฎอัยการศึก	 31	 จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ	

พร้อมเปิดจุดผ่านแดนถึงสี่ทุ่ม	 เพื่อขยายการเติบโตการค้าตามแนวชายแดน	 ขณะที่ประสาน

กระทรวงคมนาคม	 พัฒนาจุดผ่านแดนต้นแบบ	 สะพานข้ามแม่น้ำาโขง	 อ.เชียงของ	–	ห้วยทราย	

รองรับเศรษฐกิจเหนือ	–	ใต้	 ระหว่างไทย	 และ	 สปป.ลาว	

	 นายอิทธิเดช	 แก้วหลวง	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย										

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์	 ถึงผลงานเด่นของคณะกรรมาธิการ	 ในรอบปีที่ผ่านมาว่า	
คณะกรรมาธิการ	 จะร่วมกับหอการค้าไทย	 และหอการค้า	 31	

จังหวัด	 จัดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในอีก	 3	 ปีข้างหน้า	 ขณะเดียวกัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ					

การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และการค้าชายแดน	 คณะกรรมาธิการได้มี

การผลักดันให้มีการเปิดด่าน	 และจุดผ่านแดนต่างๆ	 ให้เป็นเวลา

สากล	 คือ	 จะให้เปิดด่านถึง	 ๒๒.00	 น.	 เพื่อขยายการเติบโต							

การค้าตามแนวชายแดนให้ดียิ่งขึ้น นายอิทธิเดช  แก้วหลวง

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

	 นอกจากนี้คณะกรรมาธิการ	 ยังได้หารือร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	

เกี่ยวกับการยกเลิกกฎอัยการศึก	 31	 จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ	 เพื่อส่งเสริมการค้า

ชายแดน	 ซึ่งขณะนี้ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ	 สมช.และรัฐบาลแล้ว										

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 กล่าวต่อไปว่า	 สำาหรับการก่อสร้างสะพาน

ข้ามแม่น้ำาโขงแห่งที่	 4	 ที่	 อ.เชียงของ	 –	 ห้วยทราย	 จ.เชียงราย	 ที่จะแล้วเสร็จในเดือน	
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เมษายน	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการก็ได้ตรวจสอบและเร่งผลักดันการเปิดด่าน	 ให้ขยาย

เวลาเปิดด่านให้เป็นเวลาสากลเช่นกัน	 พร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้า	

และศูนย์ตรวจสินค้าและคนร่วมกัน	 รองรับเศรษฐกิจ	 เหนือ	 –	 ใต้	 ระหว่างไทย	 และ	

สปป.ลาว	 เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด่านชายแดนต่อไป	 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ตอบรับ

เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน   

สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 1๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	

พล.ต.อ.วิรุฬห์  พื้นแสน

จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการคุมขังจำาเลยผู้ต้องโทษ	 และ									

ผู้ต้องขังทางการเมืองรวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการผู้กระทำา

ความผิด	 วันพุธที่	 1๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 หวังร่วมดูแลสิทธิ								

ผู้ถูกคุมขัง	 และจำาเลย	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิ							

มนุษยชน

	 พล.ต.อ.วิรุฬห์	 พื้นแสน	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย	 การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	
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เปิดเผยว่า	 คณะกรรมาธิการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม							

จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 :	 การคุมขังจำาเลย	 ผู้ต้องโทษ	 และผู้ต้องขังทางการเมือง	

รวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการผู้กระทำาความผิด	 ในวันพุธที่	 1๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕										

ณ	 ห้องแกรนด์ฮอล์	1	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 กรุงเทพฯ	เวลา	 0๙.00	 -	 16.30	 นาฬิกา	

โดยในงานสัมมนาดังกล่าว	 พล.ต.อ.ประชา	 พรหมนอก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

ได้เป็นประธานในพิธีเปิด	 และในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ	 “การคุมขังจำาเลย	 ผู้ต้องโทษและ								

ผู้ต้องขังทางการเมืองรวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการผู้กระทำาความผิด”	 และการเปิดเวที					

รับฟังความคิดเห็นในประเด็น	 สภาพความจริงในการปฏิบัติต่อการคุมขังจำาเลย	 ผู้ต้องโทษและ

ผู้ต้องขังทางการเมือง	 โดยตนพร้อมด้วย	 ดร.สุนัย	 จุลพงศธร	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 พ.ต.อ.ณรัชต์	 เศวตนันท์	 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ	 นายวันชัย	 รุจวงศ์	 อธิบดีอัยการสำานักงานต่างประเทศ	 และมี	 นายกิตติ													

สิงหาปัด	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	

 	 พล.ต.อ.วิรุฬห์	 กล่าวว่า	 การจัดงานสัมมนาครั้งนี้	 ต้องการระดมความเห็นจาก

ทุกภาคส่วน	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้คุมขัง	

จำาเลย	 ผู้ต้องโทษ	 ผู้ต้องขังทางการเมือง	 รวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการผู้กระทำาความผิด

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๕0	 และตามหลักสิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 1๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 เผยพอใจผลงานในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	

กรณีขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างกว่า	 1,๕00	 จุด	 ปรับปรุงพัฒนาถนน	 และแก้ไขปัญหา

ที่ดินทำากินของประชาชน	 จ.ระนอง	 1,๒00	 ครัวเรือน	 ทับซ้อนพื้นที่ทหาร	 พร้อมเผย

เตรียมหยิบยกเรื่องโครงการท่าเรือน้ำาลึกทวายขึ้นพิจารณา	หวั่นไทยเสียเปรียบ

	 นายอำานวย	 คลังผา	 ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวถึงผลงานในรอบ	 1	 ปี	 ของคณะกรรมาธิการว่า	 ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ	
ตอบสนองวัตถุประสงค์และภารกิจของคณะกรรมาธิการ	 ส่วนผลงาน

ที่ถือว่าโดดเด่น	 คือ	 การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน																		

3	 จังหวัดภาคใต้ในเรื่องขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างกว่า	 1,๕00	 จุด	

ปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับประชาชน	

เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องของการดูแลความมั่นคงปลอดภัย																

ของประชาชนรวมถึง	 การแก้ปัญหาพื้นที่ทำากินของประชาชน	 จ.ระนอง	นายอำานวย  คลังผา

กว่า	 1,๒00	 ครอบครัว	 ทับซ้อนกับพื้นที่ของทหาร	 ซึ่งสิ่งเหล่านี	้ คณะกรรมาธิการรวมถึง

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ทางหลวงชนบท	 กรมทหารช่าง

พัฒนา	 ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาและทำางานโดยยึดหลักความถูกต้อง	 ชอบธรรมและ																		

ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 ยังได้ขอความร่วมมือทางกองทัพให้ช่วย						

จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อฝึกสอนอาชีพและให้ความรู้ในการทำาการเกษตรเพื่อเพิ่มพูน							

รายได้ให้กับประชาชนด้วย
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	 นายอำานวย	 กล่าวด้วยว่า	 เมื่อเปิดสมัยประชุม	 คณะกรรมาธิการเตรียมที่จะ

หยิบยกเรื่องโครงการท่าเรือน้ำาลึกทวายขึ้นมาพิจารณา	 เนื่องจากเห็นว่า	 หากไทยเข้าไปร่วม

ลงทุนอาจเสียเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับ

คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา

	 วันที่	 1๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ	

วุฒิสภา	 นำาโดยนางภารดี	 จงสุขธนามณี	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 นายสาย	 กังกเวคิน	

นางภารดี  จงสุขธนามณี

พร้อมด้วย	 นายสนธิ	 คชวัฒน์	 เลขานุการและอนุกรรมาธิการ	

นายศุภชัย	 ศิริวัฒนเจริญชัย	 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง

อุตสาหกรรม	 อนุกรรมาธิการและคณะ	 ได้ติดตามความคืบหน้า

กรณีบริษัท	 นิรันดร์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 เลขที่	 ๘	 หมู่	 ๒	

ต.หนองบัว	 อ.บ้านค่าย	 จ.ระยอง	 ที่มีนายเผิ่ง	 ฉีเหว่ย	 เป็น

ประธานกรรมการบริหารบริษัท	 และนายสมชาย	 แซ่ล้อ	 เป็น										

ผู้จัดการบริษัท	 ถูกร้องเรียนจากชาวบ้าน	 โดยทั้งสองรอให้การ

ต้อนรับขณะที่มีชาวบ้าน	 ๕0	 คน	 ยืนถือป้ายประท้วงอยู่หน้า

โรงงาน
	 นางภารดี	 กล่าวว่า	 เดินทางมาเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน	

ต.หนองบัว	 ร้องเรียนผ่านนายสาย	 ว่าโรงงานของบริษัท	 ซึ่งผลิตกรดเกลือและกรดมะนาว	

ปล่อยน้ำาเสียลงคลองปลากลั้ง	 ทำาให้ปลาตาย	 และโรงงานผลิตกระดาษบริษัท	 ไทยเปเปอร์

มิลล์	 จำากัด	 นำาวัสดุที่ใช้แล้วมาทำาการผลิต	 ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น	 และปล่อยน้ำาเสีย														

ลงคลองใหญ่	ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำาประปาของจังหวัด

	 นายมณฑล	 ทรรทุรานนท์	 วิศวกรชำานาญการ	 อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	

กล่าวว่า	 เมื่อวันที่	 1๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ได้เข้าตรวจสอบโรงงานของบริษัท	 นิรันดร์	

(ประเทศไทย)	 จำากัด	 พบว่ามีการขยายโรงงานเฟส	 ๒	 ยังไม่ได้ขออนุญาต	 ซึ่งก่อนหน้านี้						

มีคำาสั่งให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตแล้ว	 แต่ยังไม่หยุด	 จึงแจ้งข้อกล่าวหา

ฝ่าฝืนคำาสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา	 3๗	 พร้อมทำาเรื่องเสนอนายวิชิต	 ชาตไพสิฐ																							

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 มีคำาสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา	 3๙	 วรรค	 1	
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พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม	 เมื่อวันที่	 1๘	 ธันวาคมที่ผ่านมา	 หลังมีคำาสั่งแล้วจะนำามาปิด	

ที่หน้าโรงงานทันที	 หากยังไม่ยอมหยุดประกอบกิจการ	 จะดำาเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำาสั่ง									

ปรับวันละ	 ๕,000	 บาท

	 ด้านนายเศรษฐา	 ปิตุเตชะ	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	

ประธานกลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด	 กล่าวว่า	 โรงงานดังกล่าวมีการขยายเฟส	 ๒	 โดย										

ไม่ได้รับอนุญาต	 แต่เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย	 ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด	 ปล่อยให้

โรงงานเดินเครื่องผลิตมานานเกือบปีโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาโรงงานแห่งนี้

ปล่อยน้ำาเสียลงคลองทำาให้ปลาตายจำานวนมากหลายครั้ง	 พอชาวบ้านร้องเรียนเจ้าหน้าที่							

ก็เข้ามาแก้ไขแบบขอไปทีแล้วก็เงียบหายไป

	 จากนั้น	 คณะอนุกรรมาธิการได้ตรวจสอบภายในโรงงาน	 และเดินทางไปตรวจ

โรงงานของบริษัท	ไทยเปเปอร์มิลล์	จำากัด

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

	 วันที่	 1๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ	 วุฒิสภา	 เผย		

ผลงานในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ	 โดยเฉพาะโครงการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี	

๒,600	 ปี	 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	

ศีลธรรม	 จริยธรรม	 และวัฒนธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 บูรณสมภพ	 ประธาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ศิลปะและวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 กล่าวถึง	 ผลการดำาเนินงาน									

ของคณะกรรมาธิการในรอบ	 1	 ปี	 ว่า	 การดำาเนินงานของคณะ

กรรมาธิการที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ	 เพราะได้รับความร่วมมือที่ดี

จากประชาชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยมี								

ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ
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คณะอนุกรรมาธิการร่วมทำางานควบคู่กับคณะกรรมาธิการในการพิจารณาสอบสวนหรือ

ศึกษาเรื่องต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับศาสนา	 การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ	ประเพณี	 วัฒนธรรม

ท้องถิ่น	 รวมถึงการส่งเสริมศีลธรรม	 จริยธรรม	 วัฒนธรรมของประเทศ	 ทำาให้มีผลงาน								

ที่โดดเด่นหลายโครงการ	 อาทิ	 โครงการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันต	ี ๒,600	 ปี	 แห่งการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 โครงการศึกษาดูงานและการจัดเสวนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	

ศิลปะและวัฒนธรรม	 และโครงการสร้างจิตสำานึกในความจงรักภักดีต่อสถาบัน																													

พระมหากษัตริย์	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เสริมสร้างจิตสำานึกความเป็นประชาชนชาวไทย	 รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ

ประพฤติดี	 และพระสงฆ์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจอย่างต่อเนื่อง

      		 นอกจากนี้	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 ยังกล่าวถึง	 แผนการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการในปี	 ๒๕๕6	 ว่า	 ขณะนี้ 	 คณะกรรมาธิการได้เตรียมจัดงาน																				

เปิดโครงการหอดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ๗	 รอบ	 พระชนมพรรษา	

ในวันที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕6	 นี้	 ณ	 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	 6	 รอบ	

พระชนมพรรษา	 (ฝั่งธนบุรี)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 และ															

พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของพระองค์	 รวมถึงจัดทำาแผนแม่บทเกี่ยวกับแนวทาง													

การส่งเสริมองค์กรทางพระพุทธศาสนาเชิงรุกในประเทศไทย	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

โอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 พร้อมผลักดันให้มีช่องรายการเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 เพื่อส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนามาก

ยิ่งขึ้น
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คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ

การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒0	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและ

การคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส	

บริษัท	 สำานักข่าวทีนิวส์	 จำากัด	 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ							

สันติบาล	หลังปฏิบัติหน้าที่ลักษณะคุกคามการทำาหน้าที่สื่อมวลชน

    		 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 รับหนังสือร้องเรียนจากนายพิพัฒน์	 ชนะสงคราม											

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโสบริษัท	 สำานักข่าวทีนิวส์	 จำากัด	 ขอให้ตรวจสอบการ	

กระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 3	 นาย	 ซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดกองบัญชาการตำารวจ

สันติบาล	 ที่แสดงพฤติกรรมโดยนำากล้องถ่ายรูปทำาการบันทึกภาพทั้ง

บริเวณด้านนอกและตัวอาคารสำานักงานอย่างละเอียด	 พร้อมขอ

ข้อมูลผู้บริหารสำานักข่าวทีนิวส์โดยไม่แจ้งเหตุผลและความต้องการ

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งทางสำานักข่าวทีนิวส์

ตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำาดังกล่าวเกินขอบเขตการทำางานของ														

เจ้าหน้าที่ตำารวจและมีลักษณะข่มขู่คุกคามการทำาหน้าที่สื่อมวลชน

ของสำานักข่าวทีนิวส์หรือไม่	 จึงขอให้ทางคณะกรรมาธิการตรวจสอบ

การกระทำาดังกล่าวว่าเป็นการคุกคามการใช้สิทธิของสื่อมวลชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

นายตวง  อันทะไชย

      	 ด้านนายตวง	 กล่าวว่า	 หลังจากนี้ทางคณะกรรมาธิการจะดำาเนินการตรวจสอบ

ตามอำานาจหน้าที่ว่าเป็นการกระทำาคุกคามสื่อซึ่งขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม	่ พร้อม

ขอให้ทางสำานักข่าวทีนิวส์ส่งเอกสารรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อดำาเนินการตรวจสอบ

ต่อไป
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คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒4	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ	

วุฒิสภา	 รับหนังสือคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬในพื้นที่หนองเงี่ยง										

จากชาวบึงกาฬ	 ระบุ	 การก่อสร้างมีความไม่ชอบมาพากล	 พร้อมยืนยันพื้นที่สาธารณประโยชน์

กุดทิง	 ที่เคยกำาหนดไว้ก่อนหน้ามีความเหมาะสมมากกว่า

      	 น า ง ส า ว สุ ม ล 	 สุ ต ะ วิ ริ ย ะ วั ฒ น์ 	 ป ร ะ ธ า น																															

คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริมสร้าง										

ธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 พร้อมคณะ	 รับหนังสือร้องเรียนจาก		

นายธนชัย	 สาครวงศ์	 ตัวแทนประชาชนจังหวัดบึงกาฬและคณะ					

ที่ขอคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ	 ในพื้นที่บริเวณ

หนองเงี่ยง	 บ้านท่าไคร้	 ต.บึงกาฬ	 อ.เมืองบึงกาฬ	 จ.บึงกาฬ	 ซึ่ง

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อการ

ก่อสร้างและลงนามในสัญญาแล้ว	 แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นหนองน้ำา

ธรรมชาติ	 และเป็นแหล่งรองรับน้ำาที่สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแก้มลิง	
นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์

หากปล่อยให้มีการก่อสร้าง	 นอกจากจะทำาให้เสียงบประมาณในการถมดินจำานวนมากแล้ว	

ยังอาจส่งผลให้น้ำาท่วมพื้นที่ทำากินของประชาชนจนได้รับความเดือดร้อนและยากแก่															

การเยียวยาในภายหลัง	 โดยประชาชนในจังหวัดบึงกาฬต้องการให้ก่อสร้างศูนย์ราชการฯ	

ในพื้นที่ที่กำาหนดไว้เดิมบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์กุดทิง	 ต.โนนสมบูรณ์	 อ.บึงกาฬ	

จ .บึ งกาฬ	 เพราะเป็นพื้นที่ที่ มีความเหมาะสมมากกว่ า 	 ดั งนั้น 	 จึ งต้องการให้ 																																	

คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาประโยชน์จากการ															

นำาดินมาถมหนองเงี่ยงและมีผลประโยชน์กับผู้รับเหมาหรือไม่

     	   ด้าน	 นางสาวสุมล	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการยินดีตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง

ดังกล่าว	 เพราะกว่าที่จังหวัดบึงกาฬจะยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดได้นั้นประชาชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านขั้นตอนมาด้วยความยากลำาบาก	 แต่การก่อสร้างศูนย์ราชการ

จังหวัดบึงกาฬกลับทำาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน	 โดยคณะกรรมาธิการจะ

ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬในเดือนมกราคม	 ๒๕๕6	 นี้	 เพื่อให้

ความเป็นธรรมกับประชาชน
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คณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒6	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	

ระบุ	 ผลงานรอบปี	 ได้เสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อรัฐบาล	 4	 เรื่องหลัก	

ช่วยลดช่องว่าง	 ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา	 และคุณภาพที่ถดถอย	 ขณะที่ปีหน้า	 เตรียม

สัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	 และเชิญทุกพรรคการเมืองร่วมหาแนวทาง

การปรองดองของคนในชาติผ่านระบบการศึกษา

	 นายประกอบ	 รัตนพันธ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	

ให้สัมภาษณ์ว่า	 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการซึ่งมาจากต่างพรรคการเมือง	 ได้ร่วมกัน

ทำางานเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการศึกษา	 ทั้งในระดับบุคลากร	 สถานศึกษา	

และนโยบาย	 โดยได้ร่วมสอบสวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการศึกษาจำานวนมาก	

พิจารณาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการใน	 4	 เรื่องหลักซึ่ง

เชื่อว่าเป็นผลงานสำาคัญที่สามารถมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสปีใหม่สำาหรับประชาชนทั่วไปได้	

คือ	 เรื่องความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา	 เช่น	 ระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียน																										

ในชนบท	 เรื่องวิทยฐานะของครูซึ่งพบว่าไม่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษา	 เรื่องคุณภาพ

การศึกษาที่พบว่าตกต่ำาลงในทุกระดับการศึกษา	 ขณะเดียวกันยังมี

ความแตกต่างและมีช่องว่างในแต่ละสถานศึกษาที่มีมาตรฐานต่างกัน	

และปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากครูโรงเรียนเอกชนจำานวนมาก	

ถึงนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี	 1๕,000	 บาท	 ที่ไม่ครอบคลุม	

ซึ่งข้อเสนอแนะที่ส่งให้กับกระทรวงศึกษาธิการไปนั้นจะสามารถ						

แก้ปัญหา	 ลดช่องว่างรวมถึงความแตกต่างในด้านต่างๆ	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืนได้
นายประกอบ  รัตนพันธ์

  	 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวต่อไปว่า	 ในปี	

๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการได้เตรียมงานชิ้นสำาคัญ	 ๒	 เรื่อง	 คือการสัมมนาเรื่องคุณภาพ							

การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	 และเรื่องแนวทางการปรองดองของคนในชาติผ่านระบบการ

ศึกษา	 เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาและเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งมีแนวโน้มทวีความ

รุนแรง	 จึงเตรียมเชิญตัวแทนหรือหัวหน้าจากทุกพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนร่วมหารือ	

ว่าควรใช้ระบบ	 หลักสูตรการศึกษาหรือวิธีการด้านการศึกษาแบบใดมาเป็นกลไกสำาคัญใน

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 ทั้งนี้เชื่อว่าระบบการศึกษาจะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นทาง	



1๒๕

ในการอบรม	 สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในบทเรียน	 ให้เยาวชนได้เห็นถึงโทษของ

ความขัดแย้ง	 และนำาไปสู่แนวทางสำาหรับผู้ใหญ่ทั่วไป	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งในปัจจุบันและนำาไปสู่การพัฒนาในอนาคตได้

คณะกรรมาธิการการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒6	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 คณะกรรมาธิการการตำารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	

รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้พระสมุทรเจดีย์	 –	 บางปะแก้ว	 ขอให้ตรวจสอบ

พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัด	 สภ.พระสมุทรเจดีย์ 	 หลังข่มขู่ เรียกรับส่วยจาก																												

ผู้ประกอบการฯ	จนได้รับความเดือดร้อน	

	 นายสมชาย	 โล่สถาพรพิพิธ	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การตำารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือร้องเรียนจากนายสมชาย	

เตชะวนิช	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลในคลองบางปลากด	

อ.พระสมุทรเจดีย์	 จ.สมุทรปราการ	 และคณะ	 ที่ขอให้ตรวจสอบ

พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ๒	 นาย	 คือ	

พ.ต.ท.ณรงค์ชัย	 บุตรยี่	 รองผู้กำากับการฝ่ายป้องกันและปราบปราม	

สถานีตำารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์	 และ	 พ.ต.ท.ประเสริฐ	 แก้วทอง	
นายสมชาย  โล่สถาพรพิพิธ

สารวัตรจราจรสถานีตำารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์	 เนื่องจากมีพฤติกรรมชอบรีดไถ	 ข่มขู่	

เรียกรับส่วยจากผู้ประกอบการรถตู้พระสมุทรเจดีย์	 –	 บางปะแก้ว	 จากเดิมที่เคยส่งส่วยให้

เดือนละหนึ่งหมื่นบาท	 แต่หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ขอเพิ่มเงิน

เป็นสองหมื่นบาทต่อเดือน	 ทำาให้ผู้ประกอบการฯ	 ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก	 ซึ่ง

เรื่องดังกล่าวได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่	 สภ.พระสมุทรเจดีย์	 และตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน	 แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า	 แต่กลับมีบุคคลนิรนาม

แต่งชุดคล้ายเจ้าหน้าที่ตำารวจมาขมขู่ที่วินรถตู้	 จึงขอให้คณะกรรมาธิการเร่งดำาเนินการ					

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว	เพราะเกรงว่าอาจได้รับอันตรายจากการร้องเรียนครั้งนี้	

	 ด้านประธานคณะกรรมาธิการการตำารวจ	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการจะเร่ง	

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อไป	 โดยจะเชิญผู้บังคับการตำารวจภูธร

จังหวัดสมุทรปราการ	 ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	 1	 และจเรตำารวจแห่งชาติร่วมสอบสวน															

ข้อเท็จจริง	
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คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 วุฒิสภา	 เผย

แนวทางแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความสำาคัญในการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 พร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทักษะภาษาให้กับประชาชน

และข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 นางพิกุลแก้ว	 ไกรฤกษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 วุฒิสภา	

กล่าวถึง	 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการในรอบ	 1	 ปี	 ว่า	 ตลอดปีที่ผ่านมา						

คณะกรรมาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้มีผลงานที่โดดเด่นที่

สำาคัญหลายเรื่อง	 โดยเฉพาะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์								

ในประเทศไทย	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวประเทศไทยถูกพาดพิงมาโดย

ตลอดเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงิน	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่

น่าเป็นห่วงคือ	 เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ให้ความสำาคัญในการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

ได้พยายามรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง					

มาโดยตลอด	 แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้วย
นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์

	 ประธานคณะกรรมาธิการการต่ า งประ เทศ	 วุฒิสภา	 กล่ าวด้ วยว่ า																										

คณะกรรมาธิการยังติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยทาง

ด้านความมั่นคง	เศรษฐกิจ	การเมืองการศึกษา	และความสัมพันธ์ไทยกับโลกมุสลิมโดยการมอบ

ทุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ	 รวมถึง							

ร่วมพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายศาลอาญาระหว่างประเทศ	 และติดตามการเตรียม																

ความพร้อมประเทศก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ซึ่งฝ่ายภาครัฐได้มีการพัฒนาและเตรียม

ความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้คือ	 ควรส่งเสริม

พัฒนาทักษะภาษาให้กับประชาชนและข้าราชการ	 รวมทั้งการพัฒนาด้านระบบขนส่งด้วย	

เพราะในอนาคตจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งไปยังประเทศต่างๆ																		

ในภูมิภาคอาเซียน
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คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 ห่วงการทำางานของ	 อสม.	 หลังรับเงินเดือน	 600	 บาท

ต่อเดือน	 หวั่นสังคมตั้งข้อสงสัยถึงจิตสาธารณะ	 เผยการจัดสัมมนา	 “เสริมสร้างโรงเรียน

อาสาสมัคร”	เพื่อหาแนวทางการทำางานร่วมกัน	 วันพุธที่	 ๒3	 มกราคม	 ๒๕๕6

	 คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	

วุฒิสภา	 ที่มีนางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 และคณะ												

อนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	 ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

กระทรวงสาธารณสุข	 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด	 และมูลนิธิฟรีดิชเนามัน	 จัดสัมมนา

เรื่อง	 “เสริมสร้างโรงเรียนอาสาสมัคร”	 ในวันพุธที่	 ๒3	 มกราคม	 ๒๕๕6	 เนื่องจาก

โรงเรียนอาสาสมัคร	 เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนภายใต้แนวคิดจิตสาธารณะ	 และ

ดำาเนินการร่วมกับประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 หรือ	 อสม.	

ทั้งนี้เดิม	 อสม.	 จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน	 แต่ปัจจุบันจะได้รับเงินตกเดือนละ	 600	 บาท	

ซึ่งหากรวม	 อสม.ทั้งประเทศจะคิดเป็นเงินมากถึง	 ๘,640,000	 บาทต่อปี	 ดังนั้นทาง	

คณะกรรมาธิการจึงมีความเป็นห่วงว่า	 สังคมอาจตั้งข้อสงสัยการดำาเนินงานของ	 อสม.	 และ

การรับเงินของ	 อสม.	 อาจทำาให้ละเลยจิตสาธารณะซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มแรกในการทำางาน							

ดังนั้นจึงจัดการสัมมนา	 “เสริมสร้างโรงเรียนอาสาสมัคร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง

แนวทางการทำางานของโรงเรียนอาสาสมัครให้กับผู้ประสานงานและผู้บริหารโรงเรียน										

อาสาสมัคร	 เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงาน							

การสร้างจิตสำานึกสาธารณะในระดับชุมชน	 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ประสานงานของ

โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาจำานวน	 ๘๕	 คน
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คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 

วุฒิสภา

	 วันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม	 จริยธรรม	

ศิลปะและวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการศาสนา																			

จัดเสวนา	 เรื่อง	 “การจัดการที่ดินบริจาคให้แก่ศาสนสถาน	 วิกฤตและทางออก”	 วันพุธที่	

๙	 มกราคม	 ๒๕๕6	 หวังประมวลปัญหาจัดการอสังหาริมทรัพย์บริจาคให้แก่ศาสนสถาน	

เพื่อนำาไปสู่แนวทางแก้ไข

	 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	

จริยธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	 คณะกรรมาธิการได้ร่วมกับ																

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์	 จัดเสวนา	 เรื่อง	 “การจัดการ

ที่ดินบริจาคให้แก่ศาสนสถาน	 วิกฤตและทางออก”	 ในวันพุธที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕6										
ณ	 ห้องรับรอง 	 1 -๒ 	 ชั้ น 	 3 	 อาคารรั ฐสภา 	 ๒	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อประมวลปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริจาคให้แก่ศาสนสถาน	 และหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ตลอดจน

หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ที่ให้แก่

ศาสนสถานต่างๆ	 ทั้งนี้	 ในการอภิปรายดังกล่าว	 ได้มีผู้แทน

องค์กรจากทุกศาสนา	 ร่วมเป็นผู้เสนอปัญหา	 โดยมีอธิบดีกรมการ

ศาสนา	 อธิบดีกรมที่ดิน	 อธิบดีกรมธนารักษ์	 อธิบดีกรมสรรพากร	

และนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอทางออก
นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 

	 วันที่	 4	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สภาผู้แทนราษฎร	 เตรียมจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์	 ๕	 ด้านหลัก	 ตลอดปี	 ๒๕๕6											

พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ระหว่าง	 ๒	 สภา	 เพิ่มศักยภาพไทยก่อนเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน



1๒๙

	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 เตรียมจัด

สัมมนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ๕	 ด้านหลัก	 คือ	 ด้านไบโอเทคโนโลยี	

ด้านนิวเคลียร์	 ด้านนาโนเทคโนโลยี	 ด้านเทคโนโลยีโอโซน	 และด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระดับสูง	 เดือนละครั้งตลอดปี	 ๒๕๕6	 เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน	

ขณะเดียวกันยังเป็นการรวบรวมความคิด	 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาเพื่อ

นำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งจะจัดให้มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่าง	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ	 ของสภาผู้แทนราษฎร	 และ	 วุฒิสภา	

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน	 โดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสื่อนำา	 พัฒนา

ประเทศไทย	ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก	 3	 ปีข้างหน้า

	 	 	 	

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 เตรียมจัดสัมมนา	 ต้นเดือนกุมภาพันธ์	 นี้	 กรณีศาลโลกจะพิจารณาคำาร้อง													

ของกัมพูชาเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณปราสาทพระวิหารในเดือนเมษายน	 ๒๕๕6	 พร้อมเชิญ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม	 เตรียมข้อมูลเพื่อฝ่ายไทยแถลงข้อสรุปแก้ข้อกล่าวหา																	

ก่อนศาลโลกตัดสินในราวเดือนตุลาคมนี้

	 น าย เหว ง 	 โ ตจิ ร ากา ร 	 รอ งประธานคณะ

กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	

นายไชยวัฒน์ 	 ติณรัตน์ 	 รองประธานคณะกรรมาธิการ										

คนที่สาม	 และนายสามารถ	 แก้วมีชัย	 ประธานที่ปรึกษา																	

คณะกรรมาธิการ	 แถลงที่รัฐสภาว่าคณะกรรมาธิการ	 เตรียมจัด

สัมมนาในช่วงต้นเดือน	 กุมภาพันธ์นี้	 กรณีศาลโลกจะมีการ

พิจารณาคำาร้องของกัมพูชาเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณปราสาท

พระวิหารในเดือนเมษายน	 ๒๕๕6	 โดยคณะกรรมาธิการ						

ขอให้รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

สัมมนาถกกันในประเด็นดังกล่าว	 เพื่อร่วมกันหาทางออกที่เป็น

นายเหวง  โตจิราการ
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ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน	 และไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด

ความแตกแยกทางการเมือง	 ทั้งนี้	 จะเชิญหน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม	 มีทั้ง	

วุฒิสภา	 นักกฎหมาย	 นักวิชาการ	 ทหาร	 โดยเฉพาะทนายความที่เกี่ยวข้องกับกรณี												

ข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร	ไทย	–	กัมพูชา	 เมื่อ	 พ.ศ.	๒๕0๕	 และเอกอัครราชทูตกรุงเฮก	

ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญในการให้ข้อมูลเพื่อฝ่ายไทยแถลงสรุปแก้ข้อกล่าวหา							

ในเดือนเมษายน	 ก่อนที่ศาลโลกจะมีคำาพิพากษาในราวเดือนตุลาคมปีนี้

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

	 วันที่	 1๕	 มกราคม	 ๒๕๕6	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 ร่วมกับ	

สมาคมกีฬาเรือวิทยุบังคับ	 จัดการแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ	 ครั้งที่	 1	

ในประเทศไทย	 ในวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 ๒๕๕6	 เพื่อสนับสนุนกีฬาชนิดนี้มากขึ้น	

	 นายจรัล	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 กล่าวใน

พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ	 ครั้งที่ 	 1	 ใน

ประเทศไทย	 ว่า	 คณะกรรมาธิการการกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาเรือวิทยุบังคับ	 วุฒิสภา	

การกีฬาแห่งประเทศไทย	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 กรมพลศึกษา	 และเมืองพัทยา	

จัดการแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก	 โดย

กำาหนดการแข่งขันในวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 นี้	 ณ	Lake	Land	Water	Cable	Ski	เมืองพัทยา	

อำาเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 ทั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก	

เยาวชน	 และประชาชนในประเทศให้หันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้						

เพิ่มขึ้น	 และผลักดันให้กีฬาเรือวิทยุบังคับในประเทศไทยเป็นกีฬา

อีกชนิดหนึ่ง	 ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา										

ที่ต้องการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกิจการ												

ท่องเที่ยวในประเทศ	 โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์

กับประเทศด้านการส่งเสริมกีฬา	 และการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

ในประเทศด้วย
นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง
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	 รั่งเศส	 (France)	 มาจากคำาใน	ภาษาละตินว่า	 Francia	 ซึ่งแปลว่า	

ดินแดนของชาวแฟรงก์	 (Frankland)	 และมีหลายทฤษฎีสันนิษฐานถึงที่มา			

ของคำาว่า	แฟรงก์	(Franks)	หนึ่งในนั้นคือคำาในภาษาโปรโต-เยอรมันว่า	Frankon	

ซึ่งแปลว่า	 หลาว	 หอก	 หรือทวนซึ่งเป็นอาวุธของพวกแฟรงก์	 ที่รู้จักกันในชื่อ								

ฟรานซิสกา	 (Francisca)	 และตามทฤษฎีหลักนิรุกติศาสตร์ในภาษาเยอรมัน		

โบราณ	 คำาว่า	 แฟรงก์	 แปลว่า	 อิสระ	 ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นทาส	 โดยคำา					

ดังกล่าวยังคงปรากฏใน	 ภาษาฝรั่งเศสในรูปฟรังก์	 (Franc)	 ซึ่งเป็นสกุลเงิน	

ของประเทศฝรั่งเศส	 จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโรในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕			

และในปัจจุบันประเทศเยอรมนียังเรียกประเทศฝรั่งเศสว่า	 Frankreich															

ซึ่งแปลว่า	อาณาจักรของชาวแฟรงก์

เปิดโลกรัฐสภา

กรุณาตรวจด้วยปากกาแดง

สาธารณรัฐฝรั่งเศส French Republic

ฝ
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	 สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสได้เริ่มมีความสัมพันธ์

ระหว่างกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช															

ที่พระเจ้าหลุยส์ที่	1๔	ได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยเมื่อ	พ.ศ.	๒๒๒๘		และหลัง

จากนั้นใน	พ.ศ.	 ๒๒๒๙	 ราชทูตสยาม	 (โกษาปาน)	 ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่	 1๔						

ณ	 พระราชวังแวร์ซายส์	 และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	 จนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน	 โดยการลงนามในสนธิสัญญา

ทางไมตรี	การค้า	และการเดินเรือ	 (Treaty	of	Friendship,	Commerce	and	Navigation)	

เมื่อวันที่	1๕	สิงหาคม	๒3๙๙	และต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔3๒	ฝ่ายไทยได้ตั้งสำานักงานและผู้แทน

ระดับอัครราชฑูตประจำากรุงปารีส		และใน	พ.ศ.	๒๔๙๒	ได้ยกสถานะเป็นสถานเอกอัครราชฑูต	

โดยใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ไทยและฝรั่งเศสได้จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ	 3๒๐	 ปีของการ

สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันมานับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๒๒๘	 ในรัชสมัยของสมเด็จ																											

พระนารายณ์มหาราช	 และในโอกาสครบรอบ	 1๕๐	 ปี	 ที่ทั้งสองประเทศได้สถาปนา																		

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน	 นับตั้งแต่ได้มีการลงนามสนธิสัญญาทางไมตรี																

การค้า	 และการเดินเรือมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒3๙๙

ราชทูตสยาม (โกษาปาน) พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
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ประวัติศาสตร์
	 ชาวฝรั่งเศสสืบเชื้อสายมาจากพวกโกลในศตวรรษที	่ 1	 จากนั้นได้ตกอยู่ใต้การ

ปกครองของพวกแฟรงก์	 (ชื่อประเทศ	 France	 มาจากคำาว่าแฟรงก์เช่นกัน)	 ปกครองด้วย

ระบอบกษัตริย์ที่มีบันทึกว่าเริ่มในศตวรรษที่	 ๕	 เมื่อพระเจ้าชาร์เลอมาญตั้งจักรวรรดิโรมัน		

อันศักดิ์สิทธิ์ใน	ค.ศ.	๘๔3	ก็มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนี	ราชสำานักฝรั่งเศส

ขึ้นสู่จุดสูงสุดในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่	 1๔	 ซึ่งในยุคนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีประชากรมาก

ที่สุดในยุโรป	 และมีอำานาจทางการเมืองเศรษฐกิจ	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ฝรั่งเศสปกครอง

ด้วยระบอบกษัตริย์จนถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่	1๖		ในปี	ค.ศ.	 1๗๙๒	จึงเปลี่ยนมาใช้ระบอบ

สาธารณรัฐ	 หลังจากนั้นนโปเลียน	 โบนาปาร์ตได้ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิและรุกรานประเทศ

อื่น	ๆ	ในทวีปยุโรป	เมื่อนโปเลียนพ่ายแพ้	ฝรั่งเศสจึงกลับมาใช้ระบบสาธารณรัฐอีกครั้ง	เรียกว่า

ยุคสาธารณรัฐที่สอง	 แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะ	 หลุยส์	 นโปเลียน	 หลานลุงของนโปเลียนได้							

ยึดประเทศและตั้งจักรวรรดิที่สองอีกครั้งตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่	 1๗	 ถึง	 ทศวรรษที่	 ๖๐								

ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคมจักรวรรดิฝรั่งเศสมีพื้นที่ใหญ่มาก	 โดยช่วงที่ใหญ่ที่สุดคือช่วงยุค

ทศวรรษที่	๒๐	ถึง	3๐	ซึ่งมีกว่า	1๒,๘๙๘,๐๐๐	ตารางกิโลเมตร	และเป็นจักรวรรดิอันดับสอง

ของโลก	 รองมาจากจักรวรรดิอังกฤษ	 ฝรั่งเศสได้รับความบอบช้ำาอย่างหนักจากสงครามโลก

ทั้งสองครั้ง	 ปัจจุบันใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบที่มีทั้งประธานาธิบดี	 และ

นายกรัฐมนตรี	 (เรียกยุคสาธารณรัฐที่ห้า)	 ทศวรรษที่ผ่านมาฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นผู้นำา

ของการรวมตัวตั้งประชาคมยุโรป	 ซึ่งพัฒนามาเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบัน	 ฝรั่งเศสยังเป็น								

1	 ใน	 ๕	 สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 และเป็นประเทศที่มี

อาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง

พระเจ้าชาร์เลอมาญ นโปเลียน โบนาปาร์ต
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การเมืองการปกครอง
	 ฝรั่งเศสเข้าสู่การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

สาธารณรัฐที่	 ๕	 (the	 Fifth	Republic)	ตั้งแต่ปี	๒๕๐1	ที่จัดทำา

ขึ้นในสมัยประธานาธิบดีชาร์ลส์	 เดอโกลล์	 (Charles	de	Gaulle)	

สาระสำาคัญในรัฐธรรมนูญ	คือ	การเพิ่มอำานาจประธานาธิบดี	โดย

อำานาจบริหารถูกแบ่งออกและมีหัวหน้า	๒	คน	ในลักษณะรูปแบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแบบกึ่ งรัฐสภากึ่ ง

ประธานาธิบดี	โดยมีการแบ่งแยกอำานาจออกเป็น	3	ฝ่าย	ดังนี้	
ชาร์ลส์ เดอโกลล์

	 1.	อำานาจบริหาร	มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ	(Head	of	State)	และเป็น

ผู้นำาในฝ่ายบริหาร	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	มีวาระ	๕	ปี	(เดิม	๗	ปี)	และอยู่

ในตำาแหน่งได้ไม่เกิน	๒	วาระ	และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย

ประธานาธิบดี	 ปัจจุบันมีนายนิโกลาส์	 ซาร์โกซี	 (Nicolas	Sarkozy)	 เป็นประธานาธิบดี	 โดย

เข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	1๖	พฤษภาคม	๒๕๕๐	และมีนายฟรองซัวส์	ฟิยง	

(François	Fillon)	เป็นนายกรัฐมนตรี	โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่	1๗	พฤษภาคม	๒๕๕๐	และ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งวาระที่	๒	เมื่อวันที่	1๔	พฤศจิกายน	๒๕๕3

	 ๒.	อำานาจนิติบัญญัติ	ประกอบด้วย	๒	สภา	คือ	

	 	 (1)	 สภาผู้แทนราษฎร	(Assemblee	Nationale)	เป็นตัวแทนในเขตเลือกตั้ง	

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	มีวาระ	๕	ปี	จำานวนสมาชิก	๕๗๗	คน	มีอำานาจใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีและเสียงข้างมากในสภา	 สามารถกำาหนดการตัดสินใจ

ของรัฐบาล		

	 	 (๒)	 วุฒิสภา	 (Senat)	 จำานวนสมาชิก	 31๙	 คน	 สมาชิกวุฒิสภามาจากการ

เลือกตั้งโดยทางอ้อมของคณะผู้เลือกตั้ง	มีวาระ	๖	ปี	(เดิม	๙	ปี)

	 3.	อำานาจตุลาการ	ประกอบด้วย	ศาลฎีกา	ศาลปกครอง	และศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 การปกครองท้องถิ่น	แบ่งออกเป็น

	 	 1.	 เทศบาล	 (Commune)	 :	 โดยจะมีการเลือกตั้งสภาเทศบาลขึ้นทุกๆ	๖	 ปี	

คณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของคณะกรรมการ	 1	 คน	 ทำาหน้าที่นายกเทศมนตรี		

(Maire)	 เพื่อเป็นประธานสภาเทศบาล	 และบริหารงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่อง																	

งบประมาณ	งานทะเบียน	งานด้านสาธารณูปโภค	เป็นต้น
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	 	 ๒.	 จังหวัด	 (Departement)	 :	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่า	 Conseil	

Général	มีการเลือกตั้งโดยตรงทุกๆ	๖	ปี	บทบาทของสภาจังหวัดมีเพิ่มมากขึ้นหลังการออก

กฎหมายเพื่อกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่นฉบับวันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๒๕	 ซึ่งทำาให้สภาจังหวัดมี

ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การกำาหนดงบประมาณ	 การกำาหนดภาษีท้องที่	 การให้ความ		

ช่วยเหลือทางสังคมและครอบครัว	 การบริหารด้านสาธารณูปโภค	 และการศึกษาในระดับ

โรงเรียนมัธยมต้น	เป็นต้น

	 	 3.	 ภาคหรือมณฑล	 (Région)	 :	 เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นล่าสุด

ตามนโยบายการกระจายอำานาจ	 เป็นการรวมหลายจังหวัดเข้าด้วยกัน	 โดยให้จังหวัดที่ใหญ่

ที่สุดเป็นที่ตั้งของภาค	 และผู้ว่าราชการในจังหวัดนั้นเป็นผู้ว่าราชการภาค	 มีองค์การบริหาร

ภาคเรียกว่า	 Conseil	 Regional	 เลือกตั้งโดยตรงทุกๆ	 ๖	 ปี	 ประธานองค์การบริหารภาค										

ทำาหน้าที่บริหารและรับผิดชอบการกำาหนดแผนเศรษฐกิจ	 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	

ตอนปลาย	 ที่อยู่อาศัย	 ตลอดจนบริหารงบประมาณ	 และบุคลากรภายในภาค

การแบ่งเขตการปกครอง
	 ประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป	(Metropolitan	France)	แบ่งการปกครองออก

เป็น	๒๒	แคว้น	(regions		-	régions)	ได้แก่อาลซัส	(Alsace)อากีแตน	(Aquitaine)

	 1.	โอแวร์ญ	(Auvergne)

	 ๒.	บัส-นอร์ม็องดี	(Basse-Normandie)
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	 3.	บูร์กอญ	(Bourgogne)

	 ๔.	เบรอตาญ	(Bretagne)

	 ๕.	ซ็องทร์	(Centre)

	 ๖.	ช็องปาญาร์แดน	(Champagne-Ardenne)

	 ๗.	กอร์ส	(คอร์ซิกา)	(Corse)

	 ๘.	ฟร็องช์-กงเต	(Franche-Comté)

	 ๙.	โอต-นอร์ม็องดี	(Haute-Normandie)		อีล-เดอ-ฟร็องส์	(Île-de-France)

	 1๐.	ล็องก์ด็อก-รูซียง	(Languedoc-Roussillon)

	 11.	ลีมูแซ็ง	(Limousin)

	 1๒.	ลอแรน	(Lorraine)

	 13.	มีดี-ปีเรเน	(Midi-Pyrénées)

	 1๔.	นอร์-ปาดกาแล	(Nord-Pas-de-Calais)

	 1๕.	เปอีเดอลาลัวร์	(Pays	de	la	Loire)

	 1๖.	ปีการ์ดี	(Picardie)

	 1๗.	ปัวตู-ชาร็องต์	(Poitou-Charentes)

	 1๘.	พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์	(Provence-Alpes-Côte	d'Azur)

	 1๙.	โรนาลป์	(Rhône-Alpes)

	 โดยในแต่ละแคว้นแบ่งออกเป็น	 จังหวัด	 (départements)	 รวมทั้งหมด	 ๙๖	

จังหวัด

	 นอกจากในทวีปยุโรปแล้ว	 ประเทศฝรั่งเศสยังมีเขตการปกครองโพ้นทะเล												

(Overseas)	 อยู่ในทวีปต่าง	 ๆ	 ทั้งอเมริกาเหนือ	อเมริกาใต้	แอฟริกา	แอนตาร์กติกา	 และ

ภูมิภาคโอเชียเนียอีก	ได้แก่

	 จังหวัดโพ้นทะเล	 (Départements	 d'outre-mers:	 DOM)	 ได้แก่	 กัวเดอลุป									

(Guadeloupe)	 เฟรนช์เกียนา	 (French	 Guiana)	 มาร์ตีนิก	 (Martinique)	 เรอูว์นียง	

(Réunion)	 และ	 มายอต	 (Mayotte)	 ทั้งห้าดินแดนมีฐานะเดียวกับแคว้นในฝรั่งเศส																		

ภาคพื้นทวีป	(อย่างเดียวกับฮาวายที่มีฐานะเท่าเทียมกับรัฐอื่น	ๆ	ในสหรัฐอเมริกา)	กล่าวคือ	

เป็นทั้งแคว้นและจังหวัดในเวลาเดียวกัน
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	 อาณานิคมโพ้นทะเล	(Collectivités	d'outre-mer)	ได้แก่		แซงปีแยร์และมีเกอลง	

(Saint	 Pierre	 and	Miquelon)	 วาลลิสและฟุตูนา	 (Wallis	 and	 Futuna)	 แซ็งบาร์เตเลอมี	

(Saint	Barthélemy)	และ	แซ็งมาร์แต็ง	(Saint	Martin)

	 ประเทศโพ้นทะเล	(Pays	d'outre-mer:	POM)	ดินแดนแห่งเดียวของฝรั่งเศสที่ได้

รับการเรียกชื่อนี้คือ	 เฟรนช์โปลินีเซีย	 (French	 Polynesia)	 ซึ่งเคยเป็นดินแดนโพ้นทะเล	

(TOM)	มาก่อน	 แต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะในวันที่	 ๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 โดยแบ่ง

ออกเป็น	๕	เขตบริหารย่อย

	 อาณานิคมพิเศษ	(Collectivité	sui	generis)	คือ	นิวแคลิโดเนีย	(New	Caledonia)	

เคยมีฐานะเป็นดินแดนโพ้นทะเลมาจนถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ					

แบ่งออกเป็น	3	จังหวัด	(provinces)	ได้แก่	จังหวัดนอร์	ซูด	และอีลลัวโยเต

	 ดินแดนโพ้นทะเล	 (Territoires	 d'outre-mer:	 TOM)	 คือ	 เฟรนช์เซาเทิร์นและ

แอนตาร์กติกแลนส์	 (French	 Southern	 and	 Antarctic	 Lands)	 โดยแบ่งออกเป็น	 ๔	 เขต	

(districts)	ได้แก่	หมู่เกาะแกร์เกแลน	(Kerguelen	Islands)	หมู่เกาะครอเซ	(Crozet	Islands)	

เกาะอัมสเตอร์ดัมและเกาะแซ็ง-ปอล	 (Amsterdam	 Island	 and	 Saint	 Paul	 Island)	 และ								

อาเดลีแลนด์	(Adelie	Land)

	 ดินแดน	 5	 เกาะในมหาสมุทรอินเดีย	 ซึ่งไม่มีผู้อาศัยอยู่อย่างถาวร	 รู้จักกันในชื่อ	

หมู่เกาะกระจายหรืออีลเซปาร์ส	(Îles	Éparses)	ได้แก่		บาซัสดาอินเดีย	(Bassas	da	India)		

ยูโรปา	(Europa)		ฌุอ็องเดอนอวา	(Juan	de	Nova)	โกลรีโอโซ	(Glorioso)	และ	ตรอมแล็ง	

(Tromelin)	ทั้งหมดถูกปกครองโดยจังหวัดโพ้นทะเลเรอูว์นียง

	 เกาะที่ไม่มีผู้อาศัย	1	แห่ง	คือ		เกาะกลีแปร์ตอน	(Clipperton)	อยู่ในมหาสมุทร

แปซิฟิก	 ใกล้ชายฝั่งประเทศเม็กซิโก	 ปกครองโดยข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำา							

ท้องถิ่นโพ้นทะเลเฟรนช์โปลินีเซีย

ภาษา			
	 ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน	 ถูกแทรกซึมโดยอิทธิพลของ	 ภาษาอังกฤษที่แผ่ขยาย

อย่างกว้างขวาง	 มีการนำาคำาภาษาอังกฤษมาใช้ปะปนกับภาษาฝรั่งเศสเดิมอย่างแพร่หลาย	

รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายบางฉบับเพื่ออนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส	 โดยกำาหนดให้ใช้คำาจาก

ภาษาฝรั่งเศสแท้	ๆ	ในโฆษณา	ประกาศ	และเอกสารราชการต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังกำาหนดให้
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สถานีวิทยุทุกสถานี	 เปิดเพลงภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อยร้อยละ	 ๔๐	 ของเพลงทั้งหมดที่เปิดใน

สถานีนั้น

	 ฝรั่ ง เศสกำาหนดให้ภาษาฝรั่ ง เศสเป็นภาษาทางการของประเทศตั้งแต่ปี 																			

พ.ศ.	 ๒๕3๕	 รัฐบาลกำาหนดให้เอกสารราชการ	 สัญญาต่าง	 ๆ	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์									

การศึกษา	จะต้องทำาเป็นภาษาฝรั่งเศส	หากจำาเป็นต้องใช้คำาภาษาต่างประเทศ	ก็ให้ใส่คำาแปล

เป็นภาษาฝรั่งเศสควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ดี	 ทางการไม่ได้ควบคุมการใช้ภาษาในเอกสาร

ของเอกชน	และในเว็บไซต์ของเอกชน	ซึ่งหากทำาการควบคุมแล้ว	ก็อาจขัดต่อหลักการเสรีภาพ

ในการพูดได้

วัฒนธรรม
	 ชาวฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมการนอนกลางวัน	 จึงส่งผลให้ประเทศอาณานิคมของ

ฝรั่งเศสชอบนอนกลางวันตามไปด้วย	 อย่างไรก็ตามในส่วนลึกของวัฒนธรรม	 คล้ายคลึงกับ

ของอังกฤษและอิตาลีอยู่แล้ว	ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนเด่นชัด	เช่น	การจับมือ	ภาษา	เป็นต้น	

เนื่องจากชนพื้นเมืองเป็น	ชนผิวดำา	และสีผิว	จึงได้วัฒนธรรมตามกันมา
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ศาสนา	
	 โรมันคาธอลิก	ร้อยละ	๘๕		อิสลาม	ร้อยละ	1๐		โปรเตสแตนท์	ร้อยละ	๒	และ	

ยิว	ร้อยละ	1

เมืองหลวง	
	 กรุงปารีส	(Paris)



1๔๐

วันชาติ	
	 1๔	กรกฎาคม	ของทุกปี

	 ประเทศฝรั่งเศส	เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป	และยังเป็นประเทศ

ที่เก่าแก่	 อีกทั้งยังเป็นต้นกำาเนิดของศิลปวิทยาการต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะเป็นประเทศต้นกำาเนิด

แห่งศิลปะการก่อสร้างแบบโกธิค	 ซึ่งในเวลาต่อมามีการแพร่หลายไปทั่วทั้งยุโรป	 ประเทศ

ฝรั่งเศสถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่	๖	ของโลก	และยัง

เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก	 นอกจากนี้	 ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นที่รู้จักและ

มีชื่อเสียงในด้านของวงการแฟชั่นระดับโลก	ส่วนในด้านการศึกษานั้น	ประเทศนี้ก็เป็นประเทศ

ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก	 ซึ่งมีสถาบันที่มีชื่อเสียงหลาย

ต่อหลายแห่งและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย									

ข้อมูล	:				 กรมยุโรป	กระทรวงต่างประเทศ	(ข้อมูลเดือนมกราคม	๒๕๕๖)							 	

	 http://www.mfa.go.th/main/th/world/74	(สืบค้นวันที่	๒	มกราคม	๒๕๕๖)

	 http://th.wikipedia.org/wiki	(สืบค้นวันที่	๒	มกราคม	๒๕๕๖)
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์ให้

ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ	 พร้อมกับตรวจสอบการใช้อำานาจ

รัฐอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ	 กอปรกับอำานาจหน้าที่ของ

รัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 อันเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสามของอำานาจอธิปไตย		

ประธานรัฐสภา	 (นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์)	 จึงมีดำาริให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การจัดตั้งรัฐสภาประจำาจังหวัด	 เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนในแต่ละจังหวัด												

กับรัฐสภา	 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งสำานักงานรัฐสภา

ประจำาจังหวัด	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำาเนินการจัดตั้ง

รัฐสภาประจำาจังหวัด	 คณะอนุกรรมการดำาเนินการด้านงานรัฐสภาจังหวัด	 คณะทำางาน								

จัดทำากรอบโครงสร้างและอัตรากำาลังของสำานักงานรัฐสภาจังหวัด

	 คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำาเนินการจัดตั้งรัฐสภาประจำาจังหวัด	

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ก.ร.)	 มีมติเห็นชอบ

การจัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดนำาร่อง	 ๖	 จังหวัด	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๕	

ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ได้แก่	 สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดเชียงราย	 สำานักงานรัฐสภาประจำา

จังหวัดอุบลราชธานี	 สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดขอนแก่น	 สำานักงานรัฐสภาประจำา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดชลบุรี	 สำานักงานรัฐสภาประจำา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยกำาหนดสถานภาพเป็นส่วนราชการสังกัดสำานักงานเลขาธิการ									

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีฐานะเป็นกลุ่มงาน	 รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ก้าวทันกฎหมาย

เรื่อง  สำ�นักง�นรัฐสภ�ประจำ�จังหวัด
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	 โดยรัฐสภาประจำาจังหวัดมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 1.	ดำาเนินการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบทบาท	

อำานาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา	 คณะกรรมาธิการ	 รวมทั้งการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 ๒.	ให้คำาแนะนำา	 และสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 ข้อบังคับการประชุม	 และระเบียบที่กำาหนดไว้

	 ๓.	รับเรื่องราวร้องทุกข์	 เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชนตาม

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ	 ตลอดจนการดำาเนินการตรวจสอบกลั่นกรอง									

ข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องราวร้องทุกข์	 เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่าง	 ๆ	 ของ

ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ	 เพื่อเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขต่อประธาน

รัฐสภาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ

	 4.	ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ	 และสมาชิกรัฐสภา

	 ๕.	ประสานราชการกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอก							

อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ

	 ๖.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย	

	 การจัดตั้ง	 “สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด”	 จะเป็นกลไกที่สำาคัญในการ

สนับสนุนการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 ในการตรา

กฎหมาย	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 การสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภา										

ในพื้นที่	 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ	 รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนประชาชน		

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 การให้คำาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย	 การรับ

เรื่องราวร้องทุกข์	 เพื่อให้การเมืองการปกครองของประเทศไทย	 เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	

และเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน

บทบาทของรัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภาให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มี														

ความ	เข้มแข็งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อำานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง	

	 เอกสารข่าวรัฐสภา	 ประจำาเดือนมกราคม	 ๒๕๕๖	 ต้อนรับปีพุทธศักราช		

๒๕๕๖	 จึงขอนำาลงประกาศรัฐสภา	 เรื่อง	 การกำาหนดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด		

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ประกาศราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 1๒๙	 ตอนพิเศษ	 1๘๙	 ง	 วันที่	 1๓		

ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 โดยมีเนื้อหาดังนี้	
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ประกาศรัฐสภา

เรื่อง		การกำาหนดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๕๕

	 	 	 	 												____________________

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 4	 (๒)	 ของประกาศรัฐสภา	 เรื่อง	 การแบ่งส่วน

ราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕4๕	 ลงวันที่ 	 ๓๐	

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕4๕	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศรัฐสภา	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนราชการ

ภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ลงวันที่	 ๓1		

ตุลาคม		พ.ศ.		๒๕๕๕	ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา		ที่		๙๒/๒๕๕๕		

(ว	 ๓๖)	 เรื่อง	 การจัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	 ลงวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕		

ประธานรัฐสภาจึงออกประกาศไว้	 ดังต่อไปนี้

	 ข้อ		 1	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศรัฐสภา	 เรื่อง	 การกำาหนดสำานักงาน

รัฐสภาประจำาจังหวัด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕”

	 ข้อ		 ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

	 ข้อ		 ๓	 กำาหนดให้มีสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด		ได้แก่

	 (1)	สำานักงานรัฐสภาขอนแก่น

	 (๒)	สำานักงานรัฐสภาชลบุรี

	 (๓)		สำานักงานรัฐสภาเชียงราย

	 (4)	สำานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา

	 (๕)	สำานักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี

	 (๖)		สำานักงานรัฐสภาอุบลราชธานี

																																					ประกาศ	 ณ	 วันที่	 1๖	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

	 	 	 	 	 																										สมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์

	 											 	 	 	 																					ประธานรัฐสภา

ข้อมูล	:-	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่		1๒๙		ตอนพิเศษ		1๘๙		ง		วันที่		1๓		ธันวาคม		๒๕๕๕
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อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้ งอยู่กึ่ งกลางวงเวียนระหว่าง																					

ถนนราชดำาเนินกลางกับถนนดินสอ	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึง

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในวันที่	 ๒4	

มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒4๘๒	 และทำาพิธีเปิดเมื่อวันที่	 ๒4	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒4๘๓	 ในสมัย

จอมพล	 แปลก	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 เป็นผลงานการออกแบบของ																

หม่อมหลวงปุ่ม	 มาลากุล	 การออกแบบได้นำาสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสาน														

ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึง	 รัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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	 นอกจากนี้ 	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใช้เป็นพื้นที่สำาคัญของการชุมนุม									

ทางการเมืองหลายครั้ง	 อาทิ	 การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาในเหตุการณ์	 14	 ตุลา	

การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์	 พฤษภาทมิฬ	 การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒55๓	 เป็นต้น

การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาในเหตุการณ์  ๑๔  ตุลา

การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์  พฤษภาทมิฬ
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แนวความคิดและพิธีก่อฤกษ์
	 ในสมัย	 จอมพลแปลก	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้มีดำาริที่จะจัด

สร้างอนุสรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำาลึกถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ	 และ
พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของชาติ	 ตลอดจนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจะนำามาซึ่งความสถาพรแก่ชาติ	 รัฐบาลจึงมีคำาสั่ง	

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างอนุสาวรีย์	

จึงเห็นว่าบริเวณถนนราชดำาเนินที่กำาลังมีการปรับปรุงอยู่ในขณะนั้น	

เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม	 ประกอบกับในขณะนั้นกำาลังมีการก่อสร้าง

สะพานเฉลิมวันชาติในบริเวณเดียวกัน	 หากมีการสร้างอนุสาวรีย์

จะยิ่งสร้างความสง่างามแก่บ้านเมือง	 รัฐบาลจึงได้จัดการประกวด

การออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 โดยแบบที่ได้รับรางวัลและนำามา

จัดสร้างคือแบบของหม่อมหลวงปุ่ม	มาลากุล
จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม

	 พิธีก่อฤกษ์อนุสาวรีย์ได้ถือฤกษ์วันชาติไทยในขณะนั้นคือ	 ๒4	 มิถุนายน									

พ.ศ.	 ๒4๘๒	 เป็นวันก่อฤกษ์	 โดยมีจอมพล	 แปลก	 พิบูลสงคราม	 นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานในพิธีมณฑล	 พิธีเริ่มต้นขึ้นในเวลา	 ๙	 นาฬิกา	 16	 นาที	 เสร็จสิ้นเมื่อเวลา								

๙	 นาฬิกา	5๗	 นาที
	 การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒4๘๒	 โดย

รัฐบาลได้แต่งตั้ งคณะกรรมการการก่อสร้าง

อนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อควบคุมกำากับการก่อสร้าง	 โดยมี	

ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 เป็นผู้ควบคุมการ

ก่อสร้าง	 และสิทธิเดช	 แสงหิรัญ	 เป็นผู้ช่วยปั้น

อนุสาวรีย์	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	 ๒5๐,๐๐๐	 บาท

	 พิธีเปิดอนุสาวรีย์จัดขึ้นเมื่อวันที่	 ๒4	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒4๘๓	 โดยจอมพล	

ป.พิบูลสงคราม	 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เป็นข้อความตอนหนึ่งว่า									

“...อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล	 เป็นต้นว่า	 ถนนสายต่างๆ	

ที่จะออกจากกรุงเทพฯ	 ไปยังหัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้	 ถนนราชดำาเนินซึ่งเป็น

แนวของอนุสาวรีย์ 	 ก็กำาลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่ เชิดชู เกียรติของประเทศ																										
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และเป็นการสนองพระราชดำ าริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว																																	

พระปิยมหาราช	 ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย	 จะทำาให้ถนนนี้เป็นที่เชิดชูยิ่ง...”

ความหมายของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 จากเดิม

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นแบบประชาธิปไตย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒4๗5	 โดย																				

สิ่งก่อสร้างที่เป็นองค์ประกอบของอนุสาวรีย์	 มีความหมายตามสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	 ดังนี้

	 ครีบ	 4	 ด้าน	 สูงจากแท่นพื้น	 ๒4	 เมตร	 มีรัศมียาว	 ๒4	 เมตร	 หมายถึง	

วันที่	 ๒4	 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

พิธีเปิดอนุสาวรีย์จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๓
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	 พานรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์	 สูง	 ๓	 เมตร							

หมายถึง	 เดือน	 ๓	 หรือ	 เดือนมิถุนายน	 (ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี)									

ตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้น	 และหมายถึง	 อำานาจอธิปไตย												

ทั้ง	 ๓	 ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 (นิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการ)

	 ปืนใหญ่จำานวน	 ๗5	 กระบอก	 (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน)	 โดยรอบฐานของ

อนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้	 หมายถึงปีที่ทำาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 (เลข	 ๗5	 เป็น

เลขท้ายสองหลักของปี	 พ.ศ.	 ๒4๗5)	 ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อม

เพรียงของคณะปฏิวัติ

	 ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง	 4	 เน้นถึงเรื่องราวการดำาเนินงานของคณะราษฎรตอน

ที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 เมื่อวันที่	 ๒4	 มิถุนายน							

พ.ศ.	๒4๗5

	 พระขรรค์	 6	 เล่ม	 ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์	 หมายถึง	 หลัก	 6	

ประการของคณะราษฎร	
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	 สำาหรับหลัก	 6	 ประการ	 ของคณะราษฎรในการบริหารประเทศ	ได้แก่

	 1.	จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย	 เช่น	 เอกราชในทางการเมือง										

ในทางศาล	 ในทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ	 ของประเทศไว้ให้มั่นคง

	 ๒.	จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ	 ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อย

ลงให้มาก

	 ๓.	จะต้องบำารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลใหม่จะ

จดัหางานให้ราษฎรทุกคนทำา	 จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ไม่ปลอ่ยให้ราษฎรอดอยาก

	 4.	จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน	 (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่

เป็นอยู่)

	 5.	จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ	 มีความเป็นอิสระ	 เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก	

4	 ประการดังกล่าวข้างต้น

	 6.	จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

	 หลัก	 6	 ประการของคณะราษฎร	 ปรากฏอยู่ในประกาศคณะราษฎรฉบับที่	 1	

และถือเป็นนโยบายของคณะกรรมการราษฎรชุดแรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

สยาม	 ซึ่งนำาโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา	 คณะกรรมการราษฎรคณะนี้ไม่มีการแถลง	

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาแต	่ ได้ถือเอาหลัก	 6	 ประการของคณะราษฎร	

ที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น	 เป็นนโยบายของรัฐบาล
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	 หลัก	 6	 ประการของคณะราษฎรซึ่งสรุปคำาใจความหลักได้ว่า	 "เอกราช	

ปลอดภัย	 เศรษฐกิจ	 เสมอภาค	 เสรีภาพ	 การศึกษา"	 ได้ถูกอ้างอิงหลายครั้งในงาน

สถาปัตยกรรม	 ศิลปกรรม	 และรัฐพิธีในสมัยนั้น	 ในทางสถาปัตยกรรม	 เช่น	 ที่พบในรูป

แบบของเสา	 6	 ต้นในอาคารหรือซุ้มต่างๆ	 บัวกลุ่ม	 6	 ชั้น	 ที่เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุ	

บางเขน	 (ต่างจากการทำาบัวกลุ่มของเจดีย์ตามประเพณี	 ที่ต้องเป็นเลขคี่เพื่อให้เป็นมงคล)	

หรือในทางศิลปกรรม	 การออกแบบป้อมกลางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้มีประตู	 6	

ช่องและพระขรรค์	 6	 เล่ม	 เช่น	 ที่พบในงานประติมากรรมชื่อ	 เลี้ยงช้างน้อยด้วยอ้อยหก	

ของ	 ผิว	 ทิมสา  ที่เป็นรูปแม่ช้างเอางวงรัดอ้อย	 6	 ท่อนอยู่	 โดยมีลูกช้างหลายตัวอยู่รอบ	 ๆ	

สื่อให้เห็นถึงประเทศไทยที่จะเติบโตขึ้นด้วยหลัก	 6	 ประการ	 หรือรูปปั้น	 หลักหกยกสยาม	

โดย	 อินตา	 ศิริงาม	 ซึ่งทั้งสองชิ้นศิลปกรรมนี้ได้รับรางวัลใน	 "การประกวดประณีต

ศิลปกรรม"		พ.ศ.	๒4๘๐	ที่จัดขึ้นในงานฉลองรัฐธรรมนูญ

	 นอกจากนี้	 ในด้านคมนาคม	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังใช้นับเป็นหลักกิโลเมตร			

ที่	 ๐	 ของทางหลวงสายประธานในประเทศไทย	 (ยกเว้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒						

เริ่มนับกิโลเมตรที่	 ๐	 ที่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี)	 และยังใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัด

ระยะทางไปยังจังหวัด	อำาเภอ	หรือสถานที่ต่าง	ๆ	จากกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

แหล่งข้อมูล

http://th.wikipedia.org/wik	(สืบค้นเมื่อวันที่	๒	มกราคม	๒556)

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1275779	 (สืบค้นเมื่อวันที่	4	มกราคม	๒556)

http://www2.thaipbs.or.th/event/sarakadee/	 (สืบค้นเมื่อวันที่	4	มกราคม	๒556)
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เรื่องน่ารู้

	 ประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนี้	 คงนี้ไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในเร็วๆ	 นี้	 ซึ่งถือเป็น	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		

ครั้งที่	 1๐	 หลังการสิ้นสุดวาระในการดำารงตำาแหน่งของ	 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	 บริพัตร										

ในวันที่	 1๐	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒55๖	 ซึ่งผู้ที่ประกาศตัวเพื่อลงชิงตำาแหน่งในครั้งนี้ได้แก่**											

	 หมายเลข	1		 นายวิละ	อุดม

	 หมายเลข	๒		 นายวรัญชัย	โชคชนะ

	 หมายเลข	๓		 ร้อยเอกเมตตา	เต็มชำานาญ

	 หมายเลข	๔		 นายโสภณ	พรโชคชัย

	 หมายเลข	5		 นายสมิตร	สมิทธินันท์

	 หมายเลข	๖		 นายสันหพจน์	สุขศรีเมือง

	 หมายเลข	๗		 นายณัฏฐ์ดนัย	ภูเบศอรรถวิชญ์

	 หมายเลข	๘		 นายสุเมธ	ตันธนาศิริกุล

	 หมายเลข	๙		 พลตำารวจเอกพงศพัศ	พงษ์เจริญ

**ข้อมูล	 ณ	 วันที่	๒1	มกราคม	 ๒55๖

การเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	 แต่เดิม	 “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”	 เป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากแต่งตั้ง

โดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒51๖	เป็นต้นมา	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๘	 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒51๘	 ขึ้นในวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 ๒51๘	 ซึ่งกำาหนด

ให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง	 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง	

และอยู่ในตำาแหน่งตามวาระ	๔	ปี

	 หมายเลข	1๐	 นายโฆสิต	สุวิินิจจิต

	 หมายเลข	11		พลตำารวจเอกเสรีพิศุทธ์	เตมียาเวส

	 หมายเลข	1๒		นางสาวจงจิตร์	หิรัญลาภ

	 หมายเลข	1๓		นายวศิน	ภิรมย์

	 หมายเลข	1๔		นายประทีป	วัชรโชคเกษม

	 หมายเลข	15		นายจำารัส	อินทุมาร

	 หมายเลข	1๖		หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ	บริพัตร

	 หมายเลข	1๗		นายสุหฤท	สยามวาลา

	 เรื่องน่ารู้ฉบับประจำาเดือนมกราคมจึงขอนำาเสนอเรื่อง	 “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร”	 เป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้อ่านพอสังเขปดังนี้
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘

	 การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก						

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่	 1๐	 สิงหาคม 	พ.ศ.	๒51๘		สืบเนื่องจากในปี 	พ.ศ.	๒51๘ ได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒51๘	 ขึ้นในวันที่									

๒๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 ๒51๘	ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่	 ๓๓5	 ลงวันที่	 1๓	 ธันวาคม	๒515	 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒51๘	มาตรา	๖	ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร	แบ่งพื้นที่การปกครอง

ออกเป็นเขตและแขวง สำาหรับพื้นที่เขต	คือ อำาเภอเดิม	ส่วนพื้นที่แขวง	คือ 	ตำาบลเดิม	และ

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	 กำาหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง	 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	มาจากการเลือกตั้ง	 และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน		อยู่ในตำาแหน่ง

ตามวาระคราวละ	๔	ปี	นับแต่วันเลือกตั้ง

	 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ	

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 (ส.ก.)	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 1๐	 สิงหาคม 															

พ.ศ.	๒51๘

	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	นายธรรมนูญ	 เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์  ได้รับ

เลือกตั้งไป	 ด้วยคะแนน	 ๙๙,๒๔๗	 คะแนน	 ส่วนผู้สมัครรายอื่นๆ	 อาทิ	 นายอาทิตย์																							

อุไรรัตน์ จากพรรคพลังใหม่ ได้	๙1,๖๗๘	คะแนน	และนายชมพู	อรรถจินดา	ผู้สมัครอิสระได้	

๓๙,๔๔๐	 คะแนน	 แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำานวนผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นเพียง																							

ร้อยละ 1๓.๘๖	เท่านั้น

นายธรรมนูญ เทียนเงิน
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	 ในการเลือกตั้งครั้งนั้น	 นายธรรมนูญ	 ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 จนครบวาระ	 ๔	 ปี	 เนื่องจากเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหาร

และฝ่ายนิติบัญญัติ	 จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทำาให้	 นายธานินทร์	 กรัยวิ เชียร																		

นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น	 ตัดสินใจใช้อำานาจตามมาตรา	 ๒1	 ของรัฐธรรมนูญ																										

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒51๙	 ปลดนายธรรมนูญออกจากตำาแหน่ง	 เมื่อวันที่	 ๒๙	

เมษายน	 พ.ศ.	 ๒5๒๐	 และให้กลับไปใช้รูปแบบการแต่งตั้งเช่นเดิม

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

	 นับจากเหตุการณ์ปลดนายธรรมนูญ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒5๒๐	 กรุงเทพมหานครมีผู้ว่า

ราชการจากการแต่งตั้งอีก	๔	คน	จนกระทั่งเมื่อวันที่	1๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒5๒๘	สภาผู้แทน

ราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบ	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

พ.ศ.	 ๒5๒๘	 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำาหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 มาจากการ

เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง	 ทำาให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่	 ๒	 ขึ้นในปี									

พ.ศ.	๒5๒๘	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๒๘ มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1๔	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒5๒๘	 นับเป็นการเลือกตั้งตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น										

ครั้ งที่ 	 ๒	 การเลือกตั้ งครั้ งนี้มีขึ้นตามด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๒๘	ซึ่งกำาหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	มาจากการเลือกตั้ง

	 ผลปรากฏว่า	พลตรีจำาลอง	ศรีเมือง	ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากที่สุด

ได้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยแรก	

พลตรีจำาลอง ศรีเมือง
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒5๓๓	 นับเป็นการเลือกตั้ง														

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นครั้งที่	 ๓	 สืบเนื่องจากการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครของ	พลตรีจำาลอง	ศรีเมือง ที่มีมาตั้งแต่ปลายปี 	พ.ศ.	๒5๒๘ ครบวาระ	๔	ปี	

ในปี  พ.ศ.	 ๒5๓๓	 โดยการเลือกตั้งกำาหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่	 ๗	 มกราคม  พ.ศ.	 ๒5๓๓										

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	 พลตรีจำาลองได้รับเลือกอีกครั้ง	 ด้วยคะแนนที่ว่ามากกว่าการเลือกตั้ง

ครั้งที่แล้ว	 จากจำานวนผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ	 ๖๐	 จากทั้งหมด	 ๓๖	 เขตของ

กรุงเทพมหานคร	 ได้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สอง	 และการ

ดำารงตำาแหน่งครั้งนี้ของพลตรีจำาลอง	ก็มิได้อยู่จนครบวาระ	ได้ลาออกเมื่อวันที่ 	๒1	มกราคม 	

พ.ศ.	 ๒5๓5  เพื่อลงรับเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งใหญ่เมื่อวันที่	 ๒๒	 มีนาคม  พ.ศ.	 ๒5๓๓	

ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬไม่นาน	 รวมระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง									

สองสมัยเป็นระยะเวลา	๖	ปี

พลตรีจำาลอง ศรีเมือง
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒5๓5	 จัดเป็นการเลือกตั้ง							

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่	๔ สืบเนื่องจากการที่	พลตรีจำาลอง	ศรีเมือง ได้ลาออก

จากตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนครบวาระ	 ในวันที่ 	 ๒1	 มกราคม																				

พ.ศ.	 ๒5๓5	 เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 ในพื้นที่	

กรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าพรรคพลังธรรม	 ในการเลือกตั้งใหญ่เป็นการทั่วไปทั้ง

ประเทศในวันที่ 	๒๒	มีนาคม พ.ศ.	 ๒5๓5	จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคัดหาตัวผู้ที่จะดำารงตำาแหน่ง

ต่อใน	 1๙	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒5๓5	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	 ร้อยเอกกฤษฎา	 จากการ

สนับสนุนของพลตรีจำาลอง	 ได้รับเลือกตั้งไปด้วยคะแนนเสียง	 ๓๖๓,๖๖๘	 คะแนน															

ได้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเพียงแค่	

ร้อยละ	 ๒๓.๐๒	 เท่านั้น	 ซึ่งนับว่าน้อยมาก

ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา



15๗

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒5๓๙	 นับเป็นการเลือกตั้ง														

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งที่	 5	 สืบเนื่องจากในเดือนเมษายน	 การดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของร้อยเอกกฤษฎา	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา ครบวาระ	๔	ปี		โดย

การเลือกตั้งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่	 ๒	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒5๓๙	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	

ดร.พิจิตต	 รัตนกุล	 ที่หาเสียงโดยชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 และต้านมลพิษทางอากาศ		

ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน	 ๗๖๘,๙๙๔	 คะแนน	 การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็น

ร้อยละ	 51	 มากกว่าครั้งที่ผ่านมา	 โดยมีปรากฏการณ์ที่สำาคัญที่เกิดขึ้น	 คือ	 แม้ว่าฝนจะ

ตกหนัก	 และบางครอบครัวที่ได้เดินทางออกไปเที่ยวยังต่างจังหวัดก็รีบกลับมาให้ทันการ							

ลงคะแนน	 อีกทั้งยังมีการสำารวจคะแนนความนิยมจาก	 สถาบันการศึกษาต่างๆ	 บ่งชี้ว่า	

ดร.พิจิตต	 จะได้รับเลือกไปด้วยคะแนนเสียงขาดลอย	 ซึ่งผลก็ออกมาจริงตามนั้น	 ถึงขนาด

ที่คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์บางรายได้เขียนแสดงความยินดีต่อดร.พิจิตต	ล่วงหน้า

นายพิจิตต รัตตกุล
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒5๔๓	 จัดเป็นการเลือกตั้ง										

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นครั้งที่	 ๖	 สืบเนื่องจากการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครของ	ดร.	พิจิตต	รัตตกุล รอบวาระ	๔	ปี	ตั้งแต่กลางปี 	พ.ศ.	๒5๓๙ โดยการ

เลือกตั้งมีขึ้นใน	วันอาทิตย์ที่ ๒๓	กรกฎาคม 	พ.ศ.	๒5๔๓

	 มีผู้สมัครทั้งหมด	๒๓	คน	ทั้งสังกัด	พรรคการเมืองและอิสระ	ซึ่งผู้สมัครที่โดดเด่น	

ได้แก่	 นายสมัคร	 สุนทรเวช	 นักการเมืองที่มีชื่อเสียง	 ผู้คร่ำาหวอดในทางการเมืองหลายปี	

หัวหน้าพรรคประชากรไทย หมายเลข	๗	ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรค	เพื่อลงสมัคร

ในครั้งนี้	 นายธวัชชัย	 สัจจกุล	 จากพรรคประชาธิปัตย์	 หมายเลข	 1๓,	 นางสุดารัตน์																		

เกยุราพันธุ์  จากพรรคไทยรักไทย  หมายเลข	 5	 นางปวีณา	 หงสกุล  จากพรรคชาติพัฒนา

หมายเลข	๓	ขณะที่ผู้สมัครอิสระ	 ได้แก่	พันเอกวินัย	สมพงษ์ หมายเลข	๒	พันเอกประจักษ์	

สว่างจิตร	 หมายเลข	 1๐	 และดร.คุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	 หมายเลข	 ๔	 เป็นต้น

	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	 นายสมัครชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย													

ได้คะแนนถึง	 1,๐1๖,๐๙๖	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔5.๘5	 ถือเป็นคะแนนที่มากที่สุดในสถิติ																		

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในทุกครั้ง	 โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ	

5๘.๘๗	 การเลือกตั้งครั้งนี้	 นายสมัครได้กล่าวว่า	 เหตุที่ลงสมัครเพื่อตอบรับคำาเรียกร้องของ	

นายโกวิท	 สีตลายัน	 คอลัมนิสต์อาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเจ้าของนามปากกา 																						

"มังกรห้าเล็บ"	 และจะเป็นตำาแหน่งทางการเมืองครั้งสุดท้ายของตน	 ซึ่งภายหลังจากนี้จะไป

ดำาเนินรายการแนววิจารณ์การเมืองแทน	 ซึ่งในระหว่างการหาเสียง	 นายสมัครไม่ร่วม

ประชันวิสัยทัศน์กับผู้สมัครคนอื่น	ๆ	ไม่ว่ารายการไหนก็ตาม	ด้วยถือว่ามีอาวุโสทางการเมือง

นายสมัคร สุนทรเวช



15๙

สูงกว่ามาก	 โดยมีนโยบายที่จะให้การค้าขายแผงลอยบนทางเท้าเป็นไปโดยเสรีตลอดทั้ง

สัปดาห์จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า	 และใช้คำาขวัญในการหาเสียง

ว่า	 "ถ้าจะใช้ผม	 กรุณาเลือกผม"

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒5๔๗	 ถือเป็นการเลือกตั้ง														

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 	 ๗	 โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 	 ๒๙	 สิงหาคม																														

พ.ศ.	 ๒5๔๗	 เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น	 นายสมัคร	 สุนทรเวช 															

ดำารงตำาแหน่งครบวาระ	 ๔	 ปี	 โดยนายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน  ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์  							

ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยคะแนนเสียง	 ๙11,๔๔1	 คะแนน										

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๐

	 สำาหรับจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	มีทั้งสิ้น	๓,๙55,๘55	คน	ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด	

๒,๔๗๒,๔5๓	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๒.5	 เขตที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุดคือ	 เขตทวีวัฒนา	

จากจำานวนผู้มีสิทธิ	๔๔,๖๔๐	คน	ออกมาใช้สิทธิ	๓๐,5๔1	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๘.๔๒	ขณะที่	

เขตคลองเตย	 มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุด	 จากจำานวนผู้มีสิทธิ	 ๙๐,๓๒๔	 ออกมาใช้สิทธิ	

๔๗,111	คิดเป็นร้อยละ	5๒.1๖

	 การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒5๔5	ที่เพิ่งออกใหม่	และมีข้อกำาหนดแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่

ผ่านมาหลายประการ	 เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 จะเข้าไปมีบทบาทดูแล								

การเลือกตั้ง	ทั้ง	กกต.กลาง	และ	กกต.กทม.	จากเดิมเป็นหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน



1๖๐

	 ผู้สมัครต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม	 5,๐๐๐	 บาท	 เป็น	 5๐,๐๐๐	 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร	 จากที่เคยกำาหนดให้มีภูมิลำาเนาในเขตกรุงเทพฯไม่น้อยกว่า	 1๘๐	 วัน										

เพิ่มเป็นต้องมีภูมิลำาเนาในกรุงเทพฯไม่น้อยกว่า	1	ปี

	 หน่วยเลือกตั้งจะมีเพิ่มขึ้นจากเดิม	5,๘๖๙	หน่วย	ตามจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

ห้ามผู้สมัครกระทำา	 จัดทำา	 ให้	 โฆษณา	 จัดเลี้ยง	 หลอกลวง	 ก่อน	 กกต.	 ประกาศให้มี																					

การเลือกตั้งใหม่ภายใน	 ๖๐	 วัน	 หากพบว่าผู้สมัครมีการฝ่าฝืน	 กกต.	 จะให้ใบแดง	 แต่หาก

ตรวจหลักฐานคลุมเครือ	และมีเหตุอันน่าเชื่อถือจะให้ใบเหลือง

	 การเลือกตั้งครั้งนี้	ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแจกใบเหลือง	ใบแดง	จึงอาจมีการเลือกตั้งซ่อมได้

	 การนับคะแนน	จากที่เคยนับที่หน่วยเลือกตั้ง	และส่งคะแนนให้ศาลาว่าการ	กทม.

ประกาศผล	 ก็เปลี่ยนเป็นนับรวมที่เขตปกครอง	 แล้วนำาผลแต่ละเขตมารวมที่ศาลาว่าการ	

กทม.	 เพื่อประกาศผลนับคะแนน	 จากนั้นจึงส่งผลการนับคะแนนให้	 กกต.	 ประกาศผล													

การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

	 การประกาศผลการเลือกตั้ง	 จากเดิมเป็นหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ต้องให้	

กกต.	 กลางประกาศผลอย่างเป็นทางการ

	 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคน	 เดิมประเมินให้คนละไม่เกิน													

๒1	ล้านบาท	แต่ครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	๓๗	ล้านบาทต่อคน

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒551	 เป็น	 การเลือกตั้ง																			

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่	๘	โดยจัดขึ้นในวันที่ 	5	ตุลาคม 	พ.ศ.	๒551 เนื่องจาก

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน



1๖1

อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิม	 นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 ดำารงตำาแหน่งครบ									

วาระ	๔	ปี

	 ทั้งนี้	 ทางพรรคประชาธิปัตย์	 มีมติให้นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน  ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อีกครั้งเป็นสมัยที่	 ๒	 โดย	 นายอภิรักษ์	 ได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๒	

สิงหาคม  	 พ.ศ.	 ๒551  โดยให้นายพงษ์ศักดิ์	 เสมสันต์	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ปฏิบัติหน้าที่

แทน	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน	 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครปรากฏว่า	 นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 จากพรรคประชาธิปัตย์	 ได้รับ																					

การเลือกตั้ง	ด้วยคะแนน๙๙1,๐1๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๔5.๙๓

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

	 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒55๒	 เป็นการเลือกตั้ง																				

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่	 ๙	 โดยจัดขึ้นในวันที่	 11	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒55๒ 												

เนื่องจากอดีต	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิม  	นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	ได้ลาออกจาก

ตำาแหน่ง	 หลังถูก	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)	 ชี้มูล							

ความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง

	 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	

บริพัตร	 จากพรรคประชาธิปัตย์	 ได้รับการเลือกตั้ง	 ด้วยคะแนน	 ๙๓๔,๖๐๒	 เสียง	 คิดเป็น								

ร้อยละ	๔5.๔1

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

		 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒55๖	 จะเป็นการเลือกตั้ง															

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่	 1๐	 ภายหลังจากการสิ้นสุดวาระดำารงตำาแหน่งของ																		

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ในวันที่	 1๐	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒55๖	 ซึ่งตั้งแต่กลางปี 									

พ.ศ.	๒555	 ได้มีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งทยอยประกาศตัวบ้างแล้ว	 และทางกรุงเทพ

มหานครได้เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ระหว่าง																				

วันที่	 ๒1	 -	 ๒5	 มกราคม	 ๒55๖	 และจะมีการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง														

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ในอาทิตย์ที่	 ๓	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒55๖

	 ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของชาวกรุงเทพมหานครทุกคน	 ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง																				

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 คนที่	 1๖	 โดยเลือกคนที่ดีที่สุด	 เพื่อไปทำาหน้าที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ														

ชาวกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นในหลายๆ	เรื่อง	และนำาพากรุงเทพมหานครให้รอดพ้นจากวิกฤติ

ต่างๆ	ให้ได้

**ข้อมูล	ณ	วันที่	15	มกราคม	๒55๖

?
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แหล่งข้อมูล : 

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐		

	 ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒51๘	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๒๘	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๓๓	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๓5	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๓๙	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๔๓	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒5๔๗	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒551	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki	

จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒55๒	.	สืบค้น
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จากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	.	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒555	.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒555,	จากhttp://th.wikipedia.org/wiki

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์.	 ประมวลภาพจับสลากเบอร์ประจำาตัวผู้สมัคร	 "ผู้ว่าฯ  กทม.".	 	

	 (๒55๖).	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒1	 มกราคม	 ๒55๖,	 จาก	 http://www.	 	

	 thairath.co.th/content/pol/321557


